
๒๐๑ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              ยุพเยาว ๘๗/๒ 
 
แตในสวนเรื่องของการที่ทําไมถึงเพิ่งนํางบประมาณอันนี้มาแจงเพื่อทราบตอสภาผูแทนราษฎรนั้น 
ก็ขออนุญาตเรียนชี้แจงวาเปนเรื่องของ สตง. ดิฉันคงจะตองชี้แจงสั้น ๆ เพียงเทานี้กอน 
แลวสวนรายละเอียดในคําถามนั้นดิฉันจะใหผูที่เปนคณะกรรมการ แลวก็เปนเจาหนาที่ 
ที่เกี่ยวของโดยตรงซึ่งมานั่งอยูในที่นี้แลวจะเปนผูตอบคําถามกับทานคะ ขอขอบคุณคะ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญทานอธิบดีครับ 
   นางสาวสมคิด บัวเพ็ง (อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล) : กราบเรียน 
ทานประธานสภาที่เคารพ ดิฉัน นางสาวสมคิด บัวเพ็ง อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล ดิฉันใครขอขอบคุณ 
ทานสมาชิกทุกทานที่ไดใหความสนใจไดกรุณาซักถาม ชี้แนะในเรื่องของการบริหาร 
กิจการกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล ซึ่งคําถามและขอชี้แนะนั้นมีอยูปริมาณมาก เจาหนาที่ 
ของดิฉันจะไดจดไปในขณะที่ดิฉันไดตอบไปนั้นอาจจะไมครบถวน กอนอื่นดิฉันอยากจะ 
ขอเรียนวา วัตถุประสงคของการจัดตั้งกองทุนพัฒนาน้ําบาดาลนั้นไดมีวัตถุประสงค 
ที่จัดตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อศึกษาวิจัยหรือพูดงาย ๆ ก็คือเรื่องทางวิชาการน้ําบาดาลนั่นเอง 
ในสมัยเริ่มแรกที่เราอยูที่กองน้ําบาดาล กรมทรัพยากรธรณีนั้น ภารกิจของงานดานน้ําบาดาล 
คือการเจาะน้ําบาดาลเพื่อการอุปโภคบริ โภคใหกับประชาชนในชนบท  --------- 
 

        - ๘๘/๑ 
 



๒๐๒ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)       ดวงใจ ๘๘/๑  
 
เพราะฉะนั้นงบประมาณที่เราไดรับทั้งหมดจะนําไปใชในเร่ืองของการเจาะบอน้ําบาดาล 
งานทางดานวิชาการนั้นจะไดรับสวนนอยมาก โดยเราไดพยายามจัดทํา ศึกษาในเรื่องของ 
แผนที่ใหทราบวาศักยภาพน้ําบาดาลที่ไหนมีเทาไรที่จะนําไปใชในการเจาะใหไดผลดี 
ทั้งปริมาณและคุณภาพ ซึ่งทานสมาชิกก็ไดกรุณาสนับสนุนในเรื่องของแผนที่น้ําบาดาล 
ที่เราไดจัดทําไปครบทั่วทุกจังหวัด และในปจจุบันนี้เราก็ไดปรับปรุงในเรื่องของแผนที่ 
ใหมีความชัดเจนละเอียดมากขึ้น  รวมทั้งการศึกษาศักยภาพในขั้นรายละเอียด 
ในแองน้ําบาดาลตาง ๆ เพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้นกองทุนน้ําบาดาลที่ตั้งขึ้นมาก็คือเพื่อที่จะได 
นําเงินสวนนี้มาใชในเรื่องของงานวิชาการ เพราะในสมัยกอนนี้เราไมมีเงินที่จะมาใชในสวนนี้ 
ประกอบกับในขณะที่มีการใชน้ําบาดาลในบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลติดตอกันมา 
เปนระยะเวลานานมาก ทําใหเกิดผลกระทบในเรื่องของการใชน้ําบาดาลเกินสมดุลกับ 
ปริมาณที่เราเอาออกหรือที่เราใชไปนี้มากกวาที่จะมาทดแทน เพราะฉะนั้นผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้นทุกทานคงจะทราบแลววาแผนดินทรุดไดมีการกลาวขานกันมากในพื้นที่ของ 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพราะฉะนั้นการใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรคือ 
เร่ืองของการเก็บคาน้ําจึงเปนสวนหนึ่งในการที่จะนํามาบริหารจัดการในพื้นที่ที่เราประกาศเปน 
เขตวิกฤติคือกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และไดมีการแกไข พ.ร.บ. น้ําบาดาลเพื่อจัดตั้ง 
กองทุนขึ้นมาในป ๒๕๔๖ เพื่อจะนําเงินมาศึกษาวิจัยในเรื่องของการจัดการน้ําบาดาล 
หรือการอนุรักษน้ําบาดาลหรือผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เราไมไดคาดคิดวาเงินกองทุน 
ที่ไดมาจากการเก็บคาน้ําบาดาลนั้นจะมีมากมายเหมือนในปจจุบันนี้นะคะ เนื่องจากวา 
เวลาเราตั้งกองทุนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อที่จะดําเนินการตาม ๔ ขอในมาตรา ๗ ที่กลาวไว 
คาน้ําบาดาลที่กําหนดไวนี้ไมไดกําหนดไววาจะเปนราคาเทาไร จะมาประกาศเปนกฎกระทรวง 
โดยการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งวาจะมีการเก็บคาน้ําบาดาล  คาใชน้ําบาดาลเทาไร 
คาอนุรักษน้ําบาดาลเทาไร คาอนุรักษน้ําบาดาลนั้นเก็บเฉพาะในเขตวิกฤติ ทําไมถึงเรียกวา 
เปนคาอนุรักษน้ําบาดาล เนื่องจากวาคาใชน้ําบาดาลเราเก็บไปแลว ในกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑลซึ่งเปนเขตวิกฤติ ๗ จังหวัดนี้เราเก็บลูกบาศกเมตรละ ๘.๕๐ บาทเปนคาใช 
 



๒๐๓ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)       ดวงใจ ๘๘/๒  
 
น้ําบาดาล หากตนทุนที่ทางผูใชตองลงทุนไปแลวเราก็ใหราคาเกือบเทากับน้ําประปาก็เก็บ 
๘.๕๐ บาท สวนคาอนุรักษน้ําบาดาลนี่มาจากหลักการที่วาใครใชน้ําบาดาลแลวทําให 
เกิดผลกระทบคนนั้นจะตองเปนผูรับผิดชอบในการใชจาย เพื่อที่จะแกไขหรือปองกัน 
เร่ืองของผลกระทบที่เกิดขึ้นเราจึงเรียก คาอนุรักษน้ําบาดาล คาอนุรักษน้ําบาดาล 
ที่กําหนดขึ้นก็ไดผานคณะกรรมการน้ําบาดาลที่พิจารณา ออกมาก็ตกลงกันโดยความเห็น 
รวมกันทั้งภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเปนลูกคารายใหญในการใชน้ําบาดาลก็ออกมาที่ ๘.๕๐ บาท 
ทานจะเห็นวามันคอนขางสูง เพราะฉะนั้นคาใชน้ําบาดาลอยางที่ทานรัฐมนตรีไดเรียน 
ใหทราบแลวในเขตวิกฤตินี้รวมกันแลวเปนถึงคิวบิกเมตรละ ๑๗ บาท เพราะฉะนั้น 
คาอนุรักษรอยเปอรเซ็นตเขากองทุนน้ําบาดาลในเฉพาะ ๗ จังหวัด สวนคาใชน้ําบาดาลนั้น 
๕๐ เปอรเซ็นตจะเขากองทุน อีก ๕๐ เปอรเซ็นตเปนรายไดของแผนดิน เงินที่ไดมานี่ 
เนื่องจากวาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีการใชน้ําบาดาลมาก เพราะฉะนั้นคาอนุรักษ 
กับคาน้ําบาดาลจึงเปนเงินกอนใหญที่อยูในกองทุน แตพอมาดูเร่ืองการใชจายของ 
กองทุนแลว เนื่องจากกรมทรัพยากรน้ําบาดาลบุคลากรที่ดําเนินการที่ทํางานอยูไมได 
ทํางานใหกองทุนอยางเดียวนะคะ เรามีงานที่ตองรับผิดชอบอยู ทั้งงานพัฒนาน้ําบาดาล 
งานศึกษาวิจัยทางดานวิชาการ เพราะฉะนั้นงบประมาณที่ไดรับก็มีสวนหนึ่งหลังจาก 
การที่ปรับปรุงโครงสรางของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลแลว กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
มีภารกิจหลักก็คือในเรื่องของการกํากับดูแลในเรื่องของการศึกษาวิจัย เพราะฉะนั้น 
งบประมาณประจําปที่ไดรับก็นํามาใชเปนสวนของงานวิชาการสวนหนึ่ง สวนงานพัฒนา 
ที่เคยไดรับนั้นถูกเปนภารกิจถายโอนก็จึงไมมีงบประมาณในดานการเจาะ ------------------ 
 

- ๘๙/๑ 



๒๐๔ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)       สาริศา ๘๙/๑ 
 
เพราะฉะนั้นก็เปนที่นาเสียใจวาในขณะนี้เราไมสามารถที่จะไปเจาะบอน้ําบาดาลใหกับ 
ประชาชนในชนบทไดอีกตอไป เนื่องจากวาภารกิจไดถายโอนไปหมดแลว แลวก็วัตถุประสงค 
ของกองทุนพัฒนาน้ําบาดาลก็ไดเขียนไว ๔ ขอ ซึ่งจําเปนที่จะตองใชใหเปนไปตามขอกําหนด 
ที่กฎหมายกําหนดไว เพราะฉะนั้นการดําเนินงานของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลในเรื่องของ 
การศึกษาวิจัย ศึกษาวิจัยโครงการหนึ่งก็ใชเวลา บุคลากรของเราก็มีจํากัด เพราะฉะนั้น 
เรามีแหลงเงินทุนอยู ๒ แหลงคือ งบประมาณประจํากับงบประมาณทีมี่กองทนุ และกองทนุ 
เพิ่งตั้งมาได ๓ ป เพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะดูวาเราจะสามารถใชเงินกองทุนใหเปน 
ประโยชนตอการที่จะดําเนินการในเรื่องของการอนุรักษน้ําบาดาล โดยเฉพาะในเขตวิกฤติการณ 
น้ําบาดาล ๗ จังหวัดนี้ไดอยางไรบาง เราก็มีโครงการที่ศึกษาในเรื่องของการที่จะติดตาม 
ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง เร่ืองของแผนดินทรุด ในเรื่องของการใชน้ําบาดาลนี่ 
เกิดผลกระทบอยางไร เร่ืองของบอสังเกตการณ เร่ืองของระดับน้ําพวกนี้เราก็ไดดําเนินการ 
เปนรูปธรรม ขณะนี้ทานสามารถที่จะเขาไปในเว็บไซตของเราได แลวดูวาเครือขาย 
บอสังเกตการณที่เราใชติดตามการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําบาดาล เพราะวาระดับน้ําบาดาลนี่ 
ถาลดลงมากก็แสดงวามีการใชน้ําบาดาลมาก เราก็จะสงสัญญาณไปที่การควบคุมนะคะวา 
จะตองลดการใชน้ําบาดาลลงเทาไร แลวก็มีการศึกษาวิจัยในเรื่องของการหาปริมาณน้ํา 
ที่ใชไดโดยไมเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม หรือที่เราเรียกวา เซฟ ดิว (Save due) หรือปริมาณน้ํา 
ปลอดภัย พวกนี้เราไดใชความรูจากบุคลากรของเราเอง แลวก็ใชบุคลากรจากทาง 
สถาบันการศึกษาทั้งที่ทางทานผูมีเกียรติไดแนะนํามา ซึ่งเราไดใชบริการทั้งหมดนะคะ 
ไมวาจะเปนมหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยเชียงใหม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
แมแตสถาบันราชภัฏที่มีความรูในเรื่องของการไปสํารวจ เราก็ไดใชทานมารวมในการ 
ดําเนินการศึกษาวิจัยทางดานนี้นะคะ ในเรื่องของการจะตอบวา จะนําไปใชในเรื่องของ 
งานพัฒนาน้ําบาดาลก็คือเรื่องของเจาะ เร่ืองของการซอมบํารุงรักษาบอน้ําบาดาล 
ที่มีอยูมากมายในปจจุบันนี้ไดหรือไม ดิฉันเองนั้นอยากจะเอาเงินนี้ไปใชมากเลย 
และอยากจะชวยมาก เพราะเรารูอยูแลววามันเปนปญหาที่ประชาชนพบนะคะ แตเนื่องจาก 
 



๒๐๕ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                สาริศา ๘๙/๒ 
 
มันติดที่ภารกิจถายโอน แลวก็เปนกฎหมายออกมา ๑. เราไมสามารถจะตั้งงบประมาณได 
๒. เงินกองทุนเองก็ไมสามารถจะนําไปใชได เพราะไมสามารถที่จะอธิบายไดวามันอยู 
ในขอไหนของกฎหมายที่กําหนดไวใน ๔ ขอนี้นะคะ แตอยางไรก็ตามดิฉันก็จะพยายาม 
ปรับปรุงวาจะมีวิธีการใดที่จะสามารถนําเงินซึ่งมีอยูในปจจุบันนี้ไปใชใหเกิดประโยชน 
ตอประชาชนโดยสวนรวมนะคะ อาจจําเปนที่จะตองมีการปรับปรุงในเรื่องของการแก 
กฎหมายเพื่อเพิ่มเติมใหสามารถที่จะนําไปใชไดดิฉันก็จะรับในเรื่องนี้ไป ในเรื่องของ 
แผนงานที่เราจะดําเนินการตอไปนั้น ในขณะนี้เราไดใชเงินไปสวนหนึ่งในเรื่องของ 
การศึกษาวิจัย เร่ืองของการติดตาม เร่ืองของการปนเปอนน้ําบาดาล ซึ่งเรารูวาในพื้นที่ไหน 
เปนพื้นที่เสี่ยงตอการปนเปอนนะคะ อยางเชน บริเวณที่ฝงกลบขยะทั้งหลายมีความเสี่ยง 
ตอการปนเปอนตอน้ําบาดาลมาก เพราะวาขยะนี่ถาหากวาฝนตกลงมาชะลางน้ําขยะ 
ก็สามารถที่จะซึมลงไปใตดินได เราก็มีโครงการที่จะไปตรวจสอบบริเวณที่ฝงกลบขยะ 
แลวก็ตองเก็บตัวอยางน้ํามาวิเคราะหเพื่อที่จะดูวามีสารปนเปอน ซึ่งสารปนเปอนในบริเวณ 
ที่เปนขยะนี่ก็จะมีแบคทีเรีย มีคลอไรด (Chloride) มีซัลเฟต (Sulfate) จะเปนตัวที่บอกไดวา 
น้ําบาดาลโดยทั่วไปแลวเราจะมีแบคกราวด (Background) หรือวามีพื้นฐานของคุณภาพอยูแลว 
ถามีสารปนเปอนลงไปเราก็สามารถจะวิเคราะหไดนะคะ อันนี้ก็เปนสวนหนึ่ง ในบริเวณที่ตั้ง 
ของนิคมอุตสาหกรรมเราก็จะไปศึกษาในเรื่องของการสํารวจวามีความเสี่ยงตอการปนเปอน 
เกิดขึ้นหรือไมนะคะ เชน บริเวณแถวจังหวัดระยองเราก็ดําเนินการ บริเวณของที่จังหวัดลําพูน 
นิคมอุตสาหกรรมที่ตั้งจังหวัดลําพูน ซึ่งมีสารวีโอซี (VOC) หรือสารไอระเหยที่เปนสารจาก 
อุตสาหกรรมลงไปในน้ําบาดาลก็เปนอันตรายอยางยิ่ง อันนี้ก็ดําเนินการในเรื่องของการดูแล 
การปนเปอนน้ําบาดาล ------------------------------------------------------------------------------- 
 
                  - ๙๐/๑ 
 



๒๐๖ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                     ศริิลักษณ  ๙๐/๑ 
 
ในอีกสวนหนึ่งที่เราจะจัดการในเรื่องของการแกไขในเขตวิกฤติเองซึ่งมีการใชน้ําบาดาลมาก 
แลวก็ระดับน้ําลดลง ในขณะนี้เรามีมาตรการหลาย ๆ อยางในการกํากับดูแล ในการใช 
มาตรการทางเศรษฐศาสตรที่เก็บเงิน เพราะฉะนั้นการใชน้ําบาดาลจะลดลงมาก ระดับน้ํา 
ไดขึ้นมา แตวาอยางไรก็ตามเราจําเปนที่จะตองชวยฟนฟูแหลงน้ําบาดาล เราไดรับอนุมัติ 
แลวนะคะแตกําลังเตรียมที่จะดําเนินการทดลองในเรื่องของการเติมน้ํา การเติมน้ําลงไป 
ในชั้นน้ําที่เราใชมากเกินไปนะคะ ซึ่งการเติมน้ําตางประเทศไดทํากันแพรหลายแลว 
โดยเฉพาะอยางประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเราไปดูงานมา หรือในประเทศเนเธอรแลนด 
ก็ไดดําเนินการแลวนะคะ อันนี้ก็อยากจะเรียนตอที่วาทําไมเราถึงตองไปดูงาน เนื่องจากวา 
เทคโนโลยีในดานน้ําบาดาลนั้นเปนเรื่องที่ยาก หรือแมแตการปนเปอนที่เกิดขึ้นแลวก็ยาก 
ก็ตองใชทั้งเทคนิควิชาการ ใชระยะเวลา แลวก็ใชเงินลงทุนสูง ก็ตองขอตอบคําถาม 
ที่กลางดงไปเลยนะคะวาทําไมถึงใชเงินตั้ง ๑๐ ลานบาท ในบริเวณนั้นเรารูวาเกิดการปนเปอน 
ตอแหลงน้ําบาดาลเนื่องจากมีการทิ้งขยะอุตสาหกรรมที่ปากชอง เสร็จแลวตรงนั้น 
เปนแหลงหินปูนที่มีน้ําบาดาลเกิดอยูในโพรง แลวมีรอยแยกที่สามารถจะซึมลงไปถึง 
โพรงน้ําบาดาลของเราไดนะคะ เพราะฉะนั้นเราตองไปเจาะสํารวจเก็บตัวอยางน้ํา 
ศึกษาสภาพทางธรณีวิทยาทั้งหมด การศึกษานี้เราจะตองทํารูปจําลองคณิตศาสตรดวย 
เพราะฉะนั้นการใชเงินตรงนี้จะมาก ดิฉันเคยไมวาจะไปพูดที่ไหนในเรื่องการปนเปอน 
น้ําบาดาลนี่ ดิฉันจะบอกวาการปนเปอนน้ําบาดาลนั้นเราไมควรปลอยใหเกิดการปนเปอน 
เราจะตองทําหนาที่ในการปองกันไมใหเกิดขึ้น เพราะถาเกิดขึ้นแลวจะใชระยะเวลา 
ในการฟนฟูแลวก็ใชเงินทองเปนจํานวนมาก ตลอดจนเทคนิควิชาการก็สูง ซึ่งตองยอมรับวา 
เราเองนั้นในดานเทคนิควิชาการที่เกี่ยวกับเร่ืองของการปนเปอนที่จะไปฟนฟู ถามันลงไป 
ในแหลงน้ําบาดาลแลวนี่เราจะทําอยางไรถึงจะเอาออกไดนะคะ วิธีการที่งายที่สุดก็คือ 
จะตองปมน้ําออกมาจากแหลงนั้นแลวก็มาทรีท เพราะฉะนั้นตรงนี้จะใชเงินทองมหาศาล 
เลยนะคะ ถาหากวาจะยกตัวอยางใหทานไดทราบอีกอันหนึ่งก็คือ อยางที่กําแพงเพชร 
บริษัทไทยเชลลไดเจาะบอน้ํามันเสร็จแลวเอาโคลนจากการเจาะน้ํามันในระดับลึกทิ้งลงไป 
ที่พื้นดินปรากฏวามันมีเกลือสูง เพราะฉะนั้นเกลือเหลานี้ไดซึมลงไปในชั้นน้ําบาดาล 
 



๒๐๗ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                     ศริิลักษณ  ๙๐/๒ 
 
ระดับตื้นเกิดความเค็มแผกระจายออกไปซึ่งเรารูวาเกิดปญหานี้บริษัทไทยเชลลตองรับผิดชอบ 
ทางดานนี้ เขาตองทําการฟนฟูแหลงน้ําบาดาลตรงนั้นใชเงินไปมหาศาลเลยในเรื่องนี้ 
เพราะฉะนั้นก็อยากจะเรียนใหทานทราบวาการศึกษาวิจัยนั้นตองใชระยะเวลาไมสามารถ 
ที่จะทําไดเร็ว ดังนั้นเงินที่ไดมาจึงไมสามารถที่จะใชไดปหนึ่งนี่ไปเปนพัน ๆ ลานบาท 
ก็อยากจะเรียนใหทราบตรงนี้  แลวก็อีกอยางหนึ่งที่ทานสมาชิกไดสอบถามถึงเรื่องกลยุทธ 
ภารกิจ พันธกิจ ดิฉันตองยอมรับวาการทําพันธกิจ ยุทธศาสตรของกองทุนพัฒนาน้ําบาดาลนั้น 
ที่จริงแลวใชยุทธศาสตร พันธกิจของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลมาไว เพราะฉะนั้นกองทุน 
พัฒนาน้ําบาดาลนี้เปนเพียงสวนหนึ่งที่เปนพันธกิจของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล แตเราขณะนี้ 
ปนี้ซึ่งเปนปสุดทายของแผนที่จะดําเนินการตามแผนแมบท เราจะปรับปรุงทํายุทธศาสตรใหม 
ซึ่งทางคณะกรรมการไดใหขอคิดเห็นวาการจัดทํายุทธศาสตร พันธกิจอะไรทั้งหลาย 
ตองเปนของกองทุนน้ําบาดาลนะคะ เพราะฉะนั้นอันเกานั้นเปนยุทธศาสตรของกรม 
ที่เอามาแสดงไว แตมันคาบเกี่ยวกันในเรื่องของวิชาการระหวางกองทุนที่จะทําการศึกษา 
วิจัยกับของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลที่จะดําเนินการ ดิฉันก็อยากจะเรียนใหทราบ 
ในภาพกวาง ๆ ในสวนของระบบบัญชีที่ทํางบดุล ซึ่งตัวดิฉันเองนั้นก็ไมไดเรียนจบบัญชี 
เพราะวาเปนนักวิทยาศาสตร เพราะฉะนั้นดูแลวบางอยางก็อาจจะไมคอยเขาใจ แตวา 
จะขอใหทางผูอํานวยการสํานักควบคุมกิจการน้ําบาดาล ซึ่งทําหนาที่ฝายเลขานุการ 
ไดชี้แจงกับทานวาบางตัวที่มันโผลมานี่มาจากไหนอยางไรนะคะ ก็อยากจะขออนุญาตให 
ทางผูอํานวยการสํานักเปนผูชี้แจงเพิ่มเติมในเรื่องนี้ ขอบพระคุณคะ 
 

- ๙๑/๑ 
 



๒๐๘ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                       บุศยรินทร ๙๑/๑ 
 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ถือวาจบการพิจารณานะครับ เชิญทานพิเชษฐครับ 
   นายพิเชษฐ  พันธุวิชาติกุล (กระบี่) : ทานประธานขอนิดเดียวครับ 
ทานประธานครับ ผม พิเชษฐ พันธุวิชาติกุล พรรคประชาธิปตย จังหวัดกระบี่ ผมไมได 
ติดใจการใชน้ําเชิงพาณิชย แตผมเปนหวงการใชน้ําในเชิงสังคมที่อยูตามชนบททั้งหลาย 
ฟงคําตอบจากทานอธิบดีก็เสมือนหนึ่งวาขณะนี้ทานไดถายโอนงานนี้ไปแลว กองทนุพฒันา 
น้ําบาดาลจะไมไปรับผิดชอบการใชน้ําในชนบท ผมถึงอยากจะเรียนถามวาแผนที่น้ําใตดิน 
ซึ่งขณะนั้นรูสึกทานอธิบดีก็จะอยูที่กระทรวงอุตสาหกรรมดวย เราใชงบประมาณ 
ไปตั้งหลายรอยลานบาท เมื่อทานถายโอนงานนี้ไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว 
แผนที่เหลานี้กลับไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยหรือเปลา ใหองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นเขาใชดวยหรือเปลา หรือทั้งหมดยังอยูในมือทานแลวก็ปลอยใหองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นเขาก็คลําทางไปดวยวิธีการเหมือนเดิม ขออนุญาตเรียนถามถึงทานรัฐมนตรี 
ดวยครับวา เมื่อภาระของกองทุนพัฒนาน้ําบาดาลเปนเชนนี้ ทานมีนโยบายอยางไร 
กับการใชน้ําบาดาลในชนบท ผูที่ขาดแคลน ผูที่ยากแคน ผูที่ตองการอีกมากมายทั่วประเทศ 
เหลานี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของทานมีนโยบายดูแลอยางไร 
เมื่อถายโอนไปองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่นเอางบทีไ่หนหรอืครบั 
ที่จะเอามาบํารุงรักษา เอาความรู เอาเทคนิค เอาปจจัย อุปกรณอะไรละครับมาดูแล 
ในสิ่งเหลานี้ สิ่งเหลานี้กระทรวงทานในเชิงสังคมเหลานี้ยังคิดวาเปนภารกิจของกระทรวงทาน 
ที่ตองดูแลหรือไม ขอบคุณครับ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญทานอธิบดีครับ 
   นางสาวสมคิด บัวเพ็ง (อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล) : กราบเรียน 
ทานประธานที่เคารพ ดิฉันขอเรียนใหทราบวาเรื่องของภารกิจถายโอนที่ถายโอนไป 
เร่ืองการเจาะบอน้ําบาดาลนี้ไดถายโอนไปจริง แตกรมทรัพยากรน้ําบาดาลเองทําหนาที่ 
 



๒๐๙ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                      บศุยรินทร ๙๑/๒ 
 
เปนพี่เลี้ยงใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเราไดไปอบรมใหความรูถายทอดเทคโนโลยี 
ในเรื่องของการเจาะบํารุงรักษาใหกับทางองคกรปกครองสวนทองถิ่นก็คือ อบต. ซึ่งในปนี้ 
เราไดอบรมไปหมดแลวนะคะ  
   สวนในเรื่องของแผนที่น้ําบาดาลนั้นเราก็ไดมอบหมายหรือไดมอบใหกับ 
ทางองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการอบรม แลวก็ถาหากวาทานมีปญหาอยางไรก็ติดตอ 
มาที่ศูนยพัฒนาน้ําบาดาลของเราที่มีทั้ง ๑๒ ศูนยทั่วประเทศ ก็ประสานงานกับทาง 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือ อบต. อยูเปนประจํา และในขณะเดียวกันเมื่อเกิด 
ภัยพิบัติตามธรรมชาติที่เปนภัยแลงหรือวาน้ําทวมกรมทรัพยากรน้ําบาดาลก็ยังออกไป 
ที่จะชวยเหลือประชาชนในเรื่องน้ํากิน น้ําใชอยูเปนประจํา บางครั้งเราก็ของบกลางที่จะดําเนินการ 
ในเรื่องนี้  
   สวนในเร่ืองของเครื่องเจาะที่เรามีอยูในขณะนี้นั้นสามารถที่จะใชการได 
แลวเราก็ใชสําหรับเจาะบอสังเกตการณหรือเจาะสํารวจที่เราดําเนินการศึกษาในเรื่องของ 
การศึกษาวิจัย สวนเรื่องของการเจาะเพื่อการอุปโภคบริโภคนั้นในขณะที่เราไดของบกลาง 
เวลาเกิดภัยพิบัตินี้เราก็ไปเจาะบอน้ําบาดาลใหกับประชาชนสําหรับที่จะใชเพื่อการอุปโภคบริโภค 
และในขณะเดียวกันเราก็จะไดดําเนินการโครงการน้ําโรงเรียนอยางที่ทานรัฐมนตรี 
ไดเรียนใหทราบแลวนะคะ ก็ขอขอบพระคุณคะ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญทานวิทยาครับ 
   นายวิทยา  บุรณศิริ (พระนครศรีอยุธยา) : ขอบคุณครับทานประธานสภา 
ผมมีประเด็นที่ไดสอบถามไวนะครับวา ก็เกรงใจทานรัฐมนตรีนะครับ เพราะทราบวา 
ทานก็พยายามที่จะดูอยู แตดวยความเคารพนะครับวา ผมเรียนถามเมื่อกี้นี้วากรณีที่มา 
นําเสนอสภาสําหรับปสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ กันยายนในเรื่องของรายงานสอบบัญชี จริง ๆ แลว 
ป ๒๕๕๐ ก็ผานไปแลว ทําไมไหน ๆ  ก็จะรายงานแลวไดเรียนถามวาทําไมไมรายงานเสียทีเดียว 
๓ ปเลย อันนี้ยังไมไดรับคําตอบ เพราะไหน ๆ สภาจะตองรับทราบอยูแลวนะครับ ประเด็นนี้ 
เปนเรื่องที่ ๑ นะครับ 



๒๑๐ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                       บุศยรินทร ๙๑/๓ 
 
   เร่ืองที่ ๒ เมื่อกี้นี้ที่ผมไดสอบถามตอนที่ทานอภิปรายแลวก็นั่งรออยูก็คือ 
คําตอบวา ในเม่ือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผมไดฟงคํากลาวจากทานรัฐมนตรีนี่ มันเปน 
จังหวัดที่ถือวาเปนวิกฤติการใชน้ํา มีการกลาวในสภาสมัยกอนทานรัฐมนตรียังไมไดเปน 
ทานรัฐมนตรีนั่งอยูแถว ๆ นี้นะครับ จากทานอดีตรัฐมนตรีซึ่งดูแลอยูบอกวาแผนดิน 
มันทรุดตัวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนื่องจากการใชน้ําบาดาล ------------------------------ 
 

- ๙๒/๑ 
 
 
 
 
 
 



๒๑๑ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                  กมลทิพย ๙๒/๑ 
 
ผมถึงอยากเรียนนะครับวาไดนําเงินกองทุนตัวนี้ไปทําการในกระบวนการ เชน บําบัดน้ําเสีย 
แลวก็เอาน้ํานั้นไปสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมหรือไม ถามีนะครับ เพราะวารอมานาน 
ในเมื่อประกาศวาเปนวิกฤติแลวเราเก็บคาน้ําบาดาลในอัตราสูงขนาดนี้มันนาจะมีโครงการ 
อะไรที่เกิดขึ้นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบาง และที่สําคัญสุดทายผมเรียนวาเม็ดเงิน 
ที่ทานเก็บไปนี่ถามันติดเรื่องขอกฎหมายตามที่ทานไดชี้แจงนี่ทานรัฐมนตรีรีบแกเลยครับ 
เพราะวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมมีเงิน เราจะทําอยางไรจะแกกฎหมายไดครับ ผมคิดวา 
สภาแหงนี้พรอมที่ชวย ถาเงินกองทุนเปนพันลานบาทเหลานี้มันจะเกิดประโยชนกับพี่นอง 
ทั่วประเทศ หรือพี่นองในเขตปริมณฑลที่มันเกิดวิกฤติน้ําบาดาลนะครับ ผมวาสภาแหงนี้ 
คงจะมีความเมตตาฝากรัฐมนตรีดวยนะครับ ถาติดขอกฎหมายไมสามารถจะถายไปได 
ภารกิจถายโอนได แตเม็ดเงินอุดหนุนไมไดเพราะติดกรอบกฎหมายทานรีบแกเลยทานครับ 
ขอบพระคุณครับทานประธาน  
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญทานนริศครับ  
  นายนริศ ขํานุรักษ (พัทลุง) : ทานประธานที่เคารพ กระผม นริศ ขํานุรักษ 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปตย ผมไดตั้งคําถามไป ๗-๘ คําถาม 
แตวาดวยความเกรงใจเรื่องเวลาครับทานประธาน ผมคิดวาแมวาผูมาชี้แจงจะบันทึกขอคําถาม 
ผมไมไดแตผมเชื่อวาเจาหนาที่คงบันทึกได ขออนุญาตทานประธานใหตอบมาเปนหนังสือ 
และผมคิดวาเพื่อนสมาชิกทั้งหมดในสภาก็ยินดี ถาทางผูชี้แจงรวมทั้งทานรัฐมนตรีจะไดตอบ 
ขอซักถาม เพราะวาพวกเราไดตั้งใจที่จะรวมกันอภิปรายเรื่องนี้เพราะถือเปนเรื่องสําคัญ 
จึงอยากไดคําตอบจากขอคําถามพวกเราทั้งหมด จึงขออนุญาตทานประธานใหผูชี้แจง 
ไดตอบเปนหนังสือครับ กราบขอบคุณครับ  
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ขอบคุณครับ เชิญทานอธิบดีครับ 
 
 



๒๑๒ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                 กมลทิพย ๙๒/๒ 
 
  นางสาวสมคิด บัวเพ็ง (อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล) : กราบเรียน 
ทานประธานที่เคารพ ดิฉันขอเรียนวาในเรื่องของงบดุลที่เสนอมา ๒ ปนั้น เนื่องจากวา 
เราตองเสนอไปให สตง. ตรวจสอบแลวก็รับรองงบดุล สตง. ไดรับรองงบดุลป ๒๕๔๘ 
กับป ๒๕๔๙ สวนป ๒๕๕๐ นี้ยังไมไดรับรอง เพราะฉะนั้นจึงยังไมสามารถที่จะสงมาที่สภาได 
สวนในเรื่องของการที่จะนําเม็ดเงินมาแกไขในเรื่องของเขตวิกฤติดิฉันก็ไดเรียนใหทราบแลววา 
การศึกษาวิจัย หรือการที่จะนําเงินมาใชนั้นตองเปนไปตามมาตรา ๗ ซึ่งโครงการเอเอสอาร 
(ASR) คือการเติมน้ําเราก็กําลังดําเนินการอยูแลวไดรับอนุมัติแลว ในสวนที่เร่ืองรียูส (Re-use) 
รีไซเคิล (Recycle) นั้น ไมใชหนาที่ของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลโดยตรง แตเราก็ไดพยายาม 
ที่จะศึกษา เรากําลังคิดอยูวาถาหากมีผูที่จะศึกษาวิจัยทําเรื่องของการที่จะมาปรับปรุง 
คุณภาพน้ําหรือในเรื่องของการที่จะลดปริมาณการใชน้ําในภาคอุตสาหกรรมไดนี่เราก็ยินดี 
ที่จะพิจารณาใหเงินกองทุนนั้นสนับสนุน สวนในเรื่องของการแกไขในเรื่องของแผนดินทรุด 
โดยตรงในขณะนี้เราไดใชมาตรการหลายมาตรการในการที่จะกํากับดูแล แตวาเรื่องของ 
การที่จะอนุญาตในเขตประปาถึงนั้นเปนมาตรการที่ออกมารวมกับทางการประปาสวนภูมิภาค 
และการประปานครหลวง เพราะฉะนั้นการที่จะอนุญาตใหใชหรือไมใหใชนี่ขึ้นอยูกับ 
การประปาที่ใหบริการดวย กรมทรัพยากรน้ําบาดาลเองนั้นมีหลักในการบริหารจัดการ 
น้ําบาดาลคือวาเมื่อมีทรัพยากรแลวตองใชแตวาใชใหอยูในสมดุลนะคะ อันนี้เราไดตอสู 
มาตลอดในแงของทางวิชาการ แตเนื่องจากมาตรการนั้นมีผูเกี่ยวของหรือหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของหลายหนวยงานที่จะตองมารวมกันออกมาตรการ เพราะฉะนั้นจึงไมสามารถ 
ที่จะดําเนินการไดในสวนที่ที่ รับผิดชอบเต็มที่ เพราะฉะนั้นเมื่อออกมาตรการมาวา 
ในเขตประปาไมสามารถที่จะใหเจาะบอน้ําบาดาลไดเราก็ไมสามารถที่จะอนุญาตได 
เพราะเปนมาตรการที่ออกมาแลวมีมติ ครม. รองรับ อันนี้ก็อยากจะเรียนใหทาง 
ทานผูมีเกียรติทราบนะคะ สวนเรื่องของการที่จะนําเงินไปใชเร่ืองของการปลูกปา 
หรือสนับสนุนทางตนน้ําอันนั้นนี่นะคะ ------------------------------------------------------------- 
 

        - ๙๓/๑ 



๒๑๓ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                    กมลมาศ ๙๓/๑ 
 
ดิฉันก็ไดเรียนแลววาการใชเงินกองทุนมันตองอยูใน ๔ มาตรการอันนี้ตามกฎหมาย 
ดิฉันไมสามารถที่จะนําไปใชในเร่ืองของตรงนั้นไดนะคะ แตอยางไรก็ตามในอนาคต 
ก็จะนําขอคิดเห็นของทานผูมีเกียรติทุกทานไปพิจารณาวาเราจะปรับปรุงไดอยางไรนะคะ 
ขอขอบพระคุณคะ  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญคุณผองศรีครับ  
   นางสาวผองศรี ธาราภูมิ (ลพบุรี) : กราบขอบพระคุณคะ สั้น ๆ นิดเดียว 
ดิฉัน ผองศรี ธาราภูมิ พรรคประชาธิปตย ลพบุรี กราบเรียนทานประธานผานไปยัง 
ทานรัฐมนตรีไดยินทานพูดเรื่องนโยบายขุดเจาะบอน้ําบาดาลใหกับโรงเรียนตาง ๆ ก็เปน 
นโยบายที่ดีนะคะ แตดิฉันก็กราบเรียนวาเนื่องจากเคยมีกรณีปญหาน้ําบาดาลโรงเรียน 
ที่เปนขาวใหญที่จังหวัดอุตรดิตถที่ฟลูออไรด (Fluoride) เปนพิษเนื่องจากวามีสารฟลูออไรด 
สูงกวาคามาตรฐานทําใหเด็กนักเรียนทั้งโรงเรียนเปนโรคฟนตกกระ แลวก็มีปญหาสุขภาพ 
ในชองปากซึ่งกินลึกถึงเนื้อใน อันนี้ในโครงการดังกลาวก็ฝากใหทานรัฐมนตรีไดระมัดระวัง 
แลวก็ไดตรวจสอบคาฟลูออไรดในน้ําบาดาลดวยนะคะ และถาหากจะเปดโอกาส 
ใหเพื่อนสมาชิกเราไดเสนอชื่อโรงเรียนที่ขาดแคลนน้ําบาดาลแลวก็ตองการน้ําบาดาล 
ก็จะเปนพระคุณอยางยิ่งนะคะ ขอบพระคุณคะ  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ถือวาจบการพิจารณานะครับ ที่ประชุมรับทราบรายงานการสอบบัญชีและงบการเงิน 
กองทุนพัฒนาน้ําบาดาล สําหรับปสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ และป ๒๕๔๘ 
แลวนะครับ ขอบคุณทานผูเขารวมชี้แจงครับ  
   ระเบียบวาระที่ ๓ รับรองรายงานการประชุม ไมมีนะครับ  
   กอนที่จะเขาสูญัตติเร่ืองที่ทํากิน ทานสมาชิกครับ ผมขอถือโอกาสหารือ 
จะขอเลื่อนระเบียบวาระที่ ๗.๒  ๗.๓  ๗.๔ ซึ่งเปนเรื่องการขยายเวลาการพิจารณาของ 
คณะกรรมาธิการนะครับ แลวก็ ๗.๕ เลือกตั้งซอมแทนกรรมาธิการวิสามัญคงใชเวลาไมมาก 
 



๒๑๔ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                    กมลมาศ ๙๓/๒ 
 
เพราะฉะนั้นขอถือโอกาสนี้ปรึกษาเพื่อเลื่อนระเบียบวาระที่ ๗.๒  ๗.๓  ๗.๔  ๗.๕ ขึ้นมา 
พิจารณากอน  
   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ไมมีทานใดเห็นเปนอยางอื่น ขออนุญาตดําเนินการตามนี้นะครับ 
  ๗.๒  คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแกไขปญหาน้ํา  
ขอขยายเวลาพิจารณาศึกษาเรื่องดังกลาวออกไปอีก ๑๒๐ วัน 
   ไมมีทานใดเห็นเปนอยางอื่นนะครับ ถือวาที่ประชุมมีมติ ทานธนิตพลเชิญครับ 
   นายธนิตพล  ไชยนันทน (ตาก) : กราบเรียนทานประธานครับ ผม ธนิตพล 
ไชยนันทน พรรคประชาธิปตย จังหวัดตาก ขอสอบถามนิดเดียวครับวาในเรื่องของ 
คณะกรรมาธิการวิสามัญที่จะขอขยายเวลาเกี่ยวกับเรื่องน้ําดวยเหตุผลขอใดครับ 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญครับ  
   นายพิษณุ หัตถสงเคราะห (กรรมาธิการ) : ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 
พิษณุ หัตถสงเคราะห สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดหนองบัวลําภู พรรคพลังประชาชน 
ตองกราบเรียนทานที่ยกมือนะครับ เนื่องจากวาคณะกรรมาธิการน้ําไดประชุมกันมา 
แลวก็ไดขอมูลบางสวน แลวก็เรียกสวนราชการเกือบทุกสวนที่เกี่ยวของกับเร่ืองน้ํามาชี้แจง 
แลวก็ไดมีการตั้งคณะอนุกรรมาธิการขึ้นมา ๘ คณะ แบงพื้นที่ออกเปน ๘ โซน (Zone) แลวก็มี 
ส.ส. จากทุกสวนเขามารวมกัน ซึ่งขณะนี้คณะอนุกรรมาธิการก็เพิ่งประชุมได ๑ หรือ ๒ นัด 
และเรายังมีงานอีกเยอะที่จะตองทํา เพราะฉะนั้นจึงใครกราบขอวิงวอนสภาแหงนี้ 
ชวยขยายเวลาใหอีก ๑๒๐ วัน เพื่อที่งานจะไดลุลวงไปดวยดีนะครับ ขอกราบขอบพระคุณครับ 
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น)  
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ไมมีทานใดเห็นเปนอยางอื่น ถือวาที่ประชุมเห็นชอบนะครับ ผานไปที่ ๗.๓ เลยครับ  
 



๒๑๕ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                    กมลมาศ ๙๓/๓ 
 
  ๗.๓ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปญหาความไมสงบ 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต ขอขยายเวลาพิจารณาศึกษาเรื่องดังกลาวออกไปอีก ๖๐ วัน 
เชิญครับ 
   นายนัจมุดดีน อูมา (กรรมาธิการ) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม นายนัจมุดดีน อูมา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนราธิวาส พรรคพลังประชาชน 
ในฐานะคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดน 
ภาคใต -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  - ๙๔/๑ 
 
 
 
 



๒๑๖ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)          พรรษวรรณ ๙๔/๑ 
 
สืบเนื่องจากวาคณะกรรมาธิการชุดนี้จะตองศึกษาปญหาที่มันเกิดขึ้นอยางรอบคอบและ 
หลาย ๆ ดาน ประกอบกับเราไดแตงตั้งคณะอนุกรรมาธิการศึกษาถึง ๖ ชุด ก็เลยขออนุญาต 
สภาแหงนี้เพื่อจะขอขยายเวลาจาก ๖๐ วัน เปน ๑๒๐ วันตามปญหาน้ํานะครับ ขอ ๑๒๐ วัน 
ขอบคุณมากครับ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
๖๐ วันนะครับ 
   นายนัจมุดดนี อูมา (กรรมาธิการ) : ขอ ๑๒๐ วันครับ ขอแกที่เสนอไป 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ขอแกเปน ๑๒๐ วัน  
    นายนัจมุดดีน อูมา (กรรมาธิการ ) : ครับผม 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ไมขัดของนะครับ ถือวาที่ประชุมเห็นชอบนะครับ ขอไปที่ 
   นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร) : ทานประธานครับขออนุญาต
เรียนถามนิดเดียว  
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานบุญยอดเชิญครับ  
   นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร) : บุญยอด สุขถิ่นไทย 
กรุงเทพมหานคร ประชาธิปตย จากเอกสารที่ทานสงมาทานขอมา ๖๐ วัน แตพอทาน 
มาแถลงทานจะมาขอ ๑๒๐ วันทําไดหรือเปลาครับ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ไดครับขึ้นอยูกับที่ประชุม ถาที่ประชุมไมขัดของก็ไมมีปญหาครับ เชิญทานครับ 
   นายประกอบ รัตนพันธ (นครศรีธรรมราช) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม 
ประกอบ รัตนพันธ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปตย 
จริง ๆ ผมเรียนวา ๖๐ วัน หรือ ๑๒๐ วัน ไมใชประเด็นปญหา ประเด็นปญหาตรงที่วา 
 



๒๑๗ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)          พรรษวรรณ ๙๔/๒ 
 
เหตุผลและความจําเปน ผมเชื่อวาทางคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปญหา 
ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตคงจะพิจารณาอยางรอบคอบวาทําไมตองตอ ๖๐ วัน 
แตพอเห็นวาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแกไขปญหาน้ําตอ ๑๒๐ วัน 
จะเอา ๑๒๐ วันดวย ผมคิดวาเปนเหตุผลที่คอนขางจะไมสบายใจนะครับ เพียงแตถาม 
เหตุผลเทานั้นเองนะครับวาครั้งแรกทําไมทานเอา ๖๐ วัน แลวทําไมพอถึงสภาแหงนี้ 
เพิ่มอีก ๖๐ วัน เปน ๑๒๐ วัน สวนระยะเวลาผมไมติดใจ ผมติดใจเร่ืองของเหตุผลในการตอ 
เทานั้นเองครับ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญครับ 
  นายนัจมุดดีน อูมา (กรรมาธิการ) : เรียนทานประธานที่เคารพ ผม 
นายนัจมุดดีน อูมา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนราธิวาส พรรคพลังประชาชน เหตุผล 
ที่เราขอขยายเปน ๑๒๐ วัน คือเนื่องจากวาวันนี้เราไดมีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
พิจารณาศึกษาปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต แลวก็คณะอนุกรรมาธิการ 
ที่เราตั้งนั้นเพิ่งจะเริ่มศึกษา ประกอบกับคณะกรรมาธิการสามัญก็ยังไมเกิดขึ้นเราก็เลยคิดวา 
ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตนับวันก็ยังไมมีทางที่จะจบลงไดโดยเร็ว ก็เลยคิดวา 
ขอเวลาสภาแหงนี้เพื่อจะไดมีการศึกษาอยางรอบคอบ และเราคิดวาหลังจากสภาแหงนี้ 
ปดสมัยประชุมแลวก็จะไดมีการลงพื้นที่เพื่อไปศึกษาในแตละพื้นที่ ๓ จังหวัดภาคใต 
และ ๔ อําเภอของจังหวัดสงขลาตอไปครับ ขอบคุณมากครับ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญทานนริศครับ 
   นายนริศ ขํานุรักษ (พัทลุง) : ทานประธานที่เคารพครับ ผมขออนุญาต 
ไดสอบถามอยางนี้วาในคณะกรรมาธิการวิสามัญไดมีมติหรือเปลาวาเปน ๖๐ วัน เพราะผม 
คิดวานาจะมีมติที่จะมาขอ ๖๐ วัน เพราะวาคงมีการประชุมและก็มีแผนงานโครงการไว 
สําหรับ ๖๐ วัน ผมคิดวาสมาชิกลุกขึ้นขอเพิ่มในที่ประชุมไมนาจะถูกตองนะครับ ผมคิดวา 
 



๒๑๘ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)          พรรษวรรณ ๙๔/๓ 
 
ถาอยางไรก็นาจะดูมติที่ประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญวามีมติมาอยางไร ถามติ 
เปน ๑๒๐ วันพวกเราก็ไมขัดของ ๑๒๐ วัน แตวาตองกลับไปดูวาวันนี้ประชุมหรือที่ผานมา 
ประชุมเพื่อขอขยายเวลาตอสภาใหญมาจํานวนกี่วันนะครับ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานนัจมุดดีนครับ 
   นายนัจมุดดีน อูมา (กรรมาธิการ) : ทานประธานที่เคารพ พอดีคุณนริศ 
ก็ไมไดเปนคณะกรรมาธิการชุดนี้ วันนี้ไดมีการประชุมแลวก็ผมไดเสนอที่ประชุมอยางชดัเจนวา 
ขอขยายเปน ๑๒๐ วัน นี่เปนมติที่ประชุมวันนี้นะครับ ขอบคุณมากครับ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ขอบคุณครับ คงไมขัดของนะครับ ทานสาทิตยเชิญครับ 
   นายสาทิตย วงศหนองเตย (ตรัง) : ทานประธานครับ ผม สาทิตย วงศหนองเตย 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปตย ความจริงก็ไมไดขัดของ 
เร่ืองการทํางานของคณะกรรมาธิการ แตผมเห็นวาเรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญในสภาเรา แลวก็ทํา 
อะไรงาย ๆ คงจะไมได ไมไดแปลวาเพื่อนสมาชิกที่ไมไดอยูคณะกรรมาธิการแลวจะไมมีสิทธิ 
ที่จะรับรูหรือซักถาม เพราะโดยปกติเวลาทําหนังสือถึงสภาจากแตละคณะกรรมาธิการ 
ก็จะมีมติมาเปนหนังสือชัดเจนวาจะขอขยายระยะเวลาเทาใด ยิ่งถายอนกลับไปดูตอนเรา 
ตั้งคณะกรรมาธิการเวลาเขาถามวาคณะกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้จะเอาเวลาเทาไรไปทํา 
สภาก็ใหเวลาไปชัด ทีนี้พอไปทําแลวเกิดติดขัดหรือตองการที่จะขยายวัน เวลาก็ตองมี 
แผนงานที่ชัดนะครับ ---------------------------------------------------------------------------------- 
 

        - ๙๕/๑ 



๒๑๙ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                กุลนิษฐ ๙๕/๑ 
 
อันนี้ผมก็เรียนเอาไวเพราะในวันขางหนาเราก็ยังมีคณะกรรมาธิการวิสามัญอีกเยอะนะครับ 
แลวก็ไมใชวาทํามา ๖๐ วัน แลวจู ๆ ก็เพิ่มอีก ๑ เทา แลวก็บอกวาเพิ่งมีมติเมื่อเชา อันนี้ 
ก็ไมไดตําหนิอะไรแตที่พูดนี่ก็เพราะวาตองการสรางการทํางานของเราใหเปนระบบ แลวก็ 
ตอบคําถามอยางมีเหตุผลไดนะครับ ทานจะ ๑๒๐ วันไมไดมีปญหาอะไรนะครับ แตวา 
มันอีกตั้ง ๔ เดือนนะครับ ตอไปในวันขางหนาแผนงานมันตองมีและตองชี้แจงกันได 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ขอบคุณครับ คงไมขัดของนะครับ ถือวาที่ประชุมเห็นชอบนะครับ ผมไปที่ ๗.๔ คณะกรรมาธิการ 
วิสามัญยกรางขอบังคับ 
   นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร) : ขออนุญาตทานประธานครับ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญครับ 
   นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร) : ผม บุญยอด สุขถิ่นไทย 
จากพรรคประชาธิปตย ตกลงทานสรุปวาที่ประชุมแหงนี้ไดพิจารณาเห็นชอบ ๖๐ วัน 
หรือ ๑๒๐ วันครับ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
๑๒๐ วันครับ  
    นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร) : ถึงแมจะมีการทักทวงกัน ๓-๔ ครั้ง 
วาการเสนอนั้นเปนการเสนอกันเมื่อเชาผานคณะอนุกรรมาธิการของทานจริงหรือไม 
อะไรตาง ๆ นี่นะครับ ตกลงเราให ๑๒๐ วันกันงาย ๆ อยางนี้หรือครับ  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เมื่อกี้ทางกรรมาธิการเขายืนยันวาไดประชุมกันขอ ๑๒๐ วัน แลวผมฟงหลายทานก็เปน 
ลักษณะติงเฉย ๆ ฟงแลวคงไมขัดของผมก็เลยสรุปวาอยางนั้น สรุปแลวเห็นอยางไรครับ 
ถาไมขัดของจะไดผานเลยนะครับ 
 
 



๒๒๐ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                กุลนิษฐ ๙๕/๒ 
 
    นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร) : เอาละครับ เพื่อความสมานฉันท 
ก็ให ๑๒๐ วันไดครับ แตวาขอความกรุณาวาตอไปไมวาคณะกรรมาธิการชุดใดนะครับ แลวเรา 
จะมีคณะกรรมาธิการสามัญดวยก็ขอใหพิจารณาอยางรอบคอบกอนจะนํามาเสนอตอสภาใหญ 
ขอบคุณครับ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ขอบคุณครับ ขอผานไปที่ ๗.๔ นะครับ 
   ๗.๔ คณะกรรมาธิการวิสามัญยกรางขอบังคับวาดวยประมวลจริยธรรม 
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. .... ขอขยายเวลาออกไปอีก ๖๐ วัน 
เชิญทานสาทิตยครับ 
  นายสาทิตย วงศหนองเตย (ตรัง)  :  ทานประธานครับ ผม สาทิตย วงศหนองเตย 
อันนี้ละครับที่ผมอยากจะซักถามวาเรื่องนี้ขณะนี้ดําเนินการไปถึงไหนอยางไร เทาที่ทราบ 
คณะกรรมาธิการวิสามัญยกรางขอบังคับวาดวยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
และกรรมาธิการเขาใจวาประชุมกันไปครั้งสองครั้งเองนะครับ ผมเปนหวงมากเรื่องนี้ 
เพราะวาปญหาเรื่องของประมวลจริยธรรมที่ยังไมมีแลวบังคับใชของป ๒๕๔๒ อยูนี่มันเปน 
ชองวางเหมือนกันในสภานี้ อยางกรณีวันนี้จะชัดเจนมากนะครับวาที่สุดแลวก็ไมสามารถ 
จะดําเนินการอะไรกันไดคําถามผมก็คือวา ๑. ขณะนี้ทานทําไปถึงไหนอยางไร มีการประชุมไป 
กี่ครั้ง การขยายไป ๖๐ วันมีแผนในการที่จะดําเนินงานคาดวาจะเสร็จสิ้นหรือไม 
เพราะประมวลจริยธรรม ถาขยายไปอีก ๖๐ วัน อยางที่วาก็นาจะไปจบตรงประมาณ 
เปดประชุมสมัยสามัญนิติบัญญัติพอดีก็นาที่จะบังคับใชได บังเอิญวาป ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญ 
ใหความสําคัญกับเร่ืองของประมวลจริยธรรมเปนพิเศษถึงขั้นบัญญัติไวในมาตรา ๒๗๙ 
เร่ืองของประมวลจริยธรรมแลวก็กระบวนการในการที่ดูแลการฝาฝนประมวลจริยธรรม 
และยังนําไปสูการถอดถอนไดดวยก็สําคัญมาก ก็ขอความกรุณาคณะกรรมาธิการชุดนี้ชวยชี้แจง 
ใหกับสภาไดทราบวาทําไปถึงไหนอยางไร แลวก็อีก ๖๐ วันนั้นคาดวาจะเสร็จหรือไมครับ 
 
 



๒๒๑ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                กุลนิษฐ ๙๕/๓ 
 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
๖๐ วัน ก็จะไปครบวันที่ ๑๐ สิงหาคม หลังจากที่เราเปดสภาไดสัก ๑๐ วัน เชิญคุณหมอ 
ประสงคครับ 
   นายประสงค บูรณพงศ (ประธานคณะกรรมาธิการ) : ทานประธานที่เคารพ 
กระผม ประสงค บูรณพงศ พรรคพลังประชาชน จังหวัดนครพนม ในฐานะประธาน 
คณะกรรมาธิการวิสามัญยกรางขอบังคับวาดวยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
และกรรมาธิการ คือคณะกรรมาธิการชุดนี้ไดประชุมมาแลวตั้งแตเร่ิม ๓ ครั้งแลวนะครับ 
การประชุมของเรากวางขวางมากนะครับ เพราะเราเชื่อวาเรื่องของจริยธรรมนี้สังคมไดมองเรา 
อยางมากทีเดียว เพราะฉะนั้นในการยกรางขึ้นมานี่หลังจากที่เราไดเชิญผูมีความสําคัญ ๆ มา 
ไมวาจะเปนทางผูตรวจการแผนดิน ทาง กพร. ทางสถาบันพระปกเกลาหลายแหงหลายสวน 
มาพูดคุยกัน --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

        - ๙๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๒ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              ณัฐวัฒน ๙๖/๑ 
 
แลวก็มีการยกรางโดยใชหลักของฉบับป ๒๕๔๒ ของ ส.ว. แลวตามรัฐธรรมนูญ ตามพระราชบัญญัติ 
การผลประโยชนทับซอนหลาย ๆ ฉบับมารวมกัน พรอมทั้งของ สนช.ที่รางไวแลวดวย 
ทําไมเราจะตองคิดอยางกวางขวาง เพราะในที่ประชุมเราเชื่อวาเรามามองตัวเองไมไดแลว 
เพราะสังคมมองสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือนักการเมืองที่มาจากประชาชนนี่คอนขาง 
จะตกต่ํา ไมสูงสงดังที่ประเทศที่เขาเจริญแลว เพราะฉะนั้นเราพิจารณาอยางหนักในเรื่องนี้ 
เราจึงวางแผนที่จะเอาบุคคลสําคัญ ๆ ที่เขาวิพากษเรา เขาอภิปรายเรา เขาพูดเรา 
ไมวาจะสมาคม สื่อมวลชน ทีวี วิทยุกระจายเสียง หรือครูบาอาจารยในมหาวิทยาลัยทั้งหลาย 
รวมทั้งแผนงานที่เราจะไปพบทานประยุทธ ปยุตโต ซึ่งทานสนใจในเรื่องของจริยธรรม 
ของทุก ๆ ฝายมาก แลวเราพรอมที่จะศึกษาหลาย ๆ ฝาย พรอมทั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
ในตางประเทศ นี่ก็ใหเขาไปทําในหลาย ๆ ประเทศแลว เพื่อมารวบรวม สิ่งตาง ๆ เหลานี้ 
เราตองการศึกษาอยางกวางขวางเพื่อใหออกมาเปนจริยธรรมที่ภายนอกเขารับรองครับ 
แนนอนในบางฉบับที่ผานมามีแค ๓๙ ขอเทานั้นเองซึ่งก็ไมมากมายอะไร แตกระผมคิดวา 
ในการทํางานครั้งนี้เราตองการใหขอบังคับที่ออกมานี่เปนสิ่งที่ดีที่งาม เปนที่ยอมรับ 
ของสังคมขางนอกนะครับ เราอาจจะตองมีการสัมมนาเมื่อเรารวบรวมเรียบรอยแลว 
และมีหลายสิ่งหลายอยางที่ตองทํางานกันอยางมากเราจึงขอตอเพราะคิดวาอาจจะเสร็จ 
ไมทันครับ ขอขอบพระคุณครับ 
    นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานรังสิมาครับ 
  นางสาวรังสิมา รอดรัศมี (สมุทรสงคราม) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
ดิฉัน รังสิมา รอดรัศมี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย จังหวัดสมุทรสงคราม 
ดิฉันอยากจะกราบเรียนทานประธานนะคะ แลวก็ใหขอคิดเห็นในสภาแหงนี้วา ดิฉัน 
อยากจะกราบเรียนวาตั้งแตมีสภามานี่แลวมีกรรมการจริยธรรม ดิฉันทําวิชาการ 
สงสถาบันพระปกเกลาเกี่ยวกับเร่ืองจริยธรรมของสภาผูแทนราษฎร ดิฉันไมเคยเห็น 
สภาผูแทนราษฎรเอาผิดกับนักการเมือง ส.ส. ที่ทําผิดจริยธรรมไดเลยแมแตเร่ืองเดียว 
 



๒๒๓ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              ณัฐวัฒน ๙๖/๒ 
 
ยกตัวอยาง เชน เร่ืองสอดบัตรแทนกัน จําไดไหมคะที่ดิฉันเปนโจทกแตประธานจะให 
ดิฉันเปนจําเลยแลวมาไลดิฉันออกจากสภา ทานคงจําไดนะคะ แตทานไมไดเปนประธาน 
ตอนนั้น แตวาเมื่อตั้งคณะกรรมการสอบแลวนี่คนที่เสียบบัตรเอาไวไมอยูแตมีคะแนน 
เพิ่มมา แตพอคณะกรรมการตัดสิน ๕ คน มีประธาน ๑ คน กรรมการ ๔ พรรค ๔ คน 
พอเทากันปบกรรมการที่ชี้ขาดคือประธาน ประธานก็ไปชี้ขาดวาเขาไมผิด เพราะฉะนั้น 
ดิฉันคิดวาไมควรจะขยายหรอกขยายไปก็เสียเวลา จะไปสัมมนาก็เสียเงิน เพราะวา 
พอผิดแลวมันก็ไมยอมรับผิด ขอโทษนะคะมัน ขอถอนคะ คือผูที่ทําผิดถาไมมีจริยธรรมนี่ 
ใหตั้งคณะกรรมการอยางไรดิฉันก็วาไมมีประโยชนหรอกคะ ทานประธานก็ไมตองขยายหรอก 
ที่ผานไปแลวนี่ดิฉันคิดวาก็นาจะทําไปตามกฎหมาย แตพอถึงเวลาจริง ๆ อยางวันนี้ 
กรรมการที่ดิฉันเห็นดิฉันก็จะพูดตั้งแตเชาแลว แตวาทานประธานก็ไมใหพูด เพราะวา 
กรรมการฝายคานมีคนเดียว ฝายรัฐบาลมี ๕-๖ พรรค แตพอตัดสินมาแลวก็ไมยอมรับผิด 
แลวจะไปตั้งทําไมคะกรรมการจริยธรรม แตมันตองตั้งตามรัฐธรรมนูญ เพราะฉะนั้น 
ไมควรที่จะขยายเวลา ควรที่จะสรุปไปเลยคะ ขอบคุณคะ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานประกอบครับ  
   นายประกอบ รัตนพันธ (นครศรีธรรมราช) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ 
กระผม ประกอบ รัตนพันธ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปตย 
เมื่อสักครูผมกราบเรียนทานประธานวา เหตุผลในการตออายุของคณะกรรมาธิการวิสามัญนั้น 
ถามีเหตุผลที่จําเปนนี่ไมมีขัดของหรอกครับ เพราะวาเราเคยตอมา ๓ คณะแลวนะครับ 
ทั้งเรื่องปุย เร่ืองน้ํา เร่ืองชายแดน แตทีนี้พอมาถึงเรื่องประมวลจริยธรรม ผมกราบเรียน 
ทานประธานวา มันเปนเรื่องเรงดวนที่สภาของเรานี่ตองรีบใชเหมือนกับขอบังคับการประชุม 
สภาผูแทนราษฎร ทีนี้ครั้งแรกขอ ๖๐ วัน และเราหวังวาจริง ๆ นาจะใชทันในการประชุม 
สมัยที่ ๑ แตแลวก็ไมทัน ------------------------------------------------------------------------------ 
 

           - ๙๗/๑ 



๒๒๔ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)       ดวงใจ ๙๗/๑ 
 
เพราะวาเรื่องนี้ตองนํามาใชอยางเรงดวน เพราะวันนี้เราใชประมวลจริยธรรมของป ๒๕๔๒ อยู 
แตวาของปใหมนี่ตองมาแกไขปรับปรุงของป ๒๕๕๑ ก็ยังไมเรียบรอย ผมกราบเรียนวา 
การที่ตอ ๖๐ วันนั้นโดยจริงถามีเหตุผลจริง ๆ ผมไมขัดของ แตสิ่งที่ผมติดใจเรื่องนี้ 
ตองรีบทําใหแลวเสร็จโดยเร็วที่สุด แลวถาเราดูในเรื่องของการพิจารณาระเบียบขอบังคับ 
ของประมวลจริยธรรมมันมีตนฉบับเดิมอยูแลวครับ ผมเขาใจวาคงจะปรับปรุงอะไร 
ไมมากนักหรอก ไมใชร้ือทั้งหมด คงจะดูขอ ๑ ขอ ๒ ขอ ๓ ที่มีอยูแลวอะไรลาหลัง 
อะไรไมทันสมัยมาปรับปรุงเพียงเล็กนอยเทานั้นเอง จริง ๆ ๓๐ วันนี่ถาคณะกรรมาธิการ 
ชุดนี้ทําอยางจริงจังและตั้งใจทําผมคิดวาเสร็จทันครับ ผมไมเขาใจวาทําไมเรื่องเหลานี้ 
เร่ืองเรงดวนเหลานี้ไดมีตนฉบับอยูแลวเพียงแตปรับปรุงนิดหนอยตองใชเวลาเปน ๑๒๐ วัน 
ของเกา ๖๐ วัน บวก ๖๐ วัน ก็อยากจะถามเหตุผลที่แทจริงนะครับวาเปนเพราะอะไร  
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญคุณหมอครับ 
  นายประสงค  บูรณพงศ (ประธานคณะกรรมาธิการ) : ทานประธานที่เคารพ 
ผม ประสงค บูรณพงศ พรรคพลังประชาชน  จังหวัดนครพนม  ในฐานะประธาน 
คณะกรรมาธิการครับ กระผมตองขอขอบพระคุณทานผูอภิปรายมีเจตนาที่ดีตอกฎ ขอบังคับ 
ในขอนี้ ผมอยากจะกราบเรียนทานที่เคารพวา เร่ืองกฎขอบังคับนี้เราเพียงแตยกรางนะครับ 
ขณะนี้เปนคณะกรรมาธิการยกรางนะครับ เมื่อยกรางแลวตองนําเขาสภาอีกครั้งหนึ่ง 
เพื่อพิจารณาเปนขอบังคับหรือเสมือนกับกฎหมาย ในตอนนั้นผมอยากกราบเรียน 
ทานที่เคารพที่ทานอภิปรายนี่มาเปนกรรมาธิการดวยคงจะดีนะครับ หรือถาทานไมไดเปน 
ก็ขอมาแปรญัตติใหมาก ๆ หนอยเพราะเราตองการทํา เสียงทั้งหลายที่พูดออกมาอยางนี้ 
เพราะวาเราไมไดคิดดวยตัวเองนะครับ  
  ประการที่ ๒ ถาพิจารณาแบบเร็ว ๆ ทําอยางใหมันเสร็จไปทีนี่เร็วครับ 
แปบเดียวครับมัน ๓๙ ขอเทานั้นเองนะครับ ตามฉบับที่ ๔๒ แตกราบเรียนทานประธาน 
ที่เคารพวา ถึงแมวาเราจะทําเสร็จ ๑๐ วัน ๒๐ วันมันก็ตองรอไปเปดสภาครับ ก็มีเวลา 
 



๒๒๕ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)       ดวงใจ ๙๗/๒ 
 
อยูแลวเราก็เลยทําเพื่อใหมันถูกตองเสีย เพราะเราอภิปรายกันในที่ประชุมเหมือนกันวา 
เรามีเวลามันปดสภานี่ทําอะไรก็ไมได ถามันเกินไปเราขอเมื่อเปดสภาก็ได แตที่ประชุม 
ของเรามองเห็นวาเมื่อเราตั้งใจจะทําก็ขอเสียเลย ขอขยายเสียเลยไมตองไปรอวาเปดสภา 
แลวมาขอขยายยอนหลังอยางนั้นครับ นี่เปนความคิดสวนรวมของเราครับ ก็ขอกราบเรียน 
ทานประธานที่เคารพวา กรรมาธิการของเรานี่นะครับ ทานสมาชิกที่เปนกรรมาธิการนี่ได 
ใหความสนใจมากครับทานที่เคารพครับ เราประชุมแตละครั้งนี่เต็มทุกทีครับ เมื่อเชานี้ 
๑๐.๐๐ นาฬิกาถึง ๑๒ นาฬิกานี่เต็มหมดครับ เต็มทุกที่นั่งนะครับ รวมทั้งที่เราเชิญผูที่มี 
ความรูมาเปนที่ปรึกษาดวย นี่กําลังจะเชิญ ป.ป.ช. อีกฝายหนึ่งเขามาชวยกันครับ 
การที่ขยายเพราะมีเหตุผลอยางนี้ละครับ ขอบพระคุณมากครับ 
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานบุญยอดครับ  
  นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร) : ขอบคุณครับทานประธาน 
บุญยอด สุขถิ่นไทย กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปตย ตองขออนุญาตเรียนถามทาง 
คณะกรรมาธิการนะครับวาถาจะขอเพิ่มเติมระยะเวลาการทํางาน ผมตองถามวา 
ทานคิดวางานของทานจะเสร็จในวันที่เทาไร เพราะวาสิ่งสําคัญที่สุดก็คือผมไปดู 
ในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๔ ใหดําเนินการจัดทําประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ 
ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับตั้งแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ นั่นหมายความวา 
การประกาศใชรัฐธรรมนูญนั้นคือวันที่ ๒๔ สิงหาคมปที่แลวใชไหมครับ เพราะฉะนั้นเราจะตองทํา 
ประมวลจริยธรรมใหเสร็จก็คงไมเกิน ๒๓ สิงหาคมของปนี้ คําถามคือวาถาทานขอขยายเวลา 
ลวงเลยไปแลวก็กลับมาที่สภาแหงนี้อีกครั้งหนึ่งแลวจะตองมาพิจารณากันในการเปด 
สมัยประชุมหนานี่นะครับ เราจะทําไดเสร็จในรอบ ๑ ปตามรัฐธรรมนูญกําหนดไวหรือไม 
ผมไมอยากใหซ้ํารอยกับเร่ืองของการปองกันและปราบปรามในสวนทองถิ่นที่เลยระยะเวลาแลว 
เราก็มาถกเถียงกันตอครับ ขอบคุณครับ  
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ขยาย ๖๐ วันจะไปจบวันที่ ๑๐ สิงหาคมครับ ก็กอนครบวาระ ๑ ป กอนครบ ๑ ปครับ 



๒๒๖ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)       ดวงใจ ๙๗/๓ 
 
  นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร) : ทานประธานครับ ถามตอ 
อีกนิดเดียวครับ ๑๐ สิงหาคม หมายความวาจะตองเขาสภาเลยใชไหมครับ เพราะวาตอง 
ใหเสร็จกอน ๑ ป  
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ก็ครบ ๖๐ วัน วันที่ ๑๐ สิงหาคมครับ ตองเขากอน ๑๐ สิงหาคม ตองทําใหเสร็จในชวง 
๖๐ วันนี้ครับทานสุชาติมีอะไรครับ ----------------------------------------------------------------- 
 

- ๙๘/๑ 
 
 
 
 
   
 
 



๒๒๗ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               เบญจมาภรณ  ๙๘/๑ 
 
  นายสุชาติ  ลายน้ําเงิน (ลพบุรี) : ทานประธานที่เคารพ ผม สุชาติ ลายน้ําเงิน 
พรรคพลังประชาชน ลพบุรี เขต ๑ ก็คงจะไมมีเร่ืองอื่นนะครับ พอดีเมื่อกี้คุณรังสิมาขึ้นมา 
พูดเรื ่องผิดจริยธรรม เรื่องสอดบัตรนะครับ พอดีผมอยูในเหตุการณเมื ่อป ๒๕๔๘ 
คุณพายัพ  ปนเกตุ พอดีเที่ยวนี้เพื่อนผมไมไดเขามาครับ คําวา สอด นี้ใชกับอยางอื่นครับ 
ที่นี่เขาเขียนวา เสียบบัตร ทานประธานครับ อยากใหคุณรังสิมาไดถอนคําวา สอด ดวยนะครับ 
 ขอบคุณมากครับ  
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ที่อยากระบายก็ไดระบายแลวนะครับ เพราะฉะนั้นก็คงไมขัดของกระมังครับขอ ๖๐ วัน 
   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ถือวาที่ประชุมเห็นชอบนะครับ ผมผานไปที่ระเบียบวาระที่ ๗.๕  
   ๗.๕ เลือกตั้งซอมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแกไขปญหาน้ํา 
แทนตําแหนงที่วางลงครับ  
   จะเสนอทานใดแทนทานสมัย เจริญชาง สัดสวนของประชาธิปตย เชิญครับ 
  นางสาวพิมพภัทรา  วิชัยกุล (นครศรีธรรมราช) : ดิฉัน นางสาวพิมพภัทรา 
วิชัยกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปตย อยากจะขอเสนอชื่อ 
นายประมวล เอมเปย ส.ส. ชลบุรี เปนกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแกไขปญหาน้ํา 
แทนอาจารยสมัย เจริญชาง ขอผูรับรองคะ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ถูกตองครับ เปนอันวาที่ประชุมมีมติเลือกทานประมวล เอมเปย เปนกรรมาธิการแทน 
ทานสมัย เจริญชาง ทานสมาชิกครับ ไหน ๆ พรุงนี้ก็วันสุดทาย วันนี้เราเอาตออีกสักหนอย 
ดีไหมครับ ญัตติเร่ืองที่ทํากินดีไหมครับ สักเล็กนอยประมาณ ๒๓.๐๐ นาฬิกา ไดนะครับ 
เพราะพรุงนี้ก็ปดแลวนี่ครับ ทานไพจิตเห็นวาอยางไร 
 



๒๒๘ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               เบญจมาภรณ ๙๘/๒ 
 
  นายไพจิต  ศรีวรขาน (นครพนม) : ทานประธานที่เคารพ กระผม ไพจิต 
ศรีวรขาน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครพนม พรรคพลังประชาชน กระผมเห็นวา 
เวลาที่มีมีความเหมาะสมที่จะไดเสนอญัตติในการแกปญหาที่ดินทํากินทั้ง ๒๑ ญัตติครับ 
แมนจะไดไมทั้งหมดก็ขอใหไดเร่ิมตนเพื่ออยากจะใหไดตอในวันพรุงนี้แลวตั้งคณะกรรมาธิการกัน 
ใหไดในการแกปญหาของประชาชนซึ่งไดพยายามทํามาตั้งแตสัปดาหที่แลวที่ประชุม 
ไดมีความเห็นพองตองกัน และขณะเดียวกันการนําเสนอญัตติของผูเสนอญัตติไวทั้ง 
๒๑ ญัตติ ขอความกรุณาไดเสนอกันโดยใชเวลาใหกระชับนะครับ ไมจําเปนตองอภิปราย 
ในประเด็นในรายละเอียดก็จะขอความกรุณาดวยทั้งนี้ทานจะไดนํารายละเอียดทั้งหมด 
ไปอภิปรายในคณะกรรมาธิการ ไปแกปญหาอีกครั้งหนึ่งในระหวางปดสมัยประชุม 
ก็จะเปนประโยชนครับ ผมเห็นตามที่ทานประธานไดหารือครับ 
   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ไมขัดของนะครับ ผมจะดําเนินการตามนี้นะครับ แตเนื่องจากผมทําหนาที่มามากกวา 
๔ ชั่วโมงแลว ผมขอพักสัก ๕ นาทีเพื่อทําภารกิจสวนตัว 
 

พักประชุมเวลา ๒๑.๓๙ นาฬิกา 
 

                                   - ๙๙/๑ 



๒๒๙ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        จีรนุช ๙๙/๑ 
 

เร่ิมประชุมตอเวลา ๒๑.๔๔ นาฬิกา 
 

   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ญัตติ เร่ือง ขอใหสภาผูแทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปญหา 
ที่ดินทํากินของเกษตรกรในที่ดินของรัฐประเภทตาง ๆ ที่เสื่อมสภาพครับ ทานสุวโรช พะลัง 
กับคณะเปนผูเสนอ เนื่องจากมีญัตติทํานองเดียวกันอีก ๒๑ ญัตติ ทั้งหมดเปน ๒๒ ญัตติ  
ซึ่งเปนเรื่องทํานองเดียวกันนาจะนํามาพิจารณารวมกัน  
   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ไมมีทานใดขัดของ ผมดําเนินการตามนี้นะครับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๐ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        จีรนุช ๙๙/๒ 
 
   เชิญคุณหมอชลนานครับ  
   นายชลนาน  ศรีแกว (นาน) : ทานประธานสภาที่เคารพครับ กระผม 
ชลนาน ศรีแกว สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคพลังประชาชน จังหวัดนาน กระผมไดเปน 
ผูเสนอญัตติตอทานประธานเพื่อใหสภาแหงนี้ไดพิจารณาเปนญัตติดวน เร่ือง ขอใหสภา 
พิจารณาหาแนวทางแกไขปญหาความเดือดรอนของพี่นองราษฎรเกี่ยวกับที่ดินทํากิน ---- 
 
                - ๑๐๐/๑ 
 



๒๓๑ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                วันทนา ๑๐๐/๑ 
 
โดยเฉพาะในพื้นที่ปา ทานประธานที่เคารพครับ กระผมไดเสนอญัตตินี้ตั้งแตวันที่ ๖ 
มีนาคม ๒๕๕๑ ตองกราบขอบคุณทานประธานที่ไดกรุณานําญัตตินี้เขามาบรรจุรวมกับ 
ญัตติของเพื่อนสมาชิกทั้งหมดอีก ๒๐ ญัตติ รวมเปน ๒๑ ญัตติ เพื่อที่พวกเราจะได 
พิจารณาใหทันกับสมัยประชุมนี้ และจะไดดําเนินการใหเปนประโยชนกับพี่นองประชาชน 
ทานประธานครับ สาเหตุที่ผมเองไดเสนอญัตตินี้ตองขออนุญาตกราบเรียนกับทานประธานวา 
ในชวงตนเดือนมีนาคมที่ผานมากระผมไดลงไปพบปะเยี่ยมเยียนพี่นองประชาชน 
ในพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนานของผมเอง สิ่งหนึ่งที่พี่นองประชาชนไดนําเสนอ 
เพื่อใหผูแทนราษฎรของเขาไดนําปญหาเหลานั้นมาบอกกลาว มาแกไข โดยเฉพาะ 
ในสภาผูแทนราษฎรคือเร่ืองที่ดินที่ทํากินของพี่นองประชาชน โดยเฉพาะจังหวัดนาน 
บานผม พี่นองประชาชนสวนใหญไดอาศัยการทําไรเพื่อยังชีพในพื้นดินที่ทํากินที่เปนเขตปา 
ทานประธานที่เคารพครับ เพราะฉะนั้นวิถีชีวิตของพี่นองประชาชนคนจังหวัดนานก็ดี 
พี่นองประชาชนในจังหวัดภาคเหนือที่มีลักษณะภูมิประเทศทํานองเดียวกันก็ดี วิถีชีวิต 
ไมแตกตางกันครับ ตองอาศัยไรในการที่จะทํามาหากินเพื่อยังชีพตามวิถีชีวิตของเขา 
ไมวาจะเปนจังหวัดพะเยา จังหวัดอุตรดิตถ จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดเชียงราย จังหวัด 
เชียงใหมซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศคลายคลึงกัน ทานประธานครับ โดยเฉพาะที่จังหวัดนาน 
จังหวัดนานมีประชากร ๔๘๐,๐๐๐ คน พื้นที่ ๗ ลานกวาไร ทานประธานทราบหรือเปลาครับ 
ในจํานวน ๗ ลานกวาไร ประมาณ ๕ ลานไรเศษเปนพื้นที่เขตปาและเขตอุทยาน เพราะฉะนั้น 
ประมาณรอยละ ๑๒ เทานั้นเองที่เปนที่ราบที่ทํากินของพี่นองประชาชน คน ๔๘๐,๐๐๐ กวาคน 
จําเปนจะตองอาศัยพื้นที่ปาซึ่งเขาอาศัยมาแตดั้งเดิมในการที่ทํามาหากิน ปญหาเกิดขึ้นครับ 
ทานประธาน การอาศัยพื้นที่ปาเปนที่ทํามาหากิน แนนอนสิทธิในการที่จะครอบครอง 
สิทธิในการที่จะใชประโยชน สิทธิที่ที่จะไปทํามาหากินตรงนั้นเปนสิทธิที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ 
และไดรับการผอนปรนจากเจาของพื้นที่ก็คือกรมปาไมหรืออุทยานแหงชาติ หรือพื้นที่อ่ืน ๆ 
ที่มีลักษณะเปนไปตามกฎหมายที่กําหนดไว ทานประธานครับ ในชวงตนเดือนมีนาคมปญหาเกิด 
ที่จังหวัดนานเยอะ ตองขออนุญาตยกตัวอยางจังหวัดนาน ปญหาที่พี่นองราษฎรเขาไปแผวถาง 
 



๒๓๒ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                วันทนา ๑๐๐/๒ 
 
ทําไรของตัวเองแลวถูกจับกุม อันนี้เปนปญหาแรกที่ไดรับการบอกกลาว และเปนเรื่องรองเรียน 
ที่ถือวาพี่นองเดือดรอน จริงอยูผมเองในฐานะเปนผูแทนราษฎร ในภาพรวมแลวตางฝาย 
ตางทําหนาที่ซึ่งกันและกัน นั่นหมายถึงวา พี่นองประชาชนเองถามองในมุมของเขาเอง 
เขาจะตองทํามาหาเลี้ยงชีพใหอยูได มองไปอีกฝายหนึ่งซึ่งเปนสวนของเจาหนาที่รัฐเราที่มี 
หนาที่ในการที่จะดูแลอนุรักษรักษาปา รักษาผืนดิน รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ใหคงอยูก็ตองทําตามหนาที่เขา แตสิ่งที่เกิดขึ้นมันกลับกลายเปนขอขัดแยง ทานประธานครับ 
ในมติคณะรัฐมนตรีเมื่อป ๒๕๔๑ เมื่อ ๓๐ มิถุนายน กลาวไวชัดเจนในเรื่องมติคณะรัฐมนตรี 
บอกวา ปญหาของพี่นองภาคเหนือเกิดจากพี่นองราษฎรทําไรเลื่อนลอย นี่มองจากมุมมอง 
ของพวกเราที่เปนภาครัฐ ราษฎรทําไรเลื่อนลอย บุกรุก แผวถาง เผาปา จึงมีการตั้ง 
คณะกรรมการของกระทรวงเกษตรและสหกรณเขาไปเปนกรรมการปองกันการบุกรุก 
และแผวถางปาและดําเนินการทํางานเรื่องนี้เร่ือยมา แตถามองในมุมของพี่นองราษฎร 
ผมเคยเขาไปสัมผัสเขาไมวาจะเปนวิถีชีวิตที่หมูบานและตําบล เขาจัดชุมนุม จัดประชุมกัน 
ทั้งตําบลแลวบอกเลาปญหาเขาใหกับบรรดาผูแทนราษฎรของเขาใหทราบ ----------------- 
 

          - ๑๐๑/๑ 
          

 
 



๒๓๓ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                    รัชนีพร ๑๐๑/๑ 
 
เปนระดับประเทศ  ในฐานะเปนสมาชิกสภาผู แทนราษฎรระดับจังหวัด  สมาชิก 
สภาองคการบริหารสวนจังหวัด หรือองคการบริหารสวนตําบลก็ดี ผูใหญบาน กํานันตาง ๆ 
เขาบอกวาสิ่งที่เขาทํามันเปนวิถีชีวิต ขออนุญาตประทวงวาไมไดทําไรเลื่อนลอย ผมเอง 
ก็บอกวาทําไมไมเปนไรเลื่อนลอย เขาบอกวิถีเขานี้เขาเรียกวา ไรหมุนเวียน นั่นคือวิถีของ 
พี่นองประชาชนคนที่อยูหากินกับปานะครับ ที่ทํากินที่เปนปานี่เขาจะตองมีที่ไวอยางนอย 
ประมาณ ๓ แปลง แลวก็มีการหมุนเวียนทําไปเพื่อใหสภาพผิวดินและหนาดินเหมาะสม 
กับการเพาะปลูก อันนี้คือวิถีชีวิตของเขา ปนี้ทําตรงนี้ ปหนาผลัดไป ปตอไปก็ผลัดไปอีกที่หนึ่ง 
หมุนรอบนี่มันจะไดประมาณ ๕ ปตอแปลงหนึ่งนะครับ แตสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะมีการจับกุม 
มีการปรับไหมพี่นองประชาชนซึ่งผมมีตัวเลขอยูเยอะครับทานประธาน จะไมเสนอในที่นี้ 
เพราะวามีโอกาสไดพูดในชั้นถามีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นพิจารณา ตรงนี้เปน 
ปญหาหนึ่งที่เกิดกับพี่นองประชาชนในขณะนั้น ผมเลยทําเปนญัตติดวนมา แตโอกาสที่จะเสนอ 
ตอนนั้นไมมี ตอนนี้ปญหาเหลานั้นไดคลี่คลายไปพอสมควร มีการแกไขไปตองขอบคุณ 
ทานผูบริหาร ทานรัฐมนตรี แลวก็สวนที่เกี่ยวของที่ถือวาวิถีชีวิตการทํามาหากินเปนเรื่อง 
จําเปนก็ผอนปรนกันไป ทานประธานที่เคารพครับ สิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนทานประธาน 
ที่จะเปนขอเสนอของสภาแหงนี้ เนื่องจากที่เหลานี้เปนที่ทํามาหากินของราษฎรแตเปนที่ปา 
ไมวาจะเปนที่ในเขตอนุรักษก็ดี เขตของพื้นที่ปาสงวนแหงชาติก็ดี เขตอุทยานแหงชาติก็ดี 
สิ่งเหลานี้จะตองมีการแกไขแลวการแกไขนั้นตองทําใหอยางยั่งยืนและการมีสวนรวมที่สุด 
มติคณะรัฐมนตรีตั้งแตป ๒๕๔๑ เปนตนมารวม ๑๐ ป แกปญหาไมไดทั้ง ๆ ที่มีการบอก 
อยางชัดเจนครับ ปญหาคือการกําหนดแนวเขตไมชัดเจน ถามีการพูดคุย มีการประชุมกัน 
เมื่อไรก็บอกการกําหนดแนวเขตไมชัดเจน ราษฎรถูกจับเพราะรุกล้ํา ทั้ง ๆ ที่ขอสรุป 
ของการประชุมรวมทุกฝายนี่ผมเองก็ไปฟงแลวก็มีสวนรับรูและนําเสนอดวย เราเคยตั้ง 
คณะกรรมการ ผมยกตัวอยาง เชน พื้นที่ในอําเภอนานอยที่มีปญหากับอุทยานแหงชาติ 
เราเสนอเลยครับ กรรมการ ๓ ฝาย ฝายปกครองในฐานะที่คุณดูแลพื้นที่อยู ฝายทางอุทยานแหงชาติ 
ทางกรมปาไมที่เปนผูทําหนาที่ตามกฎหมายและฝายราษฎรที่ตองทํามาหากินไปคุยกันเลยวา 
 



๒๓๔ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                    รัชนีพร ๑๐๑/๒ 
 
ควรจะมีวิธีการแกไขปญหาตรงนั้นอยางไร ทําเปนขอเสนอเขาสูคณะกรรมการแกไข 
เร่ืองที่ทํากินของระดับจังหวัดแลวก็ระดับประเทศมาก็มีการตกลงกันได มีการแกไขไดเปน 
บางสวน เพราะฉะนั้นนี่เปนตัวอยางครับทานประธาน ถามีสวนรวมกันอยางแทจริงแลว 
ผมคิดวาปญหาพื้นดินที่ทํากินในที่ปาก็ดี ผมจะเนนที่ปาเฉพาะภาคเหนือ เพราะมีสมาชิก 
ทานอื่นจะเนนบริเวณอื่นไป วิธีการแกปญหาเหลานี้อยากใหมันยั่งยืนแลวมีทางออก 
สําหรับพี่นองประชาชน เปนไปไมไดครับบอกวาบางที่จะไปออกเอกสารสิทธิ ออกสิทธิ 
ประโยชนใหเขา อยางมากที่สุดก็เปนสิทธิที่ทํากินโดยเฉพาะในเขตที่เปนปาสงวนหรือเขต 
ที่เปนปาอุทยานแตเสื่อมโทรม ทานประธานครับ สิ่งที่ผมนําเรียนตรงนี้คงจะไดมีการพูดคุยกัน 
อยางกวางขวางผมจะไมใชเวลาของสภาแหงนี้ใหเสียเวลามาก คืออยากจะเสนอ 
ทานประธานวาอยากใหสภาแหงนี้ชวยกันพิจารณาครับ ถามีโอกาสเปนไปได เนื่องจากปญหา 
เร่ืองนี้เปนเรื่องใหญและละเอียดออน ถามีคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาก็เปน 
เร่ืองดีนะครับ เราจะไดไปพูดคุยกันในชั้นของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ทานประธานครับ 
ความเดือดรอนของพี่นองประชาชนผมมั่นใจถาพวกเราใสใจและทํางานกันจริงจัง 
ไมเห็นแกกลุม ไมเห็นแกกอน ไมเห็นแกพรรค ไมเห็นแกพวกเอาพี่นองราษฎรเปนตัวตั้ง 
เอาประชาชนเปนศูนยกลางแลวผมคิดวาสภาเราอยูได ไมตองกลัวหรอกครับในการยุบสภา 
แตผมก็ไมกลัววาจะมีการปฏิวัติ เพราะจิตใจเราอยูที่ประชาชน ประชาชนเปนจุดศูนยกลาง 
อยางแทจริง ก็เลยอยากเสนอใหมีการพิจารณาหาแนวทางหรือตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมา 
พิจารณา กราบขอบคุณทานประธานครับ 
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญทานนคร มาฉิม ครับ  
  นายนคร มาฉิม (พิษณุโลก) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ผม นายนคร 
มาฉิม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดพิษณุโลก พรรคประชาธิปตย กอนที่จะเขาไปสูญัตติ 
ผมขออนุญาตกราบเรียนหารือทานประธานสักเล็กนอยนะครับ ------------------------------- 
                             - ๑๐๒/๑ 



๒๓๕ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)           สุทธาทิพ ๑๐๒/๑ 
 
เนื่องจากวามีผูรวมเสนอญัตติจํานวนมาก ซึ่งก็เห็นดวยกับทานไพจิต ขออนุญาตเอยนามทาน 
ที่บอกใหผูเสนอญัตติแตละเรื่องไดสรุปประเด็นหลัก ๆ สวนรายละเอียดเอาไวพิจารณา 
ในชั้นกรรมาธิการ แตวาที่ขอเรียนหารือทานประธานก็เนื่องจากวาอยากจะใหทานประธาน 
ไดกรุณาใหผูเสนอญัตติตามลําดับไดพิจารณาไปตามลําดับไป เพื่อที่จะปองกันการสับสน 
แลวก็ผูเสนอญัตติจะไดเตรียมพรอมในการที่จะนําเรียนตอทานประธานและที่ประชุมครับ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานนครครับ ผมจะทําอยางที่ทานไดแนะนํานะครับ แตเมื่อกี้ไมใชอะไรครับ ทานสุวโรช 
มาพบผมและทานไมอยูจะขอเปนพรุงนี้ ทานอยูคิว ๑ ก็เลยไดพยายามสลับไมใหมันมีปญหา 
ก็จะเอาอยางที่ทานแนะนําครับ 
   นายนคร มาฉิม (พิษณุโลก) : กราบขอบพระคุณทานครับ ทานประธาน 
ที่เคารพครับ ผมและเพื่อนสมาชิกอีก ๖ ทานก็คือ ทาน ส.ส. สงกรานต จิตสุทธิภากร 
จากนครสวรรค ทาน ส.ส. วินัย เสนเนียม ทาน ส.ส. สมควร โอบออม ทาน ส.ส. ธนิตพล 
ไชยนันทน ทาน ส.ส. เธียรชัย สุวรรณเพ็ญ และทาน ส.ส. ณิรัฐกานต ศรีลาภ ไดรวมกัน 
เสนอญัตติ เร่ือง การแกไขปญหาที่ดินทํากินและเรงรัดการออกกรรมสิทธิ์ที่ดินแกราษฎร 
ทานประธานที่เคารพครับ ดวยปจจุบันปญหาที่ดินทํากินของประชาชนยังมีปญหาอยูมาก 
จนถึงทุกวันนี้ เชน การที่ราษฎรไมมีที่ทํากินเลยนะครับ ซึ่งจากขอมูลแลวก็ประมาณ 
๑ ลาน ๓ แสนครัวเรือน แมกระทั่งที่อยูอาศัยก็จําเปนที่จะตองเชาอยูอาศัย และมีที่ดิน 
เปนของตนเองก็มีแตวาไมมีเอกสารสิทธินะครับ คือไมมีสิทธิใด ๆ ในการที่จะเปน 
หลักประกัน เปนมรดกตกทอด หรือเปนที่ภูมิใจวาทรัพยสินที่ดินแหงนี้เปนของตนเอง 
เพื่อที่จะนําไปใชเปนหลักประกัน ทั้งการที่จะนําเอาทรัพยสินที่เปนกรรมสิทธิ์ไปเปน 
หลักทรัพยตาง ๆ ของตนเอง การเหลื่อมล้ําในการถือครองที่ดินโดยไมมีความเสมอภาค 
และเทาเทียมกันอยางทั่วถึงระหวางคนร่ํารวยกับคนยากจน รวมทั้งการกําหนดมาตรการ 
ในเรื่องภาษีอัตรากาวหนาและนโยบายในการพัฒนาที่ดินของรัฐบาลก็ยังไมมีความชัดเจนและ 
 



๒๓๖ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)           สุทธาทิพ ๑๐๒/๒ 
 
ไมมีรูปธรรม ขาดยุทธศาสตรในการแกไขปญหาที่ดินอยางเปนระบบทําใหเกิดปญหา 
ความขัดแยงระหวางราษฎรกับราษฎร ราษฎรกับรัฐกอใหเกิดปญหาที่ตามมาก็คือ 
ความยากจนขนแคน ความยากไรของพี่นองประชาชน ประกอบกับภาครัฐยังไมมี 
ความชัดเจนในหนวยงานที่ รับผิดชอบโดยตรง ซึ่งมีอยูมากหลายหนวยซ้ําซอนกัน 
ตามกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ  มีผูรับผิดชอบหลายสวนราชการจึงกอใหเกิดปญหา 
ในการประสานงานและการแกไขปญหาอยางเปนรูปธรรม เพื่อใหการแกไขปญหาที่ดิน 
ของรัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดประโยชนแกประชาชนอยางยั่งยืนมั่นคง 
กระผมและคณะจึงขอเสนอญัตติตอสภาผูแทนราษฎรเพื่อโปรดพิจารณาศึกษาแกไขปญหา 
ที่ทํากินและเรงรัดออกเอกสารสิทธิใหกับพี่นองประชาชนทั้งประเทศ ทานประธานทีเ่คารพ 
ผมเองจะใชเวลาอยางจํากัด แตจะขอสรุปประเด็นเพื่อใหทานประธานและพี่นองประชาชน 
ที่ฟงอยูทางบานไดทราบถึงเหตุผล หลักการและวัตถุประสงค ตามบทบัญญัติของ 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๘๕ แนวนโยบาย 
ดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ทานประธานที่เคารพครับ ผมขออนุญาตอาน 
๒ วรรคสั้น ๆ มาตรา ๘๕ รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอม ดังตอไปนี้  
   (๑) กําหนดหลักเกณฑการใชที่ดินใหครอบคลุมทั่วประเทศ โดยใหคํานึงถึง 
ความสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ทั้งผืนดิน ผืนน้ํา วิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่นและ 
การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ และการกําหนดมาตรฐาน 
การใชที่ดินอยางยั่งยืน โดยตองใหประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากหลักการที่ใช 
ที่ดินนั้นมีสวนรวมในการตัดสินใจดวย  
   (๒) การกระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรมและดําเนินการใหเกษตรกร 
มีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิในที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมอยางทั่วถึง โดยการปฏิรูปที่ดิน 
หรือวิธีอ่ืน รวมทั้งจัดหาแหลงน้ําเพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใชอยางพอเพียงและเหมาะสม 
แกการเกษตร ------------------------------------------------------------------------------ - ๑๐๓/๑ 
 



๒๓๗ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                  สภุาภรณ ๑๐๓/๑ 
 
   ทานประธานที่เคารพครับ นอกเหนือจากนั้นแนวนโยบายของรัฐบาล 
ที่ไดแถลงตอรัฐสภา ทานประธานครับ ตามนโยบายขอ ๔ ขออนุญาตสรุปสั้น ๆ ก็คือ 
การกระจายการจัดการการถือครองที่ดินอยางเปนธรรมอันนี้ก็คือนโยบายของรัฐบาล 
ทานประธานที่เคารพครับ ผมขออนุญาตสรุปสภาพปญหาก็คือ เปนที่ทราบกันวา 
ที่ดินทั่วประเทศรวมกันแลว ๓๒๐,๗๐๐,๐๐๐ ไร ๑๒๐ ลานไร โดยประมาณไดออก 
เอกสารสิทธิใหกับพี่นองประชาชนไปแลวซึ่งสวนใหญอยูในเมืองใหญ ๆ แลวก็ในที่ที่เปน 
ชุมชนหนาแนน สวนอีกประมาณ ๒๐๐ ลานไรเปนที่ปา แตสภาพปาที่ผมตองขออนุญาต 
เรียนทานประธานก็เพราะวาจะจําแนกออกเปนหลายสวน ประมาณ ๘๐ ลานไร 
เปนที่อุทยาน เขตรักษาพันธุสัตวปา เปนแหลงตนน้ํา ที่สาธารณประโยชนที่สงวนไวสําหรับ 
สวนรวม ที่มีปญหาแลวก็จําเปนที่จะตองพูดตองเอาความจริงมาพูดเพื่อที่จะผาทางตัน 
แลวก็แกไขปญหาใหกับบานเมือง ใหกับพี่นองประชาชนก็คือ ที่ประมาณ ๑๒๐ ลานไร 
ซึ่งสวนใหญในทางพฤตินัยก็คือในความเปนจริงราษฎรไดทํากินครอบครองดวยความสงบ 
เปดเผยมีเจตนาเปนเจาของ บางที่ตอเนื่องกันมาตั้งแตปูยาตายาย ตอมาพอมีการประกาศใช 
พระราชบัญญัติโดยมุมมองในขณะนั้นฝายรัฐมองวาประชาชนเปนผูทําลายปา เปนผูบุกรุก 
ตองการใหเขตปายังคงอยู แตในสภาพความเปนจริงราษฎรที่ไดไปทํากินมากอนเขาเรียก 
ในทํานองนี้วา ปารุกคน ก็หมายถึงวาผูที่วาดแผนที่อยูในหองแอร อยูในหองทํางาน 
ไมไดไปเดินสํารวจอยูตามสภาพพื้นที่จริง แลวก็ใชแผนที่วาดแลวก็กําหนดเขตปา 
ในกรณีนี้เขาเรียกวา ปารุกคน สวนอีกกรณีหนึ่งหลังจากที่มีการประกาศบังคับใชกฎหมาย 
ประกาศเปนเขตปาแลวราษฎรมีความจําเปนเขาไปทํากินในภายหลัง อันนี้เขาเรียกวา 
คนรุกปา เพราะฉะนั้นมาตรการตาง ๆ ในการที่จะแกไขปญหาเพื่อที่จะรองรับโดยคํานึงถึง 
ผลประโยชนสูงสุดของบานเมืองของพี่นองประชาชนเปนที่ตั้งจะตองจําแนกแยกแยะ 
ในแตละประเด็นในแตละเขตปาใหมีความชัดเจน ทานประธานที่เคารพครับ ผมตั้งขอสังเกตวา 
ตลอดระยะเวลา ๕๐-๖๐ ปที่ผานมานับแตวันที่รัฐบาลใชนโยบายจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแหงชาติตอเนื่องกันมายาวนานนี่นะครับ ทําไมขอพิพาทระหวางประชาชน 
 



๒๓๘ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                 สภุาภรณ ๑๐๓/๒ 
 
กับรัฐในเรื่องที่ดิน ในเรื่องปาจึงมีมากขึ้น แลวในสภาพความเปนจริงนี่นะครับเราจะไปขับไล 
พี่นองประชาชนที่ทํากินอยูในเขตปานั้นอยางตอเนื่องกันมาขับไลเขาออกไดไหม ผมวา 
ลุกเปนไฟแน บานเมืองลุกเปนไฟแน บางพื้นที่เปนตลาดสด เทศบาล บางพื้นที่อยูใน 
เขตอําเภอ บางพื้นที่อยูในเขต อบต. อยูในเขตจังหวัดที่เจริญแลวมีตึกรามบานชองทั้งหมด  
อันนั้นคือสภาพความเปนจริง เหตุผลก็เพราะวาหนวยงานของรัฐมีหนวยงานที่กํากับดูแล 
ในดานที่ดินมากเกิน เปนประเด็นที่ ๑ ผมขออนุญาตเรียนทานประธานเพราะวาหลังจาก 
ที่สภาแหงนี้ไดมีมติใหตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเรื่องนี้แลวจําเปนเหลือเกิน 
ที่จะตองเชิญสวนราชการตาง ๆ  ที่เกี่ยวของมาชี้แจง สวนที่ ๑ ก็คือ คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแหงชาติซึ่งเปนคณะกรรมการที่เกี่ยวกับที่ดินทั้งประเทศตามพระราชบัญญัติ 
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑ คณะกรรมการชุดที่ ๒ คณะกรรมการ 
จัดที่ดินแหงชาติตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๑๔ ทานประธานครับ ------------------ 
 
                                                                                                                    - ๑๐๔/๑ 



๒๓๙ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                ประภาลักษณ ๑๐๔/๑ 
 
คณะที่ ๓ คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามพระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดิน 
พ.ศ. ๒๕๑๘  ๓ คณะแลวนะครับ คณะที่ ๔ คณะกรรมการพัฒนาที่ดินตามพระราชบัญญัติ 
พัฒนาที่ดิน คณะที่ ๕ คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดิน 
เพื่อเกษตรกรรม คณะที่ ๖ คณะกรรมการที่ราชพัสดุตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ 
คณะที่ ๗ คณะกรรมการผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง คณะกรรมการการเคหะ 
แหงชาติเปนชุดที่ ๘ ตาม พ.ร.บ. การเคหะแหงชาติ ชุดที่ ๙ คณะกรรมการสิ่งแวดลอม 
แหงชาติ ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ คณะที่ ๑๐ 
คณะกรรมการอุทยานแหงชาติ ตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ อีก ๒ คณะสุดทาย 
คณะกรรมการสงวนและคุมครองสัตวปาตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา  
พ.ศ. ๒๕๓๕ และคณะกรรมการปาสงวนแหงชาติ ตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ 
ป  ๒๕๐๗  
  ทานประธานที่เคารพครับ ถาตราบใดที่หนวยงานของรัฐยังไมมีการบูรณาการ 
อยางแทจริงในการที่จะนําเอาปญหาที่ดินของพี่นองประชาชนทั้งประเทศมาแกไข 
มาดําเนินการ มาปฏิรูป มาสะสางอยางจริงจังแลวเปนไปไมไดเลยครับ สภาพปญหา 
ที่เปนอยูในปจจุบันนี้ก็คือ ๑. ไมมีความชัดเจนในการกันเขตแนวปาไมวาจะเปนปาอุทยาน 
ปาอนุรักษ ปาสงวนแหงชาติ ปารักษาพันธุสัตวปาไมมีความชัดเจน เพราะฉะนั้น 
พี่นองประชาชนบางทานโดยเฉพาะที่พิษณุโลกคดีความจะเกิดขึ้นมาก ผมไปพบกับ 
พี่นองประชาชนในทุกอําเภอของพิษณุโลกถูกจับกุมก็วิ่งมาหา ส.ส. พี่นองประชาชน 
ที่ถูกจับไมใชอาชญากรครับ ไมตองการใหรัฐมองวาประชาชนที่ทํากินโดยสุจริตเปนอาชญากร 
แตตองการใหรัฐมองเห็นประชาชนวาคือผูสราง คือผูที่สุจริต เพราะฉะนั้นปญหาที่ ๒ 
ที่ผมตองการแลวก็ไปเห็นก็คือสภาพที่ทางหนวยงานของรัฐเองขอกันเปนกรณีพิเศษ 
เชน กองทัพภาคที่ ๓ ของพิษณุโลกที่ดูแลทั้งภาคเหนือ หลังจากที่มีนโยบาย ๖๖/๒๓ 
ไทยมาปรองดองกัน แลวก็ไมมีความแตกแยกทางความคิดตามลัทธิความเชื่อในขณะนั้นแลว 
ก็มีการขออนุญาตใชพื้นที่ในเขตปาสงวน ในเขตอุทยาน ในเขตอนุรักษ เชน ที่บานน้ําคับ 
 



๒๔๐ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              ประภาลักษณ ๑๐๔/๒ 
 
น้ําจวงที่อยูในเขตรักษาพันธุสัตวปาภูเมี่ยง-ภูทอง ที่เขาคอ จังหวัดเพชรบูรณอยูใน 
เขตอุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง ที่น้ําแจง ที่อุทยานแหงชาติภูหินรองกลามีหมด 
แตจะขอกันไวเปนวงกลมเฉพาะหยอม เชน หมูนี้มีพื้นที่ที่สําหรับจัดสรรใหกับประชาชน 
ประมาณ ๔,๐๐๐ ไรแลวก็ใหทํา แตถามวาความมั่นคงสามารถที่จะออกเอกสารสิทธิไดไหม 
สามารถที่จะนําเอกสารสิทธิในที่ดินที่ตนเองไดรับการจัดสรรใหไปประกอบอาชีพ 
ไปทํามาหากินไดไหม ไปเปนหลักทรัพยไดไหม ไมไดเลยครับ แมแตกองทัพเองยังตองเชา 
เชากับกรมปาไมครั้งละ ๓๐ ป แลวก็วนไป ๆ ความมั่นคง ความภาคภูมิใจในที่ดิน 
โอกาสที่จะพัฒนาในที่ดินที่ตนเองไดรับการจัดสรรอยางมั่นคงอยางยั่งยืนก็ไมมีนะครับ 
ประชาชนที่ทํากินโดยสุจริตเขาก็ไมมีความมั่นใจวาจะใชรถไถไปไถไดไหม จะใชอุปกรณ 
ไปทําการเกษตรในที่ดินที่ตนเองทํากันมาตอเนื่องไดไหม ก็ไมได ประชาชนขาดความมั่นใจ 
เกษตรกรขาดโอกาส พอขาดโอกาสขาดความมั่นใจ ขาดความมั่นคง ความมั่งคั่งก็ไมมีครับ 
ทานประธานครับ เพราะฉะนั้นอันนี้คือปญหาที่เราจะตองรวมกันสะสาง  
  เร่ืองสุดทายที่ขออนุญาตกราบเรียนทานประธานก็คอื การจัดที่ดนิ การจดัที่ดนิ 
ที่ยังมีปญหาอยูนี่นะครับ ----------------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๑๐๕/๑ 
 



๒๔๑ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                  จงถนอม ๑๐๕/๑ 
 
สวนที่ ๑ ก็คือในรูปของสหกรณ ในรูปของนิคม ตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 
พ.ศ. ๒๕๑๑ ตอนนี้นิคมสหกรณตาง ๆ ไมวาจะเปนพิษณุโลก ทางภาคใต ทางภาคอีสาน 
มีปญหาอยูทั้งหมด เราตั้งกันมา ๔๐ ปแลวพระราชบัญญัติฉบับนี้ใชบังคับแตก็ยังไมมีผล 
เปนที่นาพอใจ การผลักดัน การขับเคลื่อนใหประชาชนที่อยูในนิคมสหกรณตาง ๆ ไดโฉนด 
ไดเอกสารสิทธิเพื่อที่จะดําเนินการตามสิทธิที่ตนเองพึงมีก็ขาดโอกาสไป สวนที่ ๒ ที่เปนปญหา ก็คือ  
กฎหมายที่ดิน ในสวนของกฎหมายที่ดิน โดยเฉพาะมาตรา ๖ ทานประธานสั้น ๆ  นะครับ  มาตรา ๖ 
นับตั้งแตที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใชบังคับก็คือ มาตรา ๖ ของประมวลกฎหมายที่ดิน 
บุคคลใดมีสิทธิในที่ดิน ในโฉนด หรือในหนังสือรับรองการทําประโยชน หากบุคคลนั้น 
ทอดทิ้งไมทําประโยชนในที่ดินหรือปลอยที่ดินใหเปนที่รกรางวางเปลาเกินกวากําหนด 
ถาเปนโฉนด ๑๐ ป ถาเปน น.ส. ๓  ๕ ป อธิบดีสามารถที่จะฟองคืนเอามาจัดใหได 
แตก็ไมดําเนินการ หนําซ้ําตั้งแตป ๒๔๙๗ มีการออก ส.ค. อยางเชน ส.ค. ๑ ใหกับพี่นอง 
ประชาชนในหลายหมูบาน แตภายหลังปรากฏวาไปทับซอนกับเขตที่ปา ทั้งปาสงวน  
ปาหลาย ๆ ปา สามารถที่จะออกเอกสารสิทธิได รวมทั้งการปฏิรูปที่ดิน ทานประธานครับ 
ก็คือ ส.ป.ก. การปฏิรูปที่ดินนโยบายดีมาก หลักการดีมาก แลวก็เปนสิ่งที่ควรทําอยางยิ่ง 
แตหลักการก็คือ ตองการออกใหกับเกษตรกรครอบครัวละไมเกิน ๕๐ ไรใหไดทํากิน แลวก็ 
เนนที่การเกษตร แตในปจจุบันนี้ปญหามันเลยไปไกลกวาที่กฎหมายจะนํามาใชไดแลวครับ 
ทานประธานครับ เพราะสภาพในปจจุบันแมกระทั่งที่มือเปลา ที่ไมมีเอกสารสิทธิ ที่ พปท. 
ที่ สทก. แมกระทั่งที่ของ ส.ป.ก. มีการเปลี่ยนมือไปแลวไมใชนอย เราทําอยางไรถึงจะมีมาตรการ 
ในการที่จะยับยั้ง แลวก็เฉลี่ยการถือครองที่ดินใหเกิดความเปนธรรมอยางแทจริง บางคน 
ไมมีที่ดิน บางคนมีนอยจนไมพอที่จะทําอะไร แตบางคนมีหลายหมื่นไร บางตระกูล 
มีหลายหมื่นไร ไมมีความเปนธรรมในการถือครองที่ดินที่มีอยูอยางจํากัดของประเทศเราเลยครับ 
ที่สําคัญที่สุดก็คือ การใชประโยชนที่ดิน ที่ที่สมควรที่จะทําการเกษตร เชน ที่ราบ ที่ที่มีอินทรียวัตถุ 
สะสมมานานกลับใชเปนที่สรางตึก สรางอาคาร ทําบานจัดสรร แตที่ที่ไมมีความอุดมก็คือ 
ที่ที่เสื่อมสภาพใหเกษตรกรไปทําการเกษตรผลผลิตมันก็ไดไมคุมคา เพราะฉะนั้นสิ่งที่ 
 



๒๔๒ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                  จงถนอม ๑๐๕/๒ 
 
ผมอยากจะกราบเรียนแลวก็นําเสนอตอทานประธานก็คือรัฐบาลควรที่จะมารวมกันบูรณาการ 
โดยการผลักดันจากฝายนิติบัญญัติก็คือสภาแหงนี้ทําใหเปนประวัติศาสตร สรางความเทาเทียมกัน 
สรางความเสมอภาค สรางความสมดุลในการถือครองที่ดินอยางเปนธรรม คนที่มีที่ดิน 
มากเกินไปแตไมไดใชทําประโยชน แตใชในลักษณะเปนการคาหรือเปนสินคาเพื่อเก็งกําไร 
ควรที่จะมีมาตรการในดานภาษีทางกฎหมายเก็บในอัตรากาวหนาเพื่อบีบบังคับ 
ใหปลอยการถือครองที่ดินมาใหกับคนที่ยังขาดอยู ผมเชื่อม่ันวาถาเกิดสภามีทิศทาง 
ในการที่จะผลักดันเรื่องนี้ ที่ดินจะไมใชสินคาแตที่ดินที่เปนทรัพยากรที่เรามีอยูอยางจํากัด 
จะกอใหเกิดประโยชนและมูลคาเพราะจะกระจายไปกับประชาชนอยางทั่วถึง  
   
                           - ๑๐๖/๑ 



๒๔๓ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                 สิริพร ๑๐๖/๑ 
 
  และที่สําคัญที่สุดที่จะฝากทานประธานเปนเรื่องสุดทายก็คือ รัฐบาลไมควร 
ที่จะมองราษฎรที่ทํากินในเขตปาตาง ๆ  เปนอาชญากร แตรัฐบาลควรที่จะใหโอกาสไปพิสูจนสิทธิ 
ของประชาชนวาใครทํามากอน ควรเรงรัดแลวก็ไดกรรมสิทธิ์เพื่อจะไดเปนมูลคาเพิ่ม 
ทานประธานที่เคารพครับ ผมไปปรึกษาแลวก็เชิญผูเชี่ยวชาญมาพบเกี่ยวกับที่ดินแลว 
ถาเกิดวารัฐมีนโยบายในการที่จะจัดสรร แลวก็เรงรัดออกกรรมสิทธิ์ใหกับพี่นอง 
ประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่ไดครอบครองมูลคาของสินทรัพยจะเพิ่มขึ้นประมาณ 
๖ ลานลานบาท และหลังจากนั้นถาเกิดวามีการเปลี่ยนมือถาจําเปน อยางเชน บางคน 
เอาไปขาย เอาไปจํานอง เอาไปทํานิติกรรมตาง ๆ จะมีภาษีที่ไดเอามาพัฒนาประเทศ 
ในดานตาง ๆ ปหนึ่ง ๆ ตอปงบประมาณไมนอยกวา ๕๐,๐๐๐ ลานบาท และความมั่งคั่ง 
จะเกิดขึ้นกับเกษตรกร แตเพราะรัฐมองวาประชาชนที่ไปทํากินเปนอาชญากรตองจับ 
ไปติดคุกอยางเด็ดขาด โอกาสของพี่นองประชาชนจึงยากจน ๆ อยูตลอดจนถึงทุกวันนี้ 
ชวยเถอะครับ ทานประธานครับ ขอโอกาสวาสภาแหงนี้ในสมัยนี้จะผาทางตัน แลวก็ 
กระจายความมั่งคั่ง กระจายทรัพยากรที่ดินใหเกิดขึ้นกับพี่นองประชาชนอยางเปนธรรม 
อยางทั่วถึง และอยูดีมีสุขของพี่นองประชาชนทั่วประเทศ กราบขอบพระคุณครับ  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญคุณหมอวรงคครับ  
   นายวรงค เดชกิจวิกรม (พิษณุโลก) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
กระผม นายแพทยวรงค เดชกิจวิกรม ประชาธิปตยจากจังหวัดพิษณุโลก วันนี้ผมขออนุญาต 
ทานประธานที่จะขอเปนตัวแทนพี่นองชาวพิษณุโลกในการนําปญหาของพี่นองประชาชน 
ในจังหวัดพิษณุโลกมานําเสนอกับทานประธาน ผานญัตติดวน เรื่อง ขอใหสภาผูแทนราษฎร 
ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาปญหาการมีเอกสารสิทธิเปนโฉนดที่ดินทับซอน 
เขตแนวกําแพงเมือง-คูเมือง สิ่งที่ผมอยากกราบเรียนกับทานประธานวาปญหาวันนี้ 
ที่ผมมานําเสนอนั้นเปนปญหาที่ผมดูแลวใน ๑๗ ญัตติ สิ่งที่ผมนํามาเสนอวันนี้เปน 
ปญหาเดียวที่ไมเหมือนกับที่อื่น ปญหาของที่ดินในหลาย ๆ พื้นที่ที ่มีการนําเสนอ 
 



๒๔๔ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                 สิริพร ๑๐๖/๒ 
 
ญัตติในวันนี้นั้นสวนใหญเปนปญหาเรื่องเอกสารสิทธิที่ดินทํากิน แตปญหาของผม 
ที่นํามาเสนอในวันนี้เปนปญหาความเดือดรอนของประชาชนที่อยูในเขตเมืองที่ไดรับ 
ความเดือดรอนจากกรมธนารักษจะไปยึดพื้นที่ของประชาชนในเขตเมือง โดยเฉพาะ 
จังหวัดพิษณุโลกผมมีความจําเปนที่จะตองปูพื้นเนื่องจากวาปญหาเหลานี้หลาย ๆ ทาน 
ที่ไมไดมีการติดตามเรื่องเหลานี้อาจจะไมคอยเขาใจ สิ่งที่เกิดขึ้นในปจจุบันนี้ประชาชน 
ที่อยูในเขตเมืองขณะนี้ โดยเฉพาะเมืองที่เปนเมืองในประวัติศาสตรไมวาจะเปนเชียงราย 
เชียงใหม ลําพูน ลําปาง นาน พิษณุโลก อุตรดิตถ ไลไปถึงภาคใตและภาคอีสาน 
ผมทราบจากกรมธนารักษวาเมืองที่มีประวัติศาสตรอยูในตัวเองประมาณ ๘๐๐ กวาเมือง 
ทั่วประเทศขณะนี้ลวนเปนปญหา  เปนปญหาที่ผมจะเลาใหกับทานประธานฟง 
ดังตอไปนี้ครับ เนื่องจากวาเมืองทุกเมืองที่เปนประวัติศาสตรนั้นจะมีที่ดินที่เรียกวา 
กําแพงเมือง-คูเมือง และปญหาของกําแพงเมือง-คูเมืองนั้นกรมธนารักษมีพระราชบัญญัติ 
ที่เรียกวา พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘  สอดคลองกับกรมศิลปากรที่มีพระราชบัญญัติ 
ที่เรียกวา พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๐๔  ๒ พ.ร.บ. นี้มีผลทําใหทั้งกรมธนารักษและกรมศิลปากรประกาศเขตพื้นที่เหลานี้ 
คือเขตที่เรียกวา กําแพงเมืองและคูเมืองเปนโบราณสถาน และสามารถใหกรมธนารักษ 
เขามาดูแลในฐานะเปนที่ราชพัสดุ หลังจากมีการประกาศเปนเขตที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ 
ก็จะสามารถออกหนังสือสําคัญที่เรียกวา หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง เพื่อยึดถือเปน 
ที่ราชพัสดุ สิ่งที่เกิดขึ้นที่อยูในภาพรวมของประเทศคือวา พื้นที่กําแพงเมือง-คูเมืองที่เกิดขึ้น 
ทั่วประเทศขณะนี้นั้นบางที่ ๑๐๐ ป  ๒๐๐ ป  ๓๐๐ ป  ๕๐๐ ป  ๗๐๐ ป มันไมมีรองรอยเหลือ 
ทําใหคณะรัฐมนตรีจึงมีมติคณะรัฐมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากําหนดขอบเขต 
ที่ดินกําแพงเมืองและคูเมือง ผมย้ํานะครับ พื้นที่กําแพงเมือง-คูเมืองบางแหงมีอายุ ๖๐๐ ป 
๗๐๐ ปไมมีสภาพรองรอยเกิดที่ชัดเจนเทาไร คณะรัฐมนตรีจึงมีมติแตงตั้งคณะกรรมการ 
ขึ้นมาชุดหนึ่ง ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

      - ๑๐๗/๑  



๒๔๕ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                             พรภิมล ๑๐๗/๑ 
 
เรียกวา คณะกรรมการเพื่อพิจารณากําหนดขอบเขตที่ดินกําแพงและคูเมือง คณะกรรมการชุดนี้ 
ประกอบดวยตัวแทนของหนวยงานตาง ๆ แตเกินครึ่ง สวนใหญเปนตัวแทนจากกรมธนารักษ 
โดยมีทานอธิบดีกรมธนารักษเปนประธานคณะกรรมการชุดนี้ คณะกรรมการชุดนี้ 
มีอํานาจสิทธิขาดในการกําหนดเขตแนวกําแพงเมือง-คูเมือง โดยที่มติคณะรัฐมนตรีถือวา 
การศึกษาของคณะกรรมการชุดนี้เปนการศึกษาที่ถูกตองครับ และสามารถกําหนด 
เปนเขตแนวกําแพงเมือง-คูเมือง ตามมติของคณะรัฐมนตรี เทากับวาคณะกรรมการชุดนี้ 
หลังจากตั้งขึ้นมาแลว ศึกษาเขตอะไรขึ้นมาแลว ปกหมุดแนวเรียบรอยแลวถือวาตรงนั้น 
คือเขตแนวกําแพงเมือง-คูเมือง ถือวาเปนเขตที่ถูกตอง หลังจากเปนเขตที่ถูกตองเทากับวา 
กรมธนารักษสามารถยึดพื้นที่นี้เปนที่ราชพัสดุอยางทันทีครับ และเกิดถามีรองรอยของ 
โบราณสถานที่กรมศิลปากรจะไปขุดหรือพัฒนาใหอนุรักษเปนเชิงประวัติศาสตร กรมศิลปากร 
ก็มีสิทธิที่จะทําได และประชาชนที่เขาไปอยูอาศัยในพื้นที่เหลานี้ถือวาเปนผูบุกรุกเขตแนว 
กําแพงเมือง-คูเมือง นี่คือพื้นฐานและภาพรวมที่ผมจะปูพื้นใหกับทานประธานไดฟง 
เวลาทานประธานไดฟงลงหนังสือพิมพวาประชาชนบุกรุกเขตแนวกําแพงเมือง คูเมือง 
ถาคนไมเขาใจก็ถือวาเปนการบุกรุกจริง ๆ และถือวาจะตองมีการดําเนินการหรือจัดการ 
การบุกรุกเขตแนวกําแพงเมือง-คูเมือง ซึ่งถาฟงอยางนี้ผิวเผินแลวเหมือนกับวาประชาชนผิด 
เหมือนกับวาชวงประมาณสัก ๒-๓ เดือนเศษ ๆ นั้นมีขาวในหนาหนังสือพิมพที่เขียนวา 
ประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกบุกรุกเขตแนวกําแพงเมือง-คูเมืองโบราณของเมืองพิษณุโลก 
ซึ่งถาฟงผิวเผินแลวเหมือนกับวาเราบุกรุกจริง ๆ แตจริง ๆ แลวไมใชครับ ผมจะปูพื้น 
เจาะลงไปวาจังหวัดพิษณุโลกวันนี้เปนอยางไร จึงอยากจะกราบเรียนทานประธานนะครับวา 
พี่นองชาวจังหวัดพิษณุโลกของผมวันนี้เขารอญัตตินี้ครับ เมื่อสักครูผมโทรศัพทกลับไปบอก 
พี่นองชาวพิษณุโลกบอกวาญัตติผมสงสัยจะเขาดึกเขาบอกไมเปนไรดึกเทาไรก็จะรอ 
หวังวาสภาจะใชเวทีแหงนี้ในการแกปญหาใหกับพี่นองชาวจังหวัดพิษณุโลก ผมจะเลา 
รายละเอียดเฉพาะจังหวัดพิษณุโลกเผื่อมีทานสมาชิกเอาปญหาของหลาย ๆ พื้นที่ 
ผมทราบวา ๘๐๐ แหงทั่วประเทศครับ ในปญหาที่กรมธนารักษประกาศไวครับ ในหลาย ๆ  จังหวัด 
 



๒๔๖ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                             พรภิมล ๑๐๗/๒ 
 
ผมเชื่อไดเลยวาทุกจังหวัดมีปญหา เพียงแตวาพี่นองหลาย ๆ ทานไมมีโอกาสไดนําเสนอ 
ผาน ส.ส. เพื่อมาพูดในสภาผูแทนราษฎร ในสวนของจังหวัดพิษณุโลกนั้นมีการสํารวจ 
ขอบเขตแนวกําแพงเมือง-คูเมือง โดยคณะกรรมการที่เรียกวา คณะกรรมการกําหนด 
ขอบเขตแนวกําแพงเมือง-คูเมืองที่คณะรัฐมนตรีตั้งขึ้น คณะกรรมการชุดนี้ไดมีการสํารวจ 
พื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกจริงครับ และมีการประชุมกัน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ มีการประชุม 
เมื่อป ๒๕๔๒ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ และครั้งตอมาประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๖ 
๒ ครั้ง โดยที่กรมธนารักษไดสงคนเขามาสํารวจพื้นที่ที่เรียกวา เขตแนวกําแพงเมือง-คูเมือง 
ของจังหวัดพิษณุโลก หลังจากนั้นแลวจึงมีมติใหที่ดินใหญ ๆ ๓ แปลงเปนเขตแนวกําแพงเมือง 
คูเมือง ซึ่งถือวาเปนเขตที่ราชพัสดุตามกฎหมาย พื้นที่ ๓ แปลงนี้ประกอบไปดวยพื้นที่ที่ ๑ 
ขนาดประมาณ ๖๔ ไร พื้นที่ที่ ๒ เปนพื้นที่ขนาดประมาณ ๑๕๖ ไร และพื้นที่ที่ ๓ 
เปนพื้นที่ประมาณ ๕๒ ไร ซึ่งรวมพื้นที่เหลานี้แลวจะกินพื้นที่ประมาณ ๒๗๓ ไร ในพื้นที่ 
ของเมืองพิษณุโลก ปญหาจึงมีอยูวาผมจะขออนุญาตใหรายละเอียดนิดหนึ่งวาในพื้นที่ 
ภาพรวมที่กรมธนารักษบอกวาพื้นที่เหลานี้นั้นเปนเขตแนวกําแพงเมือง-คูเมืองมีประชาชน 
อาศัยนะครับ คิดเปนจํานวนพื้นที่ ๔๓๓ ราย มีสวนราชการอยู ๖ หนวยงาน และมีวัด 
อยู ๔ แหง ซึ่งถาคิดเปนวัดและสวนราชการผมไมติดใจครับ เพราะวาผมเชื่อวามีทางออก 
แตปญหาที่เกิดขึ้นคือปญหาที่ประชาชนอยูอาศัย ๔๓๓ รายครับ ผมจะขออนุญาต 
ทานประธานในการฉายภาพใหกับทานประธานไดเห็นครับวา สิ่งเหลานี้เปนปญหา 
ที่เกิดขึ้นจริง ๆ และสรางความเดือดรอนใหกับพี่นองประชาชน ขออนุญาตขอภาพ 
มีอยูไมกี่ภาพครับ จะไดเห็นภาพมากขึ้น ภาพเหลานี้คือภาพที่เกิดขึ้นจริง เปนภาพ 
ที่แสดงใหเห็นวากรมธนารักษกําลังจะมาประกาศวาพื้นที่เหลานี้คือที่ราชพัสดุ เพราะวา 
พื้นที่ที่ผมโชวนี้เปนภาพตลาดครับ ซึ่งเปนเขตแหลงที่ถือวาเจริญที่สุดของจังหวัดพิษณุโลก 
ขอใหเจาหนาที่ปรับภาพไปเรื่อย ๆ  เปนภาพรวมของจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งถือวาเปนภาพที่ขณะนี้ 
ประชาชนเปนแหลงทํามาหากินใหญ เปนแหลงเจริญของจังหวัดพิษณุโลก ------------ 
 
                   - ๑๐๘/๑ 



๒๔๗ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            ยุพเยาว ๑๐๘/๑ 
 
ผมอยากจะเรียนกับทานประธานวาพื้นที่ดินเหลานี้ดินบางแปลงซื้อขายกันตารางวาละ 
ประมาณ  ๗๐,๐๐๐-๘๐,๐๐๐ บาท ไรละประมาณ ๓๐ กวาลานบาท อยู ๆ วันดีคืนดีมีพี่นอง 
หลายทานลงทุนเซงคูหารานทอง ๒ หอง ๓ หอง ลงทุน ๑๐ กวาลานบาท อยูได ๒-๓ เดือน 
กรมธนารักษบอกวาตรงนี้จะเปนที่ราชพัสดุปญหาจึงเกิดขึ้นครับ ผมอยากจะกราบเรียน 
กับทานประธานนะครับวา สิ่งที่ผมกําลังโชวกับทานประธานไดเห็นนี่คือภาพที่กําลังชี้ใหเห็นวา 
ไมมีรองรอยของคูเมืองหรือกําแพงเมืองอยูเลยครับ มีแตสภาพเปนอาคารพาณิชยเปนที่อยูอาศัย 
เปนแหลงเศรษฐกิจใหญของจังหวัดพิษณุโลก ปญหาที่ผมตองย้ํานะครับวาวันนี้ 
กรมธนารักษอยู ๆ จะมาประกาศวาพื้นที่ ๒๗๓ ไรเหลานี้เปนพื้นที่ราชพัสดุ หลังจาก 
ทานประธานไดเห็นภาพประมาณ  ๑๐ ภาพไปแลวนั้นผมจะขออนุญาตถากลอง 
สามารถโคลส (Close) ภาพนี้ได นี่เปนภาพถายดาวเทียมที่บังเอิญผมติดมาแคครึ่งเดียว 
เปนภาพถายดาวเทียมที่เห็นวานี่คือเมืองของจังหวัดพิษณุโลก ภาพสีแดง ๆ ที่ผมชี้นั้น 
คือภาพที่กรมธนารักษประกาศวานี่คือภาพของเขตแนวกําแพงเมือง-คูเมือง และจะยึดไป 
เปนของที่ราชพัสดุ วันนี้ประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกยอมไมไดจริง ๆ ครับ บอกผมมาเลยวา 
วันนี้อยางไรก็ยอมไมไดรัฐบาลโดยเฉพาะกรมธนารักษตองหาทางออก แตผมมีทางออกใหครับ 
หลังจากเห็นภาพนี้แลวที่ตองการจะชี้วานี่คือเมืองพิษณุโลกทั้งเมืองที่ประชาชนอยูมา 
ชั่วอายุคนและมีโฉนดมาชั่วอายุคนจะถูกยึดเปนของกรมธนารักษ โดยที่กรมธนารักษ 
ไมใชยึดไปเฉย ๆ ไมใชยึดไปแลวแลวจะมาขุดเพื่อจะพัฒนาเปนกําแพงเมือง-คูเมือง 
แตบอกวาหลังจากยึดเสร็จแลวจะใหเชาปตอป ประชาชนบอกรับไมไดจริง ๆ สิ่งที่ผม 
จะขออนุญาตโชวทานประธานครับวา ผมกราบเรียนทานประธานวาที่กรมธนารักษ 
บอกในรูปแบบของแผนที่ที่ผมโชวไป ๔๓๓ รายนั้นปรากฏวาเกือบทั้งหมดเลยครับ 
เห็นไดขาววามีประมาณ ๒ รายที่ไมมีโฉนด ผมจึงย้ําวาวันนี้ประชาชนชาวพิษณุโลก 
ใหกราบเรียนทานประธานวาเราไมใชเปนผูบุกรุกเราเปนผูมีโฉนด ดังนั้นญัตติของผม 
จึงเขียนไวชัดเจนวา ญัตติ เร่ือง ขอใหสภาผูแทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษา 
ปญหาการมีเอกสารสิทธิที่เปนโฉนดที่เปนที่ดินทับซอนเขตแนวกําแพงเมือง-คูเมือง เราไมใชเปน 
 



๒๔๘ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            ยุพเยาว ๑๐๘/๒ 
 
ผูบุกรุกนะครับ แตกรมธนารักษกําลังบอกวา ประชาชนชาวพิษณุโลกคือผูบุกรุก วันนี้ 
ตองย้ําอยางนี้นะครับ นี่คือตัวอยางโฉนดที่ผมมีโอกาสไดกลับไปในพื้นที่และขอจากพี่นอง
ประชาชนเพื่อจะมาโชวใหกับทานประธานดูวานี่คือโฉนดรุนเกา โฉนดฉบับนี้ พ.ศ. ที่ออกคือ 
พ.ศ. ๒๔๘๖ ถาคิดถึงวันนี้แลวอายุประมาณเกือบ ๗๐ ป ๖๐ กวาป เกือบ ๗๐ ป แลวก็
เปลี่ยนมือคนมาเปนสิบมือเลยครับ ซึ่งกําลังจะชี้ใหเห็นวาวันนี้ประชาชนเขาทําตาม
กฎหมายที่ที่ดินกําหนดไวทุกอยาง ดังนั้นอยากจะย้ํากับทานประธานนะครับวา เปนขอเรียกรอง
ที่จะเรียกรองผานไปยังกรมธนารักษวาวันนี้ประชาชนชาวพิษณุโลกเขาอยูเย็น อยูกัน 
อยางมีความสุขกันมานานแลวครับ แลวผมไดอานประวัติศาสตรอยูชิ้นหนึ่ง ขอโทษทีนะครับ
ที่เกือบจะลืม หลังจากที่มีปญหาที่กรมธนารักษบอกวาประชาชนชาวพิษณุโลกนั้นมีการบุกรุก
เขตแนวกําแพงเมือง-คูเมือง  ผมจึงจําเปนตองเข าไปคนหาประวัติศาสตรของ 
กําแพงเมือง- คูเมือง ของคนพิษณุโลกครับ กําแพงเมือง-คูเมือง ของจังหวัดพิษณุโลก 
ในหลักฐานเชิงประวัติศาสตรทุกเว็บไซตเขียนมาคลาย ๆ กัน ผมจะอานสั้น ๆ นิดหนึ่งวา 
กําแพงเมือง-คูเมือง พิษณุโลกสันนิษฐานวาชั้นเดิมนาจะเปนกําแพงดิน ตอมาในรัชสมัย
สมเด็จพระบรมไตรโลกนารถพระองคไดเสด็จมาประทับที่เมืองพิษณุโลก และไดโปรดเกลาฯ 
ใหบูรณะกําแพงเมืองพิษณุโลกใหสมบูรณ ม่ันคงแข็งแรงมากยิ่งขึ้น ตอมาในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชไดโปรดเกลาฯ ใหร้ือปอมปราการและ
กําแพงเมืองพิษณุโลก ย้ํานะครับ คนพิษณุโลกบอกมาวาตองย้ําประโยคนี้วา ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชไดโปรดเกลาฯ ใหร้ือปอมปราการและ
กําแพงเมืองพิษณุโลกเพื่อมิใหพมาเขามายึดเมืองนี้ และใชเปนสถานที่ม่ันในการทําศึกกับไทย 
ผมกาํลังจะชี้ใหเห็นวาแมในเชิงประวัติศาสตรกําแพงเมืองพิษณุโลก 
   (นายอํานวย คลังผา ไดยนืและยกมือขึ้น) 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานอํานวยประทวงหรือครับ คุณหมอครับมีคนประทวงครับ เชิญทานอํานวย 
 
 



๒๔๙ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            ยุพเยาว ๑๐๘/๓ 
 
    นายอํานวย คลังผา (ลพบุรี) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม นายอํานวย คลังผา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดลพบุรี พรรคพลังประชาชน 
ขอประทวงทานผูอภิปราย ซึ่งผมไดประสานกับทางฝายวิปคือ คุณนคร มาฉิม วาจะขอพูด 
สักคนละ ๑๐ นาที สวนรายละเอียดไวพูดในคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพราะฉะนั้น 
ผมเลยขอประทวงขอใชขอบังคับ ขอ ๖๒ ครับทานประธานที่เคารพ -------------------------- 
 

          - ๑๐๙/๑ 



๒๕๐ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                   ณัฐชนก ๑๐๙/๑ 
 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ก็เปนเรื่องไมไดผิดขอบังคับนะครับคุณหมอ แตเปนเรื่องขอตกลง ซึ่งถาไดตกลงกันแลว 
ก็อยากจะใหชวยดูแลตรงนี้ดวย ก็ฝากคุณหมอแลวแตดุลยพินิจครับ   
   นายวรงค  เดชกิจวิกรม (พิษณุโลก) : ขอบคุณทานประธานครับ เดี๋ยวผม 
จะสรุปเลยครับวา ผมกําลังจะชี้ใหกับทานประธานเห็นวาวันนี้ประชาชนชาวพิษณุโลก 
เขาเดือดรอน อยูดี ๆ ที่อยูมา ๗๐ ปตั้งแตรุนปูยาตายายที่เสียชีวิตไปแลว และทุกคน 
สวนใหญแลวมีโฉนดเปนของตัวเอง และวันดีคืนดีที่กรมธนารักษจะมายึดเปนที่ราชพัสดุ 
ดังนั้นผมก็จะสรุปย้ําอยางนี้วา คนชาวพิษณุโลกย้ําวาสิ่งที่ตองการขอที่ ๑ หวังวากรมธนารักษ 
และกรมศิลปากรควรที่จะไปพัฒนาหรือบูรณะพระราชวังจันทร ซึ่งถือวาเปนพระราชวัง 
สมบัติคูบานคูเมืองของพวกเราชาวพิษณุโลก เราตองการอันนี้เปนหลักอันดับหนึ่ง ซึ่งขณะนี้ 
ผานมาตั้งแตป ๒๕๔๖  ๕ ปครับ แคบูรณะพระราชวังจันทรที่เดียวก็ยังไปไมถึงไหนครับ 
และขอที่ ๒ อยากจะใหกรมธนารักษที่มีแนวคิดในการที่จะยึดพื้นที่ของประชาชนชาวพิษณุโลก 
ใหระงับโครงการนี้ไวกอน ซึ่งทราบขาววากรมธนารักษมีหนังสือแจงกลับไปที่จังหวัดพิษณุโลก 
ตอนที่มีการชุมนุมประทวงกันผานผูวาราชการจังหวัดวากรมธนารักษไดสั่งการในแผนระยะสั้น 
ใหแกไขปญหาความเดือดรอนของราษฎรในจังหวัดพิษณุโลกโดยระงับการออกหนังสือสําคัญ 
สําหรับที่หลวงไวกอน ก็คือเทากับวาวันนี้กรมธนารักษระงับครับ แตสิ่งที่พวกเรากังวลใจ 
และไมสบายใจก็คือปญหาในระยะยาว เกรงวาหลังจากผานไปอีกสัก ๓ ป ๕ ปแลว 
กรมธนารักษจะมารื้อฟนใหม เพราะวาผลกระทบของการรื้อฟนของกรมธนารักษทุกครั้ง 
มีผลตอความเชื่อม่ันของระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะสถาบันการเงินทุกครั้งไป เพราะวา 
ธุรกิจที่เกิดขึ้นนั้นบางครั้งเอาที่จํานองไว ๑๐ ลานบาท ๒๐ ลานบาท เวลากรมธนารักษขยับทีไร 
แบงกเรียกหลักทรัพยเพิ่มทุกครั้ง เพราะฉะนั้นวันนี้จึงมานําเสนอวาขอใหกรมธนารักษแกปญหา 
ระยะยาวดวยการใหมีการทบทวนมติของคณะกรรมการกําหนดเขตแนวกําแพงเมือง-คูเมือง 
ซึ่งมีการประชุมกันเพียงแค ๒ ครั้งโดยที่คนพิษณุโลกไมรูเร่ืองนี้ และยึดพื้นที่ของคนพิษณุโลก 
เกือบทั้งจังหวัดพิษณุโลกไป ขอใหมีการทบทวนใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริง 
 



๒๕๑ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                   ณัฐชนก ๑๐๙/๒ 
 
ถาพื้นที่ตรงไหนประชาชนมีโฉนดอยูมานานแลวใหเขาอยูไปเถอะอยาไปรบกวนเขา 
พื้นที่ไหนถาประชาชนอยูอาศัยแบบไมมีโฉนดเขายินดีเลยครับ ถาไมมีโฉนดถือวา 
เปนผูบุกรุก ยินดีที่จะใหไดรับการพิพากษาจากกรมธนารักษ ดังนั้นจึงอยากจะฝาก 
กราบเรียนทานประธานผานไปยังกรมธนารักษ และหวังวาปญหานี้จะไดรับการแกไข 
ไมใชจังหวัดพิษณุโลกที่เดียว หลาย ๆ พื้นที่ทั่วประเทศที่มีปญหาเหมือนกัน ขอบคุณครับ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญทานทนุศักดิ์ครับ  
   นายทนุศักดิ์  เล็กอุทัย (อุตรดิตถ) : กราบขอบคุณครับทานประธาน 
กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ผม ทนุศักดิ์ เล็กอุทัย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดอุตรดิตถ 
พรรคพลังประชาชน ผมไดรวมกับผูแทนราษฎรของจังหวัดอุตรดิตถอีก ๓ ทานก็คือ 
ทาน ส.ส. กนก ลิ้มตระกูล ทาน ส.ส. กฤษณา สีหลักษณ แลวก็ทาน ส.ส. วารุจ ศิริวัฒน 
เพื่อที่จะใหสภาไดชวยพิจารณา เพราะเราไดเสนอเปนญัตติเกี่ยวกับ เร่ือง ขอใหสภาผูแทนราษฎร 
ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแกไขปญหาที่ดินของราษฎร อําเภอทาปลา จังหวัด 
อุตรดิตถ อันเกิดจากที่ไดรับผลกระทบจากการสรางเขื่อนสิริกิติ์ ผมจะใชเวลานิดเดียวนะครับ 
เพราะวารายละเอียดเราคงไปคุยในคณะกรรมาธิการ และเห็นใจเพื่อนสมาชิกที่รอพูดอยู 
ผมเทาความนิดหนึ่งก็คือวาเมื่อป ๒๕๐๗ ไดมีการกอสรางเขื่อนสิริกิติ์ ณ บริเวณอําเภอ 
ทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ ขอตกลงในขณะนั้นก็คือวาจะมีการอพยพประชาชนที่จะไดรับ 
ผลกระทบจากการสรางเขื่อนออกมาอยูในที่ที่รัฐบาลจัดใหโดยเทาเทียมกับที่เขาเสียไป 
ป ๒๕๐๗ มีการเริ่มสรางและสรางเสร็จในป ๒๕๑๔ ปนี้ ๒๕๕๑ ทานประธานที่เคารพครับ 
ประชาชนหลายพันครอบครัวที่มีการอพยพออกมานั้น อีกประมาณครึ่งหนึ่งที่ยังไมได 
เอกสารสิทธิตามที่รัฐบาลไดใหคํามั่นสัญญาไวจะดวยสาเหตุใด ๆ ก็แลวแตซึ่งเปนเรื่อง 
ที่นาหดหูใจมากคนที่เสียสละใหประชาชนคนไทยทั้งประเทศมีไฟฟาใช มีน้ําใชแตปรากฏวา 
เขาตองสูญเสียทุกสิ่งทุกอยางที่ไดมาตั้งแตบรรพบุรุษนะครับ ---------------------------------- 
 

           - ๑๑๐/๑ 



๒๕๒ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              สาริศา ๑๑๐/๑ 
 
วันนี้ผมจึงกราบเรียนทานประธานไปยังเพื่อน ๆ สมาชิกทุกคนครับวา ชวยกันทวงสิทธิ 
อันชอบธรรมคืนใหกับประชาชนของผมดวย ของคนไทยทุกคนดวยนะครับ เราจะขอให 
ทางราชการทํางานอยางที่เคยทํามา ๔๐ ปไมมีทางสําเร็จครับ ตองอาศัยสภาอันศักดิ์สิทธิ์ 
แหงนี้นะครับ ขอตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อชวยกันคิด ชวยกันทํา เพื่อใหพี่นอง 
ประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนนั้นไดรับสิทธิคืนมาโดยเร็วนะครับ ก็ขอกราบเรียน 
ทานประธานครับ ขอบคุณครับ  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานสมาชิกครับ ผมจะพยายามเรียงตามลําดับเทาที่พวกเรายังเหลืออยูตอนนี้นะครับ 
เชิญทานพิษณุครับ  
   นายพิษณุ หัตถสงเคราะห (หนองบัวลําภู) : กราบเรียนทานประธาน 
ที่เคารพ กระผม พิษณุ หัตถสงเคราะห สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดหนองบัวลําภู 
พรรคพลังประชาชน ทานประธานที่เคารพครับ ผมไดรวมกันกับเพื่อนสมาชิกอีกหลายทาน 
โดยเฉพาะทานมานะ โลหะวณิชย ยื่นญัตติ เร่ือง ขอใหสภาผูแทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการ 
วิสามัญเพื่อศึกษาหาแนวทางแกไขปญหาการออกเอกสารสิทธิในที่ดินทํากินใหกับประชาชน 
ทานประธานที่เคารพครับ ประเด็นปญหาเรื่องที่ดินทํากิน ซึ่งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
เกือบทุกทานที่ยื่นญัตติในวันนี้ก็จะเปนประเด็นปญหาที่คลาย ๆ กัน เพราะเรามาจาก 
ประชาชนนะครับ สวนในญัตตินี้กระผมมีประเด็นปญหาที่คอนขางชัดเจน ๒ เร่ืองดวยกันนะครบั 
   ประเด็นปญหาแรกก็คือ ประชาชนไมมีเอกสารสิทธิหรือไมมีหลักฐาน 
กรรมสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน นี่คือประเด็นปญหาที่หนึ่งนะครับ  
   ประเด็นปญหาที่สอง มีเอกสารสิทธิ แตเอกสารสิทธินั้นทําประโยชนได 
ไมครอบคลุมรอยเปอรเซ็นต  
   ผมขออนุญาตเขาไปในเรื่องแรกกอนนะครับ นั่นก็คือไมมีเอกสารสิทธิ  
ตรงนี้ก็เกิดเนื่องมาจากวาที่ดินที่พี่นองประชาชนเหลานั้นไปอาศัยอยูที่ดินบางแปลง 
หรือวาบางคนเขาไปอยูตั้ งแตกอนที่จะมีการออกกฎหมายปาสงวนหรือกฎหมาย 
 



๒๕๓ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              สาริศา ๑๑๐/๒ 
 
ปาเสื่อมโทรมออกมา เพราะฉะนั้นเมื่อประชาชนอยูกอนนะครับ แตหลังจากอยูไดไมนาน 
ทางรัฐบาลก็ออกกฎหมายเปนเขตอุทยานบาง เปนเขตปาสงวนบาง ทับที่ดินทํากินของ 
พี่นองประชาชนเหลานั้น จึงเกิดเปนประเด็นปญหาเรื่อยมา นอกจากจะทับที่ปาสงวน 
แลวนะครับ ก็จะคลาย ๆ กันกับทานที่เพิ่งอภิปรายไปนั่นก็คือที่ราชพัสดุ ซึ่งจริง ๆ แลว 
พี่นองประชาชนก็ออกหรืออยูอาศัยในพื้นที่ เหลานั้นกอนที่ทางภาครัฐจะเขาไปใช 
ประโยชน ผมขออนุญาตยกตัวอยางชัดเจนที่จังหวัดหนองบัวลําภูมีหมูบานภูพานคํา 
เปนหมูบานที่อยูติดชายเขาซึ่งพี่นองประชาชนไดเขาไปอยูอาศัยตั้งแตกอนที่ราชพัสดุ 
จะเขาไปประกาศ ปจจุบันนี้ก็เปนประเด็นปญหาทําใหพี่นองประชาชนเหลานั้นไมกลา 
ที่จะลงทุนเต็มที่ทั้ง ๆ ที่ที่ดินเหลานั้นเปนที่ที่มีประโยชน เปนที่ที่อุดมสมบูรณ แตพี่นอง 
ประชาชนก็ไมกลาที่จะพัฒนาเรื่องของการจัดการระบบน้ํา เขาก็เลยจําเปนที่จะทํานา 
หรือวาทําสวน ทําไรโดยอาศัยเพียงฟาหรือวารอฝนอยางเดียว แตถาหากวาเขาไดรับ 
เอกสารสิทธิที่ดินทํากินอยางถูกตองตามกฎหมาย เขาก็จะมีกําลังใจที่จะลงทุนพัฒนา 
ที่ดินเหลานั้นใหสามารถใชประโยชนไดสูงสุด นี่คือประเด็นปญหาอันดับแรกที่ผมใครขอเรียน 
สภาแหงนี้นั่นก็คือประชาชนไมมีเอกสารสิทธิ  
   ทานประธานครับ เร่ืองที่สอง มีเอกสารสิทธิแตทําประโยชนไดไมครอบคลุม  
ยกตัวอยางไดชัดเจนนั่นก็คือ เอกสารสิทธิเหลานั้นเรียกวา ส.ป.ก. ทานประธานที่เคารพ 
ครับ ส.ป.ก. ถือเปนเอกสารสิทธิอยางหนึ่งแตเมื่อเทียบกับ น.ส. ๓ เทียบกับโฉนดแลว 
ก็ยังไมสามารถที่จะนําไปใชประโยชนไดครอบคลุม ยกตัวอยาง เชน ซื้อขายไมได 
แลวการกําหนดวัตถุประสงคในการใชประโยชนในที่ดินก็เพื่อการเกษตร ซึ่งในบางครั้ง 
การพัฒนาของโลกเราหรือของชุมชนก็ไดเปลี่ยนแปลงไป ที่ ส.ป.ก. บางแหงที่เคยเปน 
ที่เพื่อทําประโยชนในการเกษตรก็เปลี่ยนแปลงไป ------------------------------------------------ 
 
                - ๑๑๑/๑ 
 
 



๒๕๔ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                   ศิริลักษณ  ๑๑๑/๑ 
 
ซึ่งนาจะมีโอกาสไดนําไปใชเปนที่ดินเพื่อการพัฒนาในเรื่องของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 
ไมวาจะไปทํารีสอรท (Resort) หรือทําโรงแรม เจาของที่ดินที่เปนเจาของ ส.ป.ก. ก็ไมกลาลงทุน 
เนื่องจาก ส.ป.ก. บังคับไวคอนขางครอบคลุม ทานประธานที่เคารพครับ ประเด็นปญหา 
ที่ผมนําเรียนมาไมวาจะเปนเรื่องของการไมมีเอกสารสิทธิ หรือมีเอกสารสิทธิแลวแตทําประโยชน 
ไดไมครอบคลุมนั้น ผมม่ันใจวาถาหากวาสภาแหงนี้ไดรวมมือกันทั้ง  ๒ ฝาย ไมวาจะเปน 
ฝายคานเองหรือฝายรัฐบาล ซึ่งเรามาจากพี่นองประชาชนถาหากรวมมือกันแลวก็หาวิธี 
ที่จะแกไขเพื่อใหประโยชนสูงสุดกลับไปสูพี่นองประชาชน เดี๋ยวนี้ไดทราบขาววามีการทํา 
ภาพถายทางอากาศ ๑:๔,๐๐๐ ซึ่งตอไปก็จะเปนประโยชนอยางยิ่ง หนวยราชการสวนใหญ 
จะอางวาไมกลาออกเอกสารสิทธิใหกับพี่นองประชาชนเพราะกลัววาจะไปบุกรุกเพิ่มเติม 
ขอนําเรียนอยางนี้นะครับวา ถาหากวามีภาพถายทางอากาศ ๑:๔,๐๐๐ แผนที่ ๑:๔,๐๐๐ นี่ 
เราก็จะสามารถเอาผูนําหมูบาน เอาพี่นองประชาชนลงไปสํารวจระวาง แลวก็ชี้ใหชัดเจนวา 
จากภาพถายทางอากาศตอไปในอนาคตคุณหามบุกรุก เพราะฉะนั้นหลังจากเคลียรกัน 
เรียบรอยเราก็ออกเอกสารสิทธิใหกับพี่นองประชาชนไป และยังมีอีกทานประธานครับ  
ในจังหวัดหนองบัวลําภู ที่อําเภอสุวรรณคูหา ขนาดที่ตั้งที่วาการอําเภอยังไมมีเอกสารสิทธิ 
เลยครับทาน เพราะนี่ก็คือไปตั้งมากอน เพราะฉะนั้นนี่เปนประเด็นปญหาซึ่งเรามีความจําเปน 
เหลือเกินที่จะตองตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาเพื่อศึกษาหาแนวทางแกไขในเรื่อง 
การออกเอกสารสิทธิที่ดินทํากินใหกับประชาชนเหลานั้นเพื่อนําไปสูการแกไขปญหา 
ความยากจนอยางยั่งยืนตอไป ขอกราบขอบพระคุณครับ 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานอํานวย คลังผา ทานมี ๒ ญัตติ เอาทีเดียวพรอมกันเลยดีไหมครับ เชิญครับ 
  นายอํานวย  คลังผา (ลพบุรี) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม นายอํานวย คลังผา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดลพบุรี พรรคพลังประชาชน 
พรอมดวยทานนิยม วรปญญา และสุชาติ ลายน้ําเงิน ไดเสนอญัตติดวน เร่ือง ขอให 
สภาผูแทนราษฎรพิจารณาการแกปญหาที่ดินทํากินและเรงรัดการออกเอกสารสิทธิที่ดิน 
แกราษฎรของพี่นองประชานในพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยเฉพาะอยางยิ่งอําเภอโคกสําโรง 
 



๒๕๕ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                   ศิริลักษณ  ๑๑๑/๒ 
 
อําเภอสระโบสถ อําเภอโคกเจริญ อําเภอชัยบาดาล อําเภอทาหลวง และอําเภอลําสนธินั้น 
ซึ่งเปนเขตปาสงวน จริง ๆ แลวปาสงวนแหงนี้ซึ่งประกาศกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๙๗ 
เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๑๒ ซึ่งพี่นองประชาชนในอําเภอสระโบสถ อําเภอโคกเจริญ 
และอําเภอโคกสําโรงนั้นไดอยูทํากินพื้นที่ดังกลาวมากอน กอนที่กฎกระทรวงจะประกาศ 
ทับที ่ดินของพี ่นองชาวบาน  ซึ ่งตรงนี ้ทําใหพี ่นองประชาชนชาวอําเภอสระโบสถ 
อําเภอโคกเจริญ และอําเภอชัยบาดาลบางสวนไดรับความเดือดรอนเนื่องจากปาวังเพลิง-มวงคอม 
พื้นที่ทั้งหมด ๔ แสนกวาไร ซึ่งในขณะนี้พี่นองประชาชนไดไปทําไรภาคราชการก็ไปจับกุม 
ดําเนินคดี โดยเฉพาะพี่นองประชาชนรวมทั้งหมด ๖ รายดวยกัน ซึ่งมีนายเจริญ เทือกสูงเนินนี่ 
โดนจับในพื้นที่สาธารณประโยชนปาพรุนอยในพื้นที่ ๕,๐๐๐ ไร เปนพื้นที่สาธารณะ 
ซึ่งกฎกระทรวงไดประกาศทับที่สาธารณะจํานวนนี้ แลวคนที่ ๒ ชื่อ ณรงค  เทศสโร ตรงนี้ 
ก็เชนกัน แลวสวนนายเนิน เหมือนจินดา ถูกจับในปาวังไผซึ่งเปนพื้นที่สาธารณะ 
จํานวน ๕๐๐ ไร ลําดับที่ ๔ นายวิรัตน สําเนียงเพราะ และนายกบ เทศเกจา และนางโกสุม 
นกกาสัก ก็ถูกจับดําเนินคดีในพื้นที่สาธารณะเชนกัน พื้นที่ดังกลาวนั้นปาสงวนไดประกาศ 
ทับที่สาธารณะจํานวนหลายหมื่นไร จํานวนนี้คือที่สาธารณะหมูมัน เขาเรียกดงหมูมัน 
มีพื้นที่สาธารณะจํานวนหมื่นไร ประกาศเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๐๔ ซึ่งทําไวกอน 
กฤษฎีกาเสียดวยซ้ํา และอีกสวนหนึ่งนะครับทานประธาน สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะกลาวไววา 
เร่ืองวัด เร่ืองโรงเรียน ที่วาการอําเภอ โดยเฉพาะอยางยิ่งที่วาการอําเภอโคกเจริญ 
กอตั้งมาเปนที่วาการอําเภอแตก็ยังไมมีเอกสารสิทธิเหมือนกัน -------------------------------- 
 

- ๑๑๒/๑ 
 



๒๕๖ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)          บุศยรินทร ๑๑๒/๑ 
 
ซึ่งกรมปาไมประกาศทับไปทําใหพี่นองประชาชนในสวนนี้ยังไมมีเอกสารสิทธิและที่ทํากิน 
ในขณะนี้ทางราชการก็รังแกพี่นองประชาชนอยางหนัก เพราะฉะนั้นผมและคณะ 
จึงตั้งคณะกรรมาธิการ ตั้งญัตติดวนเพื่อจะไดศึกษาขอมูลในคณะกรรมาธิการตอไปนะครับ 
   และอีกประเด็น เร่ืองของอําเภอชัยบาลดาล อําเภอทาหลวงและอําเภอ 
ลําสนธินั้น ในขณะนี้พี่นองประชาชน จริง ๆ แลวอําเภอชัยบาดาลเมื่อกอนนั้นเปนมณฑล 
ชัยบาดาล อันดับที่ ๑๖ มณฑลบัวชุม อยูอันดับที่ ๑๕ ประกาศเปนพระราชกฤษฎีกา 
เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๔๔๒ กระทรวงมหาดไทยไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาไว 
และอีกสิ่งหนึ่งเปนที่นาสังเกตนะครับคือ อําเภอชัยบาดาลไดแยกเปนอําเภอทาหลวง 
และอําเภอลําสนธิ ๓ อําเภอนั้น พี่นองประชาชนไดทํากินประโยชนในสวนนี้ ๕๙๕,๐๐๐ ไร 
ในพื้นที่ทั้ง ๓ อําเภอ เปนพื้นที่ปา กฎกระทรวงเมื่อป ๒๕๐๗ ไดประกาศทับที่พี่นองประชาชน 
ดังกลาว เพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นวามณฑลบัวชุมกับมณฑลชัยบาดาลเดิมนั้นขึ้นอยูกับ 
จังหวัดนครราชสีมา ตอมาก็มาขึ้นอยูกับจังหวัดสระบุรี และตอมาก็มาขึ้นอยูกับจังหวัด 
เพชรบูรณ ตอนหลังกลับมาเปนจังหวัดลพบุรี นี่คือความเปนมาเมื่อป ๒๔๔๒ เพราะฉะนั้น 
การประกาศกฎกระทรวงของกรมปาไมถึง ๓ ฉบับ ตั้งแตป ๒๕๐๒ ป ๒๕๐๗ และป ๒๕๒๗  
อีก ๑ ฉบับ เปน ๓ ฉบับ เพราะฉะนั้นเหตุผลดังกลาวนั้นประกาศทับที่พี่นองประชาชน 
ซึ่งในขณะนี้พี่นองประชาชนทั้ง ๓ อําเภอนี้ไดจัดตั้งนิคมสหกรณขึ้นมาเปน ๒ นิคมสหกรณ 
คือนิคมสหกรณชัยบาดาลกับนิคมสหกรณลํานารายณ ทั้ง ๒ นิคมสหกรณนั้นมีสมาชิก 
ทั้งหมดหมื่นกวาครอบครัว พื้นที่ ๓ แสนกวาไร ซึ่งในขณะนั้นพื้นที่ทั้งหมดนั้นมีพี่นองประชาชน 
ทําภาคเกษตร ทําออย ปลูกมัน ปลูกขาวโพด จํานวนพื้นที่ทั้งหมด ๓ แสนกวาไร แลวอีกสวนหนึ่ง 
ก็ไดจัดเปนที่ ส.ป.ก. อีก ๑๗,๐๐๐ ไรในขณะนี้ เพราะฉะนั้นพี่นองประชาชนทั้ง ๓ อําเภอนี้ 
ตองการที่จะใหทางราชการออกพระราชกฤษฎีกาที่จะยกเลิกหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง 
นิคมสหกรณเพื่อจะไดสอดคลองกับพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ 
ซึ่งในขณะนี้ทั้ง ๒ สหกรณนั้นไดกอตั้ง โดยเฉพาะอยางยิ่งไดเสียคาเชาใหกับทางปาไม 
ไรละ ๒๐ บาท โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ  กรมสงเสริมสหกรณนัน้เปนผูดาํเนนิการจดัตัง้ 
 



๒๕๗ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)          บุศยรินทร ๑๑๒/๒ 
 
บางสวนไดเสียคาเชาใหกับภาครัฐในขณะนี้ถึง ๓๐-๔๐ ปแลว ดังนั้นพี่นองประชาชน 
ทั้ง ๓ อําเภอนี้มีความตองการที่จะใหทางราชการไดเรงออกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง 
นิคมสหกรณขึ้นมา หลังจัดตั้งนิคมสหกรณแลวก็จะเปนหนังสือรับรองการทําประโยชน 
เขาเรียก น.ค. ๓  น.ค. ๓  ๕ ป หลังจาก ๕ ปแลวก็จะออกเปนพระราชบัญญัติการถือครองที่ดิน  
ป ๒๕๑๑ เปนโฉนดในโอกาสตอไป สิ่งนี้ที่ประชาชนทั้ง ๓ อําเภอไดรอคอยในสวนนี้ 
เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ เปนโอกาสดีที่ทางสภาผูแทนราษฎรจะได รวมกันพิจารณา 
ตั้งคณะกรรมาธิการรวมกันนะครับ ผมก็มีขอสรุปเพียงเทานี้ ขอบคุณครับ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญทานอารีเพ็ญครับ 
   นายอารีเพ็ญ  อุตรสินธุ (แบบสัดสวน) : ทานประธานที่เคารพ กระผม  
อารีเพ็ญ อุตรสินธุ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบสัดสวน พรรคพลังประชาชน พรอมคณะ 
ประกอบดวย นายนัจมุดดีน อูมา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนราธิวาส นายซูการโน 
มะทา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดยะลา ขอเสนอญัตติ เร่ือง ขอใหสภาผูแทนราษฎร 
แตงตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาที่ดินทํากินของราษฎร ที่ถูกรัฐบาลออก 
พระราชกฤษฎีกาใหเปนอุทยานแหงชาติ ทานประธานครับ ผมจะไดอานเนื้อหาในญัตติ 
ตอทานประธานตอไปนี้ครับ ------------------------------------------------------------------------- 
 

                                       - ๑๑๓/๑ 
 



๒๕๘ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                 กมลทิพย ๑๑๓/๑ 
 
ดวยราษฎรในทองที่ตําบลปะลุรู ตําบลกาเยาะมาตี ตําบลลุโบะสาวอ ตําบลบาเจาะ 
ในอําเภอบาเจาะ ตําบลสุวารี ตําบลสามัคคี ตําบลรือเสาะออก ตําบลลาโละในอําเภอรือเสาะ 
ตําบลตะปอเยอะ ตําบลลุโบะบายะ ตําบลจอเบาะในอําเภอยี่งอ ตําบลมะรือโบตก 
ตําบลบองอในอําเภอระแงะ ตําบลจวบ ตําบลบูกิตในอําเภอเจาะไอรอง ตําบลริโก 
ตําบลโตะเด็ง ตําบลสากอในอําเภอสุไหงปาดี และตําบลเกียร อําเภอสุคิริน จังหวัด 
นราธิวาส ตําบลตะโละดือรามัน ตําบลกะรุบีในอําเภอกะพอ จังหวัดปตตานี และตําบลกระหวะ 
ตําบลเกะรอในอําเภอรามัน จังหวัดยะลา หลายพันครอบครัวไดรองเรียนเรื่องไดรับ 
ความเดือดรอนในการประกอบอาชีพ เนื่องจากในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๒ รัฐบาล 
ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใหประกาศใชพระราชกฤษฎีกาอุทยานแหงชาติ 
ครอบคลุมที่ดินในเขตตําบลตาง  ๆ  ที่กลาวมาขางตนประมาณ  ๒๑๓ ,๑๒๕  ไร 
หรือประมาณ ๓๔๑ ตารางกิโลเมตร การประกาศเปนอุทยานแหงชาติตามพระราชกฤษฎีกา 
ฉบับนี้ไดทับที่ของราษฎรนับเปนพัน ๆ ครอบครัวทั้งที่ เปนที่อยูอาศัยและที่ทํากิน 
ที่ใชทําประโยชนประกอบเลี้ยงชีพมานานไมนอยกวา ๖๐ ป กระผมและคณะไดไป 
ตรวจสอบแลวปรากฏวาตามสภาพขอเท็จจริง นอกจากที่ดินเปนที่อยูอาศัยแลวที่ดิน 
ที่ราษฎรครอบครองทําประโยชนเลี้ยงชีพลวนแตเปนที่ดินสวนยาง ที่ดินสวนพืชอาสิน 
ที่ดินนา ที่ดินถือครอบครองดวยการเปลี่ยนมือโดยไดรับตกทอดเปนมรดกจากบรรพบุรุษ 
แทบทั้งสิ้น มิใชที่ดินที่บุกเบิกใหมแตประการใด มาตราที่กําหนดใหเปนอุทยานแหงชาติ 
ก็มิไดอยูในสภาพธรรมชาติเดิมไมเปนสภาพปาทึบและไมเปนแหลงตนน้ําลําธาร 
ที่ควรจัดการกําหนดเปนอุทยานแหงชาติ หรือเพื่อประโยชนแกการศึกษาและรื่นรมย 
ของประชาชน และเอื้ออํานวยประโยชนอ่ืนแกรัฐบาลและประชาชนดังเจตนารมณ 
แหงพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้แตอยางใด ทานประธานครับ กระผมอยากจะกราบเรียน 
ในขอเท็จจริงประกอบการอภิปรายในญัตตินี้สั้น ๆ นะครับ เพื่อใหสมควรแกเวลาที่ใหเวลา 
เพียง ๑๐ นาที ทานประธานครับ ภายหลังจากรัฐบาลไดประกาศใชพระราชกฤษฎีกา 
ฉบับนี้แลวทําใหราษฎรในพื้นที่ดังกลาว ๓ จังหวัด ๒๕ ตําบลไดรับความเดือดรอน 
 



๒๕๙ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                 กมลทิพย ๑๑๓/๒ 
 
เปนอยางมาก ทั้งนี้เพราะกรมปาไมไดสั่งหามมิใหประชาชนเขาไปทํามาหากินในพื้นที่ 
ดังกลาวเหมือนกับที่ไดกระทํามาแตอดีต และทางกรมปาไมไดสั่งใหเจาหนาที่ของกรมปาไม 
ไดไปปกหลักเขต การปกหลักเขตนั้นไปปกในพื้นที่ทํานา บางหลักเขตนั้นไปปกใตถุนบาน 
ของราษฎร บางหลักเขตนั้นไปปกในบริเวณมัสยิดซึ่งมีมัสยิดแหงหนึ่งที่อยูในเขตอุทยาน 
แหงชาตินี้คือ มัสยิดตะโละมาเนาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาสซึ่งเปนมัสยิดที่มีอายุนาน 
ถึง ๔๗๐ ป เปนมัสยิดเกาแกและเปนศูนยรวมของชาวอําเภอบาเจาะและของชาว 
จังหวัดนราธิวาส เมื่อมีการปกหลักดังกลาวแลวทําใหประชาชนไดรับความเดือดรอน 
และไมสามารถไปประกอบอาชีพ เมื่อหลังการเลือกตั้ง ป ๒๕๔๔ รัฐบาลภายใตการนําของ 
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร ไดเปนนายกรัฐมนตรีก็ไดมีการประชุม ครม. สัญจร โดยที่ไป 
ประชุมที่จังหวัดนราธิวาส ระหวางวันที่ ๒๙ วันที่ ๓๐ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๔ ในวันประชุม 
ดังกลาวผมกับคณะขณะนั้นก็มี ส.ส. อรรถพล มามะ ส.ส. นัจมุดดีน อูมา จังหวัดนราธิวาส 
และมี ส.ส. ไพศาล ยิ่งสมาน และ ส.ส. บูราฮานูดีน อุเซ็ง จังหวัดยะลา และ ส.ส. มุข สุไลมาน 
จากจังหวัดปตตานีไดมีหนังสือถึง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีขณะนั้นคือ พันตํารวจโท ทักษิณ 
ชินวัตร -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                                                                                                   - ๑๑๔/๑



๒๖๐ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                 กมลมาศ ๑๑๔/๑ 
 
เพื่อขอผอนปรนใหทางกรมปาไมอนุญาตใหพี่นองประชาชนสามารถไปประกอบอาชีพ 
บนพื้นที่ที่ถูกทับเปนอุทยานแหงชาติเหมือนกับที่ไดกระทํามาตลอดระยะเวลา ๖๐ ป 
และ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีขณะนั้นไดนําเรื่องไปประชุม ครม. ไดมีมติของ ครม. 
ผอนปรนใหราษฎรเขาไปทํากินไดดั่งแตกอน และยังตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง 
เพื่อที่ตองการสํารวจสอบสวนที่ดินวาใครไดมาอยูกอนที่จะมีการประกาศเปนอุทยานแหงชาติ 
หรือใครไดมาทําประโยชนโดยการปลูกพืชผลอาสิน หรือใครไดไปสรางบานอาศัยอยู 
ในที่ดินดังกลาว หลังจากที่คณะรัฐมนตรีขณะนั้นไดมีการผอนปรนก็มีการตั้งคณะกรรมการ 
ก็ไดมีการสํารวจ สํารวจจนกระทั่งเดี๋ยวนี้นะครับ เมื่อมีการตั้ง ศอ.บต. ขึ้นมาใหม ทาง ศอ.บต. 
โดยผูอํานวยการศูนยบริหารจังหวัดชายแดนภาคใตไดมีการตั้งคณะกรรมการรวมกับ 
กรรมการที่ตั้งไวแลว ก็ไดมีการสํารวจที่ดินเพื่อตองการสืบสิทธิที่ทํากิน ซึ่งขณะนี้ 
ทาง ศอ.บต. ก็ไดจัดยุทธศาสตรการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตเกี่ยวกับ 
การประกอบอาชีพ โดยถือเอาภูเขาเทือกเขาบูโด สุไหงปาดีซึ่งเปนเขตพื้นที่ที่อยูใน 
อุทยานทั้งหมด ซึ่งมีประชากรพลเรือนที่อยูในที่ดินเหลานี้ประมาณ ๘,๐๐๐ กวาครอบครัว 
ซึ่งขณะนี้ไดมีการพิสูจนสิทธิ แตผมเห็นวาเปนการทํางานที่ไมทันการณ เมื่อมีรัฐบาลชุดนี้ 
ซึ่งเปนรัฐบาลที่ตอเนื่องจากรัฐบาลพรรคไทยรักไทย ซึ่งผมคิดวาแนวทางเดิมของรัฐบาล 
พรรคไทยรักไทยตองการพิสูจนสิทธิใหกับพี่นองประชาชนที่นั่นไดนําที่ดินไปใชเปน 
ประโยชนแลวก็ใหมีเอกสารสิทธิ ผมและคณะจึงยื่นญัตติตอสภาในวันนี้เพื่อขอให 
แตงตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาที่ดินทํากินของราษฎรที่ถูกรัฐบาล 
ออกพระราชกฤษฎีกาใหเปนอุทยานแหงชาติ คือพูดงาย ๆ วาใหประชาชนนั้นไดมีสิทธิ 
ในที่ดินโดยการออกเปนเอกสารสิทธิ นอกจากที่ดินที่ผมไดเขียนไวในญัตตินี้ในจังหวัดนราธิวาส 
ยังมีที่ดินราชพัสดุ ที่ดินที่เปนปาสงวนซึ่งมีอยูที่ตําบลปาเสมัส อําเภอสุไหงโก-ลก 
ทั้งตําบลอยูในเขตปาสงวนทั้ง ๆ ที่เขามี น.ส. ๓ ฉบับเกา ซึ่งขณะนี้ก็ยังถือครอง น.ส. ๓ 
ฉบับเกาอยู แตทางกรมปาไมก็ไดมาสกัดไมใหมีการออกเอกสารสิทธิที่ เปนโฉนด 
เพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะเอาเรื่องนี้เขามารวมการพิจารณาศึกษาในคณะกรรมาธิการ 
ชุดนี้ดวยนะครับ ขอขอบคุณทานประธานครับ  



๒๖๑ 

 

 สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                กมลมาศ ๑๑๔/๒ 
 
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญทานประเสริฐแลวตามดวยทานอภิวัฒนครับ  
   นายประเสริฐ จันทรรวงทอง (นครราชสีมา) : กราบเรียนทานประธานสภา 
ที่เคารพ กระผม นายประเสริฐ จันทรรวงทอง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา 
พรรคพลังประชาชน ทานประธานที่เคารพครับ ผมพรอมดวยทาน ส.ส. สัญชัย วงษสุนทร 
ส.ส. จากจังหวัดนครสวรรค ไดรวมกันยื่นญัตติดวน เร่ือง ขอใหสภาพิจารณาศึกษา 
แนวทางการออกเอกสารสิทธิใหแกราษฎรโดยชอบดวยกฎหมาย ทานประธานที่เคารพครับ 
เหตุผลที่ผมและคณะนั้นมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองยื่นญัตติดังกลาวนี้เนื่องจากวา 
สภาวการณในปจจุบันในขณะนี้นั้นราษฎรสวนใหญในประเทศของเราประสบปญหา 
อยางยิ่งในเรื่องของการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน ปญหาเหลานี้เปนปญหาที่เกิดตอเนื่อง 
มาเปนระยะเวลานาน สังเกตไดจากจํานวนญัตติซึ่งมีทั้งหมด ๑๗ ญัตติที่ยื่นเขาสู 
สภาผูแทนราษฎร จะเห็นไดวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้นไดใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง 
เพราะฉะนั้นที่ดินตาง  ๆ  ที่อยู ในเขตราชพัสดุก็ดี  กรมราชทัณฑหรือแมกระทั่ ง 
ปาเสื่อมโทรมตาง ๆ ตามที่เคยมีพี่นองประชาชนไดเคยไปครอบครองอยูเปนจํานวนมากนั้น 
วันนี้ยังไมสามารถออกเอกสารสิทธิไดตามกฎหมายสงผลใหพี่นองประชาชนนั้นไดรับ 
ความเดือดรอนเปนจํานวนมาก --------------------------------------------------------------------- 
 

    - ๑๑๕/๑ 
 
 
                                                                                                    
 



๒๖๒ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)       พรรษวรรณ ๑๑๕/๑ 
 
นอกจากนั้นแลวในเรื่องนี้ยังสอดคลองกับนโยบายที่สําคัญของรัฐบาล รัฐบาลไดแถลง 
นโยบายตอสภาวา อยากจะมีการวางระบบการถือครองที่ดินและการกระจายที่ดิน 
อยางทั่วถึงและเปนธรรมที่ไดแถลงตอสภาผูแทนราษฎร สิ่งเหลานี้ผมถือวาเปนปญหา 
ความยากจนอยางยิ่ง เพราะวาคําวา ที่ดิน นั้นหมายถึง ทุน จริง ๆ แลวเรื่องดังกลาวนั้น 
ควรจะเปนวาระแหงชาติที่สภาผูแทนราษฎรนั้นตองชวยกันแกไขปญหา ตองกราบเรียน 
ทานประธานดวยความเคารพวา นโยบายรัฐบาลแตละนโยบายนั้นที่รัฐบาลบริหารมานั้น 
เมื่อมีปญหาในเรื่องที่ดิน มีม็อบ (Mob) ของพี่นองเกษตรกรไมวาจะสมัชชาคนจนก็ดี หรือม็อบ 
เกษตรกรในรูปแบบตาง ๆ เดินทางมาเพื่อขอใหรัฐบาลไดแกไขปญหาตาง ๆ รัฐบาล 
หลายชุดที่ผานมานั้นก็ไดแตแกไขปญหาเพียงแตการแกไขเฉพาะหนา โดยอาศัยมติ ครม. 
ตาง ๆ ที่เคยออกมาไมวาจะเปนมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๐ ในเรื่องของ 
การแกไขปญหาที่ดินในเขตจังหวัดนครราชสีมา แลวก็หลายจังหวัดในเขตภาคอีสาน 
ทานประธานที่เคารพครับ พอมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลแลวนโยบายดังกลาวนั้นก็ได 
เปลี่ยนแปลงไป บางทีบางรัฐบาลบอกวาจะใหเชา บางรัฐบาลบอกวาจะเปลี่ยนแปลง 
ใหเปนเอกสารสิทธิ เปนโฉนดบาง เปน น.ส. ๓ บาง สิ่งเหลานี้ตองกราบเรียนวา ถารัฐบาล 
มีความไมตอเนื่องก็จะเกิดการแกไขปญหาในเรื่องของที่ดินตลอดระยะเวลาที่ผานมา 
ผมมี ๒ ประเด็นที่อยากจะกราบเรียนทานประธาน  
   ประเด็นแรกคอื เร่ืองของการพิสูจนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ทานประธานทีเ่คารพครบั 
ปญหาอยางหนึ่งที่ไดเคยรับฟงจากพี่นองประชาชนก็คือเร่ืองการพิสูจนสิทธิในที่ดิน 
หลายครั้งที่ราษฎรนั้นไดไปทํากินในที่ดินกอนที่ราชการจะประกาศใหเปนเขตหวงหาม 
เมื่อมีการพิสูจนสิทธิไมวาจะเปนการอาศัยภาพถายทางดานดาวเทียม ไมวาจะเปน 
การพิสูจนทางดานพยานหลักฐานตาง ๆ เวลามีการพิสูจนสิทธิแลวก็ราษฎรนั้นไดไปยื่นขอ 
การจดเอกสารสิทธิตามกรมที่ดินปรากฏวาไมเคยประสบความสําเร็จแตอยางใด สิ่งเหลานี้ 
มักจะเปนขอโตแยงระหวางภาคราชการกับภาคเอกชนบอกวา พี่นองประชาชนนั้นเขาไป 
ทํากินหลังจากที่ทางราชการนั้นไดมีการประกาศ ทานประธานที่เคารพครับ สิ่งเหลานี้ 
 



๒๖๓ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)       พรรษวรรณ ๑๑๕/๒ 
 
เปนปญหาอยางหนึ่งที่ตามมาก็คือ เร่ืองของการทุจริตคอรรัปชัน (Corruption) ในเรื่องของ 
กรมที่ดิน เพราะมีคนกลาววาถานายทุนไปออกเอกสารสิทธิมักจะไดรับการอํานวยความสะดวก 
ในเรื่องตาง ๆ  แตถาพี่นองประชาชนไปออกเอกสารสิทธิแลวมักจะประสบปญหาในเรื่องของการ 
ออกเอกสารสิทธิโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของการพิสูจนสิทธิ ในเขตพื้นที่ในจังหวัด 
นครราชสีมาไมวาจะเปนในเขตพื้นที่อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ตําบลหนองหญาขาว 
ตําบลหนองน้ําใส และอีกหลายตําบลในโคราช เมื่อมีการพิสูจนสิทธิแลวไมสามารถยกเปน 
ขอตอสูไดกับทางราชการแตอยางใด นั่นเปนประเด็นที่ ๑ ที่ผมเองนั้นอยากจะกราบเรียน 
ตอที่ประชุมแหงนี้ 
   ประเด็นที่ ๒ ที่อยากกราบเรียนก็คือ เร่ืองของการวางระบบการถือครองที่ดิน 
ทานประธานที่เคารพครับ วันนี้ที่ดินมีการกระจุกตัว จากรายงานของสภาพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแหงชาตินั้น เขาบอกวาคนไทยไมมีที่ดินทํากิน ๗๗๐,๐๐๐ ราย มีคนเปนจํานวนมาก 
ที่ตองการที่ดินเพิ่มถึง ๑๑ ลาน ๕ แสนราย นอกจากนั้นแลวยังมีที่ดินไมนอยกวา ๗๐ เปอรเซ็นต 
ของประเทศของเราที่ถูกปลอยรกรางวางเปลาไมไดทําประโยชนแตอยางใด ซ้ํารายทานประธาน 
ที่เคารพ มีคนเพียง ๑๐ เปอรเซ็นตที่ถือครองที่ดินเกินกวา ๑๐๐ไร ---------------------------- 
 
                 - ๑๑๖/๑ 
 



๒๖๔ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              กุลนษิฐ ๑๑๖/๑ 
 
แตยังมีพี่นองประชาชนอีก ๙๐ เปอรเซ็นตที่ถือครองที่ดินประมาณไมเกินคนละ ๑ ไร 
เทานั้นเอง สิ่งเหลานี้แสดงใหเห็นถึงความแตกตางทางดานความยากจนในเรื่องของ 
ปญหาที่ดินถาไมไดรับการแกไขปญหาในอนาคต อยากจะกราบเรียนทานประธานวา 
เร่ืองการออกเอกสารสิทธิในที่ดินเชนเดียวกัน มาตรฐานการออกเอกสารสิทธินั้นจริง ๆ แลว 
อยากจะใหกําหนดเปนโฉนดเหมือนกันทั่วประเทศ ผมดูแลวไมเห็นมีความจําเปนจะตอง 
ออกเปนรูปแบบตาง ๆ เพราะวาการออกเปนโฉนดนั้นเปนกรรมสิทธิ์ที่พี่นองประชาชน 
สามารถเอาโฉนดเหลานั้นเขาไปหาแหลงเงินทุนได  
   นอกจากนั้นแลวอยากจะกราบเรียนทานประธานอีกเรื่องหนึ่ง เมื่อกี้มี 
ทานสมาชิกทานหนึ่งไดพูดถึงก็คือเรื่องของการกําหนดสัดสวนในแผนที่ที่ดิน วันนี้หนวยงาน 
ราชการแหงหนึ่งกําหนดแผนที่ ๑:๖,๐๐๐ หนวยงานราชการบางแหงกําหนดแผนที่  
๑:๔,๐๐๐ ซึ่งไมไดเปนมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ถาสามารถทําใหมาตรฐานเหลานี้ 
ไดเปนมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศแลวผมเชื่อวาการวางระบบการถือครองที่ดินนั้น 
จะเกิดประโยชนอยางยิ่ง แลวก็จะสามารถกระจายที่ดินไดอยางทั่วถึงและเปนธรรม 
ทานประธานที่เคารพครับ ผมจะใชเวลาของสภาเพียงเทานี้แลวก็อยากจะกราบเรียน 
ทานประธานวา ผมไดยื่นญัตติพรอมกับทาน ส.ส. สัญชัย วงษสุนทร เพื่อขอใหสภาแหงนี้ 
ไดรวมกันพิจารณาศึกษาหาทางออกในเรื่องการแกไขปญหาที่ดิน แมวาสภาแหงนี้จะมี 
ญัตติในเรื่องของการตั้งคณะกรรมาธิการ ผมเองก็เห็นดวยแลวก็อยากจะใหสภาแหงนี้ 
ไดดําเนินการแกไขปญหาที่ดินอยางเปนระบบและเปนธรรมในอนาคตตอไป ขอขอบคุณ 
ทานประธานครับ 
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานสมาชิกครับ ญัตติทั้งหมดมี ๒๒ ญัตติ ไดพูดไปแลว ๙ ญัตติ แลวก็เสนอมาตอนนี้ 
เหลืออีก ๗ ญัตติก็จะเปน ๑๖ แลวเหลืออีก ๖ ญัตติเอาไวพรุงนี้ ทีนี้อีก ๗ ญัตติ ถาใชเวลา 
คนละ ๑๐ นาที ก็หกทุมครึ่ง ผมยังไมไดรับประทานขาวเย็น เพราะฉะนั้นอยากจะใหจบ 
ทั้ง ๗ ทาน ก็ขอความกรุณาถากระชับไดอยากใหกระชับนะครับ มีทานอภิวัฒน มีทานสิริพงศ 
มีทานนริศ ทานประสิทธิ์ ทาน พลตรี ศรชัย ทานชัยวัฒน เชิญทานอภิวัฒนครับ  



๒๖๕ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              กุลนษิฐ ๑๑๖/๒ 
 
  นายอภิวัฒน เงินหมื่น (อํานาจเจริญ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ 
กระผม นายอภิวัฒน เงินหมื่น สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดอํานาจเจริญ พรรคประชาธิปตย 
พรอมดวยคณะสมาชิกสภาผูแทนราษฎร คือทาน ส.ส. สมเกียรติ พงษไพบูลย ระบบสัดสวน 
ทาน ส.ส. ศุภชัย ศรีหลา ส.ส. จังหวัดอุบลราชธานี ทาน ส.ส. สุทัศน เงินหมื่น ระบบสัดสวน 
ทาน ส.ส. เรวัต อารีรอบ จังหวัดภูเก็ต และกระผม ขอเสนอญัตติดวน พิจารณาตั้ง 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปญหาที่ดินของเกษตรกร และการออกเอกสารสิทธิ 
ครอบครองที่ดินลาชา ทานประธานครับ เนื่องจากประชากรสวนใหญของประเทศมีอาชีพ 
ดานการเกษตร ที่ดินทํากินจึงถือเปนปจจัยการผลิตที่สําคัญ และยังเปนแหลงรวมของ 
วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ตลอดจนวิถีชีวิตของคนไทย การเพิ่มขึ้นของประชากร 
ในประเทศ ความตองการผลผลิตทางการเกษตรของตลาด การแสวงหาผลประโยชน 
ของนายทุน การใชที่ดินผิดประเภท หรือใชไมเหมาะสม ที่ดินมีจํานวนจํากัด ประชาชนบุกรุก 
ที่สาธารณะ ทางราชการบุกรุกที่ทํากินของประชาชน เปนปญหาที่ขยายตัวออกไปทั่วประเทศ 
และยังทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวันทําใหประชาชนมีความเดือดรอนเปนอันมาก เบื้องตน 
กระผมไดรวบรวมปญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดไดประมาณ ๘ ปญหาครับ นั่นก็คือ 

 
      - ๑๑๗/๑ 

 



๒๖๖ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            ณัฐวัฒน ๑๑๗/๑ 
 
   ปญหาที่ ๑ เกี่ยวกับขอบเขตของที่ดินสงวนหวงหามนั่นก็คือ การออกโฉนดที่ดิน 
ในพื้นที่ติดตอกับเขตที่ดินสงวนหวงหามซึ่งก็คือ ปาสงวนแหงชาติ ปาไมถาวร ที่ราชพัสดุ 
อุทยานแหงชาติ ที่สาธารณประโยชน ที่เหลานี้ไมสามารถออกโฉนดในแปลงที่ติดตอกับ 
พื้นที่เหลานี้ไดเนื่องจากไมมีหลักเขตที่ชัดเจน  
   ปญหาที่ ๒ เกี่ยวกับเขตปฏิรูปที่ดิน ปญหานี้เกิดจากการสํารวจออกโฉนดที่ดิน 
ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรไมสามารถจะออกโฉนดที่ดินใหแกผูครอบครองและทําประโยชน 
อยูกอนวันที่กฎหมายที่ดินบังคับใชนั่นก็คือ โดยการไมแจง ส.ค. ๑ หรือแจงตามมาตรา ๒๗ ตรี 
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน หรือครอบครองทําประโยชนในที่ดินหลังประมวลกฎหมายที่ดิน 
ใชบังคับได 
   สวนปญหาขอตอไปคือปญหาขอที่ ๓ เกี่ยวกับนิคมสรางตนเองของ 
กรมประชาสงเคราะห และนิคมสหกรณของกรมสงเสริมสหกรณ ปญหานี้เนื่องจากเมื่อได 
จัดที่ดินใหกับสมาชิกในนิคมสรางตนเองหรือนิคมสหกรณแลวนิคมไมสามารถที่จะออก 
หนังสือทําประโยชนหรือ น.ค. ๓ หรือ กสน. ๕ ใหกับสมาชิกได จึงไมสามารถที่จะออก 
โฉนดที่ดินในพื้นที่เหลานี้ 
   ปญหาที่ ๔ การประกาศเขตนิคมสหกรณนั่นก็คือ ราษฎรที่ครอบครอง 
ทําประโยชนในที่ดินที่ รัฐไดจําแนกเปนที่จัดสรรและมอบใหกรมสงเสริมสหกรณ 
ไดดําเนินการแลวแตไมสามารถไดรับเอกสารสิทธิในที่ดินได 
   ปญหาที่ ๕ โฉนดที่ดินที่ไมมีหลักเขตที่ดิน ปญหานี้เนื่องจากกรมที่ดิน 
ไดสํารวจออกโฉนดที่ดินใหแกเจาของที่ดินตามโครงการพัฒนากรมที่ดิน และเรงรัดออก 
โฉนดที่ดินทั่วประเทศใหแลวเสร็จภายใน ๒๐ ป เร่ิมตั้งแตพุทธศักราช ๒๕๒๘ ไดโฉนดที่ดิน 
ทั้งหมดประมาณ ๙ ลานแปลง ซึ่งในจํานวนนี้ที่ที่เปนโฉนดที่ดินปรับแกโดยการยาย 
รูปแปลงจากหนังสือรับรองการทําประโยชนตามแบบ น.ส. ๓ ก ซึ่งจะออกจากระวางรูปถาย 
ทางอากาศตามมาตรา ๕๘ ตรี แหงประมวลกฎหมายที่ดินประมาณ ๓ ลานแปลง ที่เหลานี้ 
เปนโฉนดที่ดินที่ไมมีหลักเขตที่ดิน  
 



๒๖๗ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            ณัฐวัฒน ๑๑๗/๒ 
 
  ปญหาที่ ๖ โฉนดที่ดินที่ไดรับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมถูกหามโอน 
โดยไมมีกําหนดนั่นก็คือ ปญหาที่เกิดจากโฉนดที่ดินที่ออกจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม 
หามโอนตลอดไปโดยไมมีกําหนดเวลา บางกรณีหากทายาทรบัราชการหรือประกอบอาชีพอื่น ๆ 
ก็ไมอาจรับที่ดินตอจากบิดามารดาได 
   ปญหาที่ ๗ โครงการจัดที่ดินของรัฐทับซอนกับพื้นที่สงวน เนื่องจากการจัดที่ดิน 
ของรัฐ นั่นก็คือปญหาที่เกิดจากหนวยงานตาง ๆ  เชน กรมประชาสงเคราะห กรมสงเสริมสหกรณ 
เกิดการทับซอนกับพื้นที่สงวนตาง ๆ เชน ปาสงวนแหงชาติ อุทยานแหงชาติ ทําใหสมาชิก 
ในพื้นที่เขตที่ดินนั้น ๆ ไมสามารถที่จะมีเอกสารสิทธิที่ดินหรือโฉนดที่ดินได 
   ปญหาสุดทายคือปญหาที่ ๘ นั่นก็คือ ความลาชาในการออกเอกสารสิทธิ 
ใหแกประชาชนและเรียกรับประโยชนจากพนักงานเจาหนาที่ของรัฐบางคน  
  ทั้งหมดนี้คือปญหาที่เกิดขึ้น กระผมขอกราบเรียนทานประธานถึงปญหาเหลานี้ 
ปญหาเหลานี้เกิดมานานแลวแตไมไดรับการแกไข นับวันยิ่งทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ทําให 
ประชากรไดรับความเดือดรอนอยางมาก กระผมและคณะจึงขอความกรุณาตอทานประธาน 
พิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาและพิจารณาแกปญหาเหลานี้ในการตอไป 
ขอขอบพระคุณทานประธานครับ 
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญคุณหมอประสิทธิ์ตามดวยทานนริศนะครับ 
   นายประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ (ชัยภูมิ) : กราบเรียนทานประธานสภาผูแทนราษฎร 
ที่เคารพ กระผม นายแพทย ประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดชัยภูมิ 
พรรคพลังประชาชน ทานประธานครับ กระผมพรอมดวยคุณดวงแข อรรณนพพร 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดขอนแกน พรรคพลังประชาชน ------------------------------- 
 
                - ๑๑๘/๑ 



๒๖๘ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑  (ส.ทั่วไป)               ดวงใจ ๑๑๘/๑ 
 
คุณสุนทรี ชัยวิรัตนะ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดชัยภูมิ พรรคพลังประชาชน  
อยากกราบเรียนครับวา ไดรวมกันเสนอญัตติ เร่ือง ขอใหสภาผูแทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการ 
วิสามัญพิจารณาศึกษาปญหาการจายเงินชดเชยคาที่ดินของราษฎร เนื่องจากปญหาน้ําทวม 
จากการสรางเขื่อน ทานประธานครับ ผมอยากกราบเรียนนะครับวา การสรางเขื่อน 
ในปจจุบันนี่สรางเขื่อนกันมากหลายสิบเขื่อนปรากฏวาสรางแลวก็เกิดปญหาในเรื่อง 
เงินชดเชย บางครั้งปรากฏวาเจาหนาที่บางคนก็ไปใหประชาชนเซ็นชื่อรับเงินไป บางครั้ง 
ก็มีการรับเงินแทนกันปรากฏวาไปจายแทนที่จะจายเขาทั้งหมด มีบางสวนไมจายเขา 
ทั้งหมด แลวบางครั้งกําหนดเขตวาจะทวมแคนี้ปรากฏวาสรางแลวเขตที่น้ําทวมปรากฏวา 
ทวมเกินทําใหเกิดปญหามาก การชดเชยที่ดินในการสรางเขื่อนถึงเกิดปญหาอยางมาก 
โดยเฉพาะอยางยิ่งผมอยากพูดสั้น ๆ ครับทานประธาน เกรงใจเพื่อนสมาชิก เอาสรุปสั้น ๆ วา 
โดยเฉพาะเขื่อนลําปะทาวของจังหวัดชัยภูมิตอนนี้ปรากฏวามีการประทวงมาได ๔ เดือน 
ประทวงตั้งแตเร่ิมหาเสียงเลือกตั้ง ๔ เดือนเต็ม ๆ มีประชาชนไปนอนประทวงอยู ๔๐๐ กวาคน 
ถึงวันนี้ก็ยังไมมีคนไปดูแล มีหัวหนาซึ่งอยากกราบเรียนวามาจากจังหวัดอื่น ทานไปบอกวา 
จะตองไดรับเงินชดเชย หลายคนก็มารองเรียนผานผม ผมถึงอยากฝากคณะกรรมาธิการ 
อยางไรถามีโอกาสชวยขึ้นไปดูและแกไขปญหา เพราะเขื่อนลําปะทาวสรางมาไมใชเพิ่งสรางครับ 
สรางมา ๒๐ ปแลวครับทานประธาน เจรจากันแลวเจรจากันอีก จายเงินแลวจายเงินอีก 
จนปานนี้ก็ยังมีการตองเจรจาเรื่องจายเงิน นอกจากนี้หลายเขื่อนผมอยากใหไปดูเสีย 
ทุกเขื่อน ไมวาเขื่อนลําปาวที่กาฬสินธุ เขื่อนราษีไศล เขื่อนหัวนา เขื่อนปากมูล เขื่อนพนมไพร 
เขื่อนลําพระเพลิงมีปญหาทั้งหมดอยางที่ผมกราบเรียน ก็อยากฝากคณะกรรมาธิการ 
ไปชวยพิจารณาเขื่อนดังกลาวที่มีปญหาเนื่องจากการชดเชยคาที่ดิน       
   และอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากฝากเพื่อนคณะกรรมาธิการที่จะตั้งขึ้นมา 
นั่นคือเรื่องที่ดินหัวไรปลายนา หรือที่ดินที่ไมมีเอกสารสิทธิใด ๆ ที่จังหวัดชัยภูมิมีหมูบานหนึ่ง 
เปนหมูบานที่แปลกที่สุด เปนหมูบานที่ติดอยูกับอําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ หางกันแค 
๕–๖ กิโลเมตร รอบหมูบานนี้คือหมูบานใหมพัฒนาที่ตําบลชีลอง อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
 



๒๖๙ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑  (ส.ทั่วไป)              ดวงใจ ๑๑๘/๒ 
 
หมูบานรอบ ๆ บานใหมพัฒนาจะมีโฉนดทุกหมูบาน แตปรากฏวาหมูบานใหมพัฒนา 
ไมมีโฉนดที่ดินแมแตแปลงเดียวเกือบ ๒๐๐ ไรครับทานประธาน ไปรอง ส.ป.ก. เขาก็บอก 
ไมอยูในเขต ส.ป.ก. ไปรองที่ดินที่ดินก็บอกวาทําไมได เลยไมรูจะไปรองที่ไหนครับ ผมตอง 
มารองคณะกรรมาธิการวิสามัญใหชวยกันพิจารณา มีอยางเดียวตองชวยกันแลว 
ตรงนี้ถึงจะสามารถออกเอกสารสิทธิได ผมไดนําเรื่องนี้เรียนตอรัฐบาลชุดกอน ทานบอก 
คงจะตองอาศัยมติคณะรัฐมนตรี จนปานนี้หลังจากปฏิวัติแลวเรื่องก็หายไปเลย ก็อยาก 
ฝากเรื่องนี้ผานไปเพื่อนคณะกรรมาธิการใหชวยพิจารณาเรื่องนี้ครับ ก็ขอบคุณครับ 
ทานประธาน 
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญทานนริศ  
  นายนริศ ขํานุรักษ (พัทลุง) : ทานประธานที่เคารพ กระผม นริศ ขํานุรักษ 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปตย ผมเปนผูเสนอญัตติ ขอให 
สภาผูแทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเปนเอกภาพและมีประสิทธิภาพ เพราะวา 
สวนหนึ่งของปญหาที่ดินก็เปนสวนอยูในญัตตินี้ ------------------------------------------------- 
 

- ๑๑๙/๑ 
 
 
 



๒๗๐ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             เบญจมาภรณ ๑๑๙/๑ 
 
ที่จริงถาหากวาผมไดเปนคณะกรรมาธิการนั้น ผมเพียงแตเสนอญัตติอานชื่อญัตติแคนั้น 
ก็พอ แตวาผมไมไดเปนคณะกรรมาธิการนะครับ ผมจึงขออนุญาตใชเงื่อนไขนี้ไดอภิปราย 
เพื่อฝากคณะกรรมาธิการ แตวาคงไมยาวครับ ทานประธานครับ ปญหาที่ดินทํากินเปนปญหา 
ทั่วไปสําหรับในขณะนี้ เพราะวาเปนปญหาเกิดขึ้นทุกภาคของประเทศ ตั้งแตภาคเหนือ 
ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต ภาคตะวันออก การที่เปนปญหาโดยทั่วไปจึงทําใหเปนปญหา 
เพราะวาขาราชการเขาดูวาเปนปญหาทั่ว ๆ ไปจึงไมจริงจังในการแกปญหาเทาที่ควร 
ผมกราบเรียนทานประธานวาในโลกเขามีการทําเอกสารสิทธิหรือหนังสือสําคัญอยู 
๒ ประเภทครับ ประเภทที่ ๑ คือ รัฐเปนผูทํา รัฐเปนผูสํารวจทําหนังสือสําคัญของรัฐ 
ที่เหลือเปนของเอกชน สวนที่ ๒ คือ เอกชนทํา แลวก็ที่เหลือเปนของรัฐ ทําอยู ๒ แบบ 
ในโลกนี้ทุกประเทศครับ สวนประเทศไทยเราทํา ๒ แบบนี้ไปพรอม ๆ กัน เราทําทั้งหนังสือ 
เอกสารของทางราชการกับเราทําทั้งเอกสารสิทธิของเอกชน จึงทําใหเราทําไมสําเร็จสักอยางเดียว 
เราทําเอกสารสิทธิของที่เอกชนก็ไมเสร็จ ออกโฉนด ออก น.ส. ๓  ไมเสร็จครับ เราทํา 
หนังสือสําคัญสําหรับที่ดินของที่สาธารณะที่หวงหามก็ไมเสร็จนะครับ ผมจึงกราบเรียน 
ทานประธานวา สิ่งที่ผมจะฝากคณะกรรมาธิการก็คือ 
    ๑. ตองไปทําเรื่องแนวเขตใหจบ ถาปญหาแนวเขตจัดทําไมแลวเสร็จ 
จะไมสามารถแกปญหาที่ดินได ซึ่งที่จริงแลวก็ไมมากมายมากนักนะครับ ที่ดินที่ตองทํา 
แนวเขตใหชัดเจนมีร้ัวรอบขอบชิดมีไมมาก เพราะวาแนวเขตที่เปนแนวเขตธรรมชาติ 
ก็มากมาย ไมวาจะเปนแนวเขตติดทะเลสวนนี้ก็ไมตองทํา แตวาสวนที่ตองทําตองทําให 
ม่ันคง ใหเขมแข็ง ใหชัดเจน ไมสามารถทําลายโยกยายได  
   ๒. เมื่อแนวเขตชัดเจนแลวตองมีการสํารวจปากันอยางจริงจังนะครับ 
การสํารวจปาตองใชหนวยงานที่เปนกลางในการสํารวจ ขอใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมยกเลิกหนวยบิน ทั้งเฮลิคอปเตอรที่บินสํารวจปาอยูในขณะนี้ยกเลิกเถอะครับ 
ใหใชหนวยงานที่เปนกลางหรือไมก็เอกชนเขามารับจางบินสํารวจปา เพราะวาหนวยบิน 
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนั้นบินกันเองตรวจกันเองไมไดผล 
ขึ้นบินเปนเพื่อนกันนะครับ ผมไปวนอุทยานเพื่อนผมบินสํารวจฮั้วกันไดครับ ขอกันได 
 



๒๗๑ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             เบญจมาภรณ ๑๑๙/๒ 
 
เจอปาโดนถางไป ๑๐๐ ไรนี่ชวยลงใหสัก ๕ ไร โดนปาแผวถางไป ๒๐ จุด บอกขอลง 
สักจุดเดียวไดไหม แลวก็เขาไปจับปาเปลา ๆ อยางนี้เกิดขึ้นตลอดในกรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช อยางนี้เกิดประจําในกรมปาไมผมทราบดี ผมจึงอยากใหการสํารวจ 
ปานี่เปนไปอยางจริงจังสักครั้งหนึ่งโดยใหเอกชนเขารับเหมา หรือใชทหารก็ไดครับสํารวจ 
ผมเห็นทีวีบางชองขึ้นสํารวจนะครับ เชน ไอทีวี (iTV) ขออนุญาตตองเอยชื่อ เขาสํารวจ 
ไปเห็นภาพที่ปาถูกบุกรุกทําลายอยางชัดเจน ผมคิดวานี่เปนขอมูลที่ดีที่สุด ขอใหยกเลิก 
หนวยบินของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชในการบินเพื่อสํารวจ 
  ๓. ตองดําเนินคดีทุกคดี ทุกแปลงที่มีการบุกรุก แลวก็เอาผิดเจาหนาที่ที่ละเลย 
ละเวนในการปฏิบัติ เจาหนาที่ที่เปนพนักงานเจาหนาที่ตาม พ.ร.บ. ปาไม พ.ร.บ. อุทยาน 
ไมใชเฉพาะเจาหนาที่กรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชเทานั้น ผูใหญบาน 
กํานัน นายก อบต. รองนายก อบต. นายอําเภอ ตํารวจ ทหาร ผูวาราชการจังหวัดลวนแตเปน 
พนักงานเจาหนาที่ทั้งสิ้นไมสามารถที่จะเอยอางไดวาตนเองไมรู ไมเห็น ถาอางอยางนี้ 
ถือวาเปนผูละเวนการปฏิบัติทุกคนนะครับ  
 

- ๑๒๐/๑ 
 



๒๗๒ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                    สายชล ๑๒๐/๑ 
 
   ๔. ใหปลูกปาทดแทนทุกแปลงที่มีการบุกรุกทําลาย ชวงที่กองทุนน้ําบาดาล 
ไดเขามารายงานกับสภา ผมไดเรียนกับทานประธานแลวครับวา มีเร่ืองไมชอบมาพากลขึ้น 
ในกรมปาไม มีการดึงงบประมาณเพาะชํากลาไมไปเก็บไวที่กองกลางมีการตอรองกันวา 
จํานวน ๑.๙๐ บาท เอาไปทํา ๑ บาทไดไหม ๙๐ สตางคนี่เก็บไวไปใชในสวนอื่น ซึ่งเจาหนาที่ 
สวนเพาะชํากลาไมไมยอมจึงเอางบประมาณมาไวสวนกลางนี่คือที่มาของกลาไมลม  
ทานประธานครับ เมื่อมีกลาไมลม การฟนฟู การปลูกปาทดแทนจึงไมเกิด ถัดมาสั้น ๆ 
ทานประธานครับ เรามีปาชายเลนหลายลานกวาไร เราเคยอนุญาตใหมีการสัมปทาน 
ปาชายเลนและขุดแรในพื้นที่ปาชายเลน หลังจากหมดสัมปทานปาชายเลนหลังจาก 
หมดสัมปทานขุดแร ทานประธานครับ เจาของสัมปทานไมคืนปาชายเลนใหกับรัฐ 
ไมคืนหลุมแรใหกับรัฐ สวนหนึ่งไปออกเอกสารสิทธิแบบมิชอบครอบครองที ่เหลานี้ 
ผมอยากใหทางคณะกรรมาธิการเขาไปดูแลเรื่องนี้อยางใกลชิด เพราะวามีที่กลับคืนสูหลวง 
กลับคืนสูทางราชการอีกหลายลานไรและมีมูลคามหาศาล เพราะวาขุมเหมืองบางที่เปน 
ที่ทองเที่ยวที่สําคัญ แลวก็ปาชายเลนหลายลานไรจะกลับคืนมาสูเปนของรัฐอีกครั้งหนึ่งนะครับ 
   ผมกราบเรียนเปนเรื่องสุดทายก็คือ ทั้งหมดนะครับ ปญหาที่ดินทํากิน 
ปญหาปาไมลวนแตเปนปญหาที่ตองการ ๑. ปฏิรูปหนวยงานที่รับผิดชอบ ขณะนี้มี 
การแยกหนวยงานออกไปเปนกรมปาไม ๑ กรม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพชื 
๑ กรม และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ๑ กรม เดิมอยูดวยกันทํางานรวมกันได 
ขณะนี้บางกรมไดเฉพาะกฎหมายไปไมมีคน บางกรมมีคนแตวาไมมีกฎหมายใหทํางาน  
เกิดปญหาไมสามารถรวมกันทํางานได สิ่งนี้คณะกรรมาธิการตองไปชวยดูใหดวยนะครับ
วากลับมารวมกันเปนหนวยงานดูแลทรัพยากรธรรมชาติรวมกันไดไหมอีกครั้งหนึ่ง  
๒. ใหมีการปฏิรูปการโยกยายแตงตั้งและใหไปดูแลการหาผลประโยชนจากเรื่องที่ดิน 
ทํากิน ซึ่งขณะนี้ยังมีการทุจริตในการออกเอกสารสิทธิ ขณะนี้มีการบุกรุกทําลายปา 
กันอยางกวางขวาง  ขอใหคณะกรรมาธิการเขาไปดูแลเร่ืองนี้อยางใกลชิด ผมจึง 
สนับสนุนขอใหมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาดูแลปญหานี้อยางใกลชิดครับ 
กราบขอบคุณทานประธานครับ  



๒๗๓ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                    สายชล ๑๒๐/๒ 
 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
อีก ๓ ทานนะครับ มีทานชัยวัฒน ทานสิริพงศ ทาน พลตรี ศรชัย เชิญทานชัยวัฒนครับ 
   นายชัยวัฒน ทรัพยรวงทอง (ชัยนาท) : ทานประธานสภาที่เคารพครับ 
กระผม ชัยวัฒน ทรัพยรวงทอง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดชัยนาท พรรคพลังประชาชน 
วันนี้ตองขอกลาวในที่นี้ครับวาเวลาในขณะนี้ก็ไมมากไมมาย ถาเราพูดกันภาษางาย ๆ 
๒๓ นาฬิกา เกือบ ๓๐ นาที ๕ ทุมคร่ึงโดยประมาณ ตองเรียนทานประธานครับวา จริง ๆ 
แลวเนื่องจากในวันพรุงนี้เราจะมีภารกิจอีก ๑ วันกอนที่สภานี้จะปด แลวก็ไดทราบวา 
จะมีภารกิจเพิ่มเติมการที่จะไปงานพระราชทานเพลิงศพมารดาของทานรองประธานสภา 
ผูแทนราษฎร ดอกเตอรอภิวันท ทานประธานสภาที่เคารพครับวา ญัตติที่ผมไดยื่นมา 
นั่นก็คือญัตติในเรื่องของการที่พี่นองประชาชนชาวจังหวัดชัยนาท ---------------------------- 
 

  - ๑๒๑/๑ 
 



๒๗๔ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                จีรนุช ๑๒๑/๑  
 
ในเรื่องของการจัดสรรที่ดินใหแกราษฎรที่ไมมีที่ดินทํากินแลวก็หนี้สิน และระบบทอสงน้ํา 
เพื่อการเกษตร ตองเรียนอยางนี้ครับทานประธาน ที่ผมตองยื่นญัตติใหครอบคลุม 
ครบระบบในลักษณะนี้เพราะวาแมวาการจัดที่ดินทํากินใหพี่นองประชาชนเกษตรกร 
เปนเรื่องสําคัญ เพราะวาพี่นองประชาชนนั้นสวนหนึ่งโดยประมาณ ๑ ลานครอบครัว 
ไมมีที่ดินทํากินของตนเอง นี่คือเรื่องสําคัญในบานเมือง เกิดในแผนดินนี้แตไมมีที่ดิน 
ทํากิน ทั้ง ๆ ที่ดินในประเทศนี้มีมากมายมหาศาลมันเปนเพราะอะไร นี่คือสิ่งที่เราตอง 
แกไขเปลี่ยนแปลงหรือการจัดการใหมหรือไม เรียนทานประธานที่เคารพครับ สาเหตุของ 
การที่ไมมีที่ดินทํากินเปนของตนเองนั้น ทําใหประเทศเรานั้นมีเกษตรกรสวนหนึ่ง 
จะตองเชาที่ดินทํามาหากิน ซึ่งเปนตนทุนที่เพิ่มขึ้นใหกับผลผลิตที่จะเกิดขึ้นมาในประเทศ 
ของเรา เมื่อตนทุนการผลิตสูงขึ้นแนนอนที่สุดทานประธานครับวา การแขงขันถาเกิดวา 
ราคาสินคาผลิตผลทางการเกษตรนั้นถาราคามันไมสูงมากนักในผูที่ซื้อ แนนอนการแขงขัน 
ลําบากและยากแลวก็ทําไดลําบาก พี่นองประชาชนก็ไดรับความเดือดรอนนั่นก็คือพบกับ 
การขาดทุน สิ่งที่โชคดีอยูอยางหนึ่งก็คือ ชวงนี้ราคาไมวาจะเปนราคาขาว ราคามันหรือ 
ราคาพืชผลเกษตรอื่น ๆ  นั้นคอนขางจะดี หรืออาจจะเรียกวาดีมากทีเดียว รัฐบาลไดใหความสนใจ 
ไดใหการเอาใจใสในการที่จะแกไขปญหาในเรื่องผลิตผลการเกษตรใหกับพี่นองประชาชน 
ใหราคาผลิตผลการเกษตรแตละตัวนั้นดีขึ้น จนกระทั่งทานรัฐมนตรี ทานนายกรัฐมนตรี 
ไดพูดใหพี่นองประชาชน หรือกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรวาเปนปทองของพี่นองประชาชน 
เปนปทองของแผนดินไทยที่พี่นองประชาชนจะไดผลผลิตการเกษตรหรือผลิตผลการเกษตรนั้น 
มีราคาที่พี่นองประชาชนนั้นจะสามารถยืนอยูบนลําแขงของตัวเอง หรือวามีเงินมีทอง 
จะใชในชีวิตประจําวันหรือดําเนินการในเรื่องของการทํามาหากินในโอกาสตอไป 
แตในขณะเดียวกันตองบอกวาภาระของพี่นองประชาชนสําคัญอีกสิ่งหนึ่งก็คือ การที่ไมมี 
ที่ดินทํากินเปนของตนเอง นอกจากภาวะของราคาผลิตผลการเกษตรที่จะแขงขันลําบาก 
หรือมีราคาที่สูงขึ้น เพราะวาตองเชาที่ดินทํากินแลวยังไมพอ พี่นองประชาชนอีกสวนหนึ่ง 
ก็ไมสามารถจะมีที่ดินทํากินไดแมวาจะตองการเชาก็ตามแต นี่คือสิ่งที่ลําบากและยากเย็นยิ่งขึ้น 
 



๒๗๕ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                จีรนุช ๑๒๑/๒  
 
พี่นองประชาชนคนสวนหนึ่งนั้นไมมีที่ดินทํากินตองอาศัยวิธีการที่จะตองเรียกวารับจางเขา 
มีงานก็ไป ไมมีงานก็ไมไป ลองคิดดูทานประธานครับวายิ่งเปนจังหวัดที่อยูในบานนอก 
โอกาสที่พี่นองประชาชนจะไมมีงานทําหรือไมมีโอกาสที่จะรับจางรายวันนั้นยิ่งมากขึ้น 
เพราะวาในตางจังหวัดนั้นงานมีทํานอย ดีอยูชวงนี้อาจจะเรียกวาดีนิดหนึ่งก็คือ ในเร่ือง 
ของราคาขาวหรือราคาผลิตผลการเกษตรที่ดีขึ้น พี่นองประชาชนสวนหนึ่งที่ไมมีไรนา 
ของตนเอง อาชีพรับจางก็อาจจะมารับจางงานในสวนนี้ นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้น อยากจะเรียน 
ทานประธานครับวา นอกจากนั้นยังไมพอ ที่ดินสวนหนึ่งที่ผมกลาวมาวาพี่นองประชาชน 
ไมมีที่ดินทํามาหากินนั้น แตวารัฐไดมีที่ดินของตนเองของรัฐเอาไวสวนหนึ่งที่กันเอาไว 
ก็ตามแตหรือดวยเหตุใดก็ตามแตยังไมออกเอกสารสิทธิใหพี่นองประชาชน ----------------- 
 
                - ๑๒๒/๑ 



๒๗๖ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             วันทนา ๑๒๒/๑ 
 
ซึ่งสามารถแบงออกไดเปน ๒ รูปแบบ แบบ ๑ ก็คือพี่นองประชาชนนั้นไดครอบครองที่ดิน 
ไวแลวแตรัฐไมออกเอกสารสิทธิให อีกสิ่งหนึ่งที่เปนปญหากับพี่นองประชาชน ก็คือ 
พี่นองประชาชนไมมีที่ดินจริง ๆ  นั่นก็คือเปนที่ของรัฐโดยแท พี่นองประชาชนสวนนี้ไมมีที่ดินเลย 
แมจะเปนที่ดินของรัฐที่ไมมีเอกสารสิทธิก็ตามแต ผมอยากจะกราบเรียนทานประธานครับวา 
ถึงเวลาหรือยังที่ประเทศไทยของเรา พี่นองประชาชนคนไทยของเรานั้นจะตองมีที่ทํากิน 
ผมใชคําวา ที่ทํากิน เพราะอะไรครับ เพราะวาเกิดในแผนดินนี้แลวไมมีที่ดินทํากินจะอยู 
อยางไร เพราะวาที่ดินนั้นถือวาเปนพื้นฐานปจจัยสําคัญของมนุษยที่จะยืนอยูในแผนดินนี้ 
ทานประธานครับ ถาเราไมมีที่ดินของตนเอง เราไมสามารถที่จะยืนอยูได  ทานประธานลองคิดดูวา 
แลวพี่นองประชาชนคนในชนบทตรงนั้นเขาอยูไดอยางไร นี่คือสิ่งที่เราในฐานะที่มีโอกาส 
ออกกฎหมาย หรือเปนผูที่สามารถจะดําเนินการในรูปแบบของการจัดการโดยออกกฎหมาย 
หรือระเบียบขอใด ๆ ก็ตามแต เพื่อใหรัฐเขาไปดําเนินการในการปฏิบัติใหพี่นองประชาชนนั้น 
สามารถมีที่ดินที่เปนของตนเอง สิ่งเหลานี้ลวนเปนสิ่งที่เรียกวาสําคัญอยางใหญหลวง 
ดังนั้นผมอยากจะกราบเรียนวาที่ผมเรียกรองวาถึงเวลาหรือยัง อีกสิ่งหนึ่งก็คือวา การใช 
ที่ดินที่ไมคุมคาทางดานเศรษฐกิจ ถามวาทําไมไมคุมคา ที่ดินที่มีอยูในบานเมืองของเรา 
ถาทานประธานออกไปในตางจังหวัดหรือถนนเสนใดก็ตามแต ทานประธานก็จะเห็นวา 
บางครั้งนั้นไมไดเอาไปทําอะไรเลย นาก็ไมไดทํา ไรก็ไมไดทํา สวนก็ไมไดทํา ไมไดทําทั้งนั้นเลย 
ทิ้งไวเฉย ๆ เลย ทานประธานครับ เราปลอยใหประเทศนี้ แผนดินนี้เปนอยางนี้ไดอยางไร 
คนอีกสวนหนึ่งไมมีที่ดินทํากินเปนของตนเอง แตคนอีกสวนหนึ่งมีที่ดินจนไมรูจะไปทําอะไร 
ทิ้งไวเฉย ๆ  เราปลอยไดอยางไร สมควรหรือยังที่เราตองจัดการรัฐของเราใหม ประเทศของเราใหม 
ถาเราไมจัดการนะครับทานประธาน คนเกิดกอนยอมไดเปรียบมีโอกาสมากกวาคนเกิดทีหลัง 
แลวคนเกิดทีหลังเขาจะอยูอยางไร ถามคําถามกลับไปวาคนที่ตอสูสูรบเอาแผนดินนี้ 
เอาไวตั้งแตบรรพกาล เรียกวา ยุคไหนแผนดินไหนก็วากันไป แตผมอยากจะบอกกับ 
ทานประธานอยางนี้ครับวา เมื่อไดทําการตอสูแลวเขาไดเสียชีวิตลง เขาไดพิการไป ถามวา 
หลังจากนั้นเราไดเยียวยาอะไรใหเขาบาง รัฐไดเยียวยาอะไรใหเขาบาง ลูกหลานเขาอยูอยางไร 
 



๒๗๗ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)           วันทนา ๑๒๒/๒ 
 
ยากไรขนาดไหนหรือไมอยางไร นี่คือสิ่งที่อยากจะเรียกรอง หรือคนที่อยูไดดีมีสุขก็อยูกันไป 
คนไหนตายไป พิการไปก็ทิ้งมันไป อยางนั้นหรือทานประธาน ผมอยากจะชี้ใหทานประธาน 
เห็นในเรื่องอะไร ในเร่ืองที่อยากจะเปรียบเทียบใหเห็นก็คือนักธุรกิจ นักธุรกิจที่ผมอยากนํามา 
เปรียบเทียบก็คือ เมื่อเขาทําธุรกิจหมื่นลานบาท แสนลานบาท พันลานบาท รัฐก็ไดภาษี 
จากเขาไป ถามคําถามในแผนดินนี้วา เมื่อเขาลมลงรัฐเยียวยาอะไรเขาบาง ดูแลเขาบางไหม 
ทํานองเดียวกันที่คนที่ไปสูรบปรบมือเอาแผนดินนี้ไวใหพวกเราทั้งหลายไดอยูไดกินมี 
ความสุขทุกวันนี้ถามคําถามวา คนเหลานั้นเขามีแผนดินหรือมีที่ดินใหลูกหลานเขามากนอย 
ขนาดไหน นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนทานประธานวา สมควรหรือยัง ถึงเวลาหรือยัง 
เราพูดกันอยูเสมอวาคนเรามีที่ดินนั้นควรจะมีเทานั้นเทานี้ ผมไดมีโอกาสเปนสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎร ตั้งแตป ๒๕๓๑ วันนี้ป ๒๕๕๑ อยากจะกราบเรียนทานประธานครับวา 
สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะคิดคํานึงถึงอยูเสมอก็คือในเรื่องทําใหพี่นองประชาชนนั้นมีที่ดิน 
เสมอเหมือนกัน ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

        - ๑๒๓/๑ 
 



๒๗๘ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                  รัชนีพร ๑๒๓/๑ 
 
สมควรหรือยังที่ผมพูดอยูเสมอนั่นก็คือ เราจะเก็บภาษีแบบใหม เราจะปรับปรุงที่ดิน 
แบบใหม เราจะเขาไปจัดการที่ดินแบบใหม สมควรหรือยังอยางไร แนนอนที่สุดครับ 
วันนี้ถาเราเขาไปจัดการในอยางนั้น คนที่มีที่ดินมาก ๆ ยอมเดือดรอนและไมเห็นดวย 
เผลอ ๆ แผนดินก็จะลุกเปนไฟเพราะวาคนเขาไมยอม แตผมอยากจะกราบเรียนวา 
ถาเราไมดําเนินการ ไมจัดการ ปลอยไปเร่ือย ๆ ไวใหปญหามันหนักอึ้งเสียกอนแลว 
คอยมาจัดการ ถามคําถามกลับไปวา แลวปญหามันจะเกิดซับซอนมากมายใหญโตยิ่งขึ้น 
เพราะฉะนั้นอยากจะกราบเรียนตอทานประธานครับวา ผมเองนั้นอยากจะเรียนวา 
มันถึงเวลาแลวครับที่ เราตองจัดการรัฐเราแบบใหม ใหพี่นองประชาชนคนยากไร 
พี่นองประชาชนคนที่ไมมีที่ดินทํากินไดมีโอกาสมีที่ดินทํากิน พี่นองประชาชนคนไมมี 
ที่อยูอาศัยตองมีที่อยูอาศัย ไมใชเกิดในแผนดินนี้รวมกันแลวไมมีที่ดินที่อยูอาศัย 
ก็ขอกราบเรียนทานประธานครับวาขอฝากไวครับ ขอบคุณครับ 
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานสิริพงศครับ  
  นายสิริพงศ อังคสกุลเกียรติ (ศรีสะเกษ) : กราบเรียนทานประธาน 
ที่เคารพ กระผม นายสิริพงศ อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ 
เขต ๑ พรรคชาติไทย ทานประธานครับ ผม และ ส.ส. พรรคชาติไทยทุกทานนะครับ 
ไดรวมกันขอเสนอญัตติดวน เร่ือง ขอใหสภาผูแทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
พิจารณาศึกษาปญหาการถือครองที่ดินทํากินของเกษตรกรและการออกเอกสารสิทธิ 
ครอบครองที่ดิน ตองขอขอบพระคุณที่ทานประธานไดใหโอกาสผมอภิปรายในวันนี้ 
ทานประธานครับ ผมและพรรคชาติไทยทุกคนทราบกันเปนอยางดีครับวาปญหาหนึ่งที่มี 
คูกับชาติไทยของเรานั้นก็คือ ปญหาเรื่องเกี่ยวกับความยากจน คนจนบางคนก็ยังมีรถ 
คนจนบางคนก็ยังมีบาน แตคนจนบางคนไมมีแมแตที่ดินที่เปนของตนเอง เราคงจะ 
เรียกวาจนอยางไรไมไดครับนอกจากจนมาก แลวเราก็เชื่อครับวาการที่จัดสรรใหคนจน 
เหลานั้น ใหผูดอยโอกาสเหลานั้นเขาไดมีที่ดินทํากิน ไดมีที่ดินเพื่อจะไดอยูอาศัยนั้นนับวา 
 



๒๗๙ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                  รัชนีพร ๑๒๓/๒ 
 
เปนการชวยแบงเบาภาระ  นับวาเปนการชวยแกปญหาความยากจนอยางหนึ่ง 
และในรัฐบาลที่ผาน ๆ มาก็ไดมีครับ มีแนวนโยบายมีแนวทางในการแกปญหาความยากจน 
ในการจัดสรรที่ทํากินใหแกประชาชน โดยมีวิธีการที่วานําที่ดินที่รกรางวางเปลาของรัฐมา 
จัดสรรใหประชาชนไดอยูอาศัยทํากิน แลวก็นําที่ดินของรัฐที่มีการบุกรุกนํามาทําการจัดสรร 
จัดระเบียบและออกหนังสือสัญญาอนุญาตใหทํากินในที่ดินของรัฐ ทานประธานครับ 
โดยที่การจัดสรรนั้นมี ๖ หนวยงานที่มาเกี่ยวของนั่นก็คือ มีกรมปาไม กรมธนารักษ ส.ป.ก. 
กรมสงเสริมสหกรณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และกรมที่ดิน ฟงดูเหมือนกับวา 
การแกปญหานั้นนาจะเปนไปไดงายเนื่องจากมีหลายหนวยงานมาเกี่ยวของ แตทานประธานครับ 
ตองกราบเรียนครับวาไมไดงายอยางนั้นเลย ผมขออนุญาตยกตัวอยางในจังหวัดศรีสะเกษ 
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีการดําเนินการจัดรังวัดจัดสรรที่ดินสาธารณประโยชนใหแกราษฎร 
คิดแลวนี่ไดรอยละ ๔๔.๕๓ ของเปาหมายการจัดการที่ดินของกระทรวงมหาดไทย 
โดยจังหวัดศรีสะเกษไดรับเปาเปนอันดับ ๑ แตปญหาไมไดลดนอย ไมไดหมดสิ้นไปเลยครับ 
เนื่องจากวามีที่ดินอีกจํานวนมากที่ไมสามารถออกเอกสารสิทธิได เนื่องจากวาพื้นที่ 
ในจังหวัดศรีสะเกษอยูหลายอําเภอดวยกันเปนพื้นที่ที่ประกาศใหมีการปฏิรูปที่ดินทั้งอําเภอ 
ทําใหไมสามารถออกเอกสารสิทธิในที่ดินที่ไมมีหลักฐานตามประมวลกฎหมายที่ดินได 
เนื่องจากมีคําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา ป ๒๕๓๕ และป ๒๕๓๗ กําหนดวา 
ที่ดินที่ไมมีหลักฐานที่ดินเดิมก็คือ ส.ค. ๑  ส.ค. ๒  น.ส. ๓ และ น.ส. ๓ ก อยูกอน 
วันประกาศปฏิรูปที่ดินไมสามารถนํามาดําเนินการออกโฉนดที่ดินไดเนื่องจากไมมีหลักฐาน 
 
                 - ๑๒๔/๑ 
 

                                       
 
 



๒๘๐ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               สุทธาทิพ ๑๒๔/๑ 
 
ทั้งที่ความเปนจริงแลวในปจจุบันนี้มีที่ดินอยูหลายที่ ที่ดินอยูหลายแปลงครับ ยกตัวอยาง 
อยางเชน ที่ดินประมาณ ๑,๐๐๐ ไร ออกเอกสารสิทธิ ออกโฉนดไปไดแลวประมาณ 
๗๐๐-๘๐๐ ไร แตเพียง ๒๐๐ หรือ ๓๐๐ ไรที่อยูบริเวณนั้นหาเอกสารไมเจอก็ไมสามารถ 
ที่จะออกโฉนดไดเนื่องจากติดกฎหมายปฏิรูปที่ดินสงผลเปนอยางยิ่งครับทานประธาน 
ผมจึงเห็นวาในการแกปญหานี้นั้นถามีคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาจะสามารถนํา 
ปญหาเหลานี้มาพิจารณาและแกไขได โดยเห็นวาอําเภอไหน เขตไหนที่มีการประกาศ 
เขตปฏิรูปเปนอําเภอนั้นนาจะเอามาจัดสรรกันใหม แบงเขตเปนโซน (Zone) วาโซนนี้เราจะจัดสรร 
หรือไมอยางไร ขอยกตัวอยางอีกตัวอยางหนึ่งครับ ทานประธานครับ ที่ดินอยูในเขต 
อําเภอเมืองศรีสะเกษที่แปลงหนึ่งที่ชาวบานเขาเรียกวา ที่ดินโนนปายาง มีเร่ืองเปนมาเชนนี้ 
ตั้งแตป ๒๔๕๙ ที่ดินแปลงนี้ไดมีประชาชนสวนหนึ่งเขามาอยูอาศัย ตอมาในป ๒๔๖๘ 
รัฐไดประกาศวาใหที่แปลงนี้เปนที่ทําเลเลี้ยงสัตวโดยมีพื้นที่ประมาณ ๔,๑๒๕ ไรเศษ 
ตอมาป ๒๔๙๗-๒๔๙๘ ทางอําเภอไดออกเอกสาร ส.ค. ๑ ใหกับผูอยูอาศัยในบริเวณนั้น 
แลวบอกวาในอนาคตผูออก ส.ค. ๑ อาจจะนําไปออกโฉนดได ป ๒๕๓๐ เทศบาลเมือง 
ศรีสะเกษไดขยายเขตมาปกคลุมที่บริเวณนี้ในบางสวน ป ๒๕๓๙ ไดมีคณะกรรมการ 
ปฏิรูปที ่ดินเพื ่อเกษตรกรรมขึ ้นทําการสํารวจที ่บริเวณโนนปายางทั ้งสิ ้น  ๓  ครั ้ง 
แลวบอกวาในอดีตนั้นที่ ๔,๐๐๐ กวาไรอาจจะมีการคลาดเคลื่อน กําหนดเขตใหม เหลือเพียง 
๑,๕๓๑ ไร ๒ งาน ๙ ตารางวา ที่แปลงนี้มีถนนผากลาง โดย  ๓๗๕ ไร ๑ งาน ๔๕ วา 
อยูในเขตเทศบาล และกําหนดวาใหเทศบาลเปนผูดูแลและเก็บคาเชาไดสถานเดียว 
อีกแปลงหนึ่ง ๑,๑๕๖ ไร ๔๖ ตารางวา มอบอํานาจใหสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อจะไดไป 
ดําเนินการออกเปน ส.ป.ก. ตอไป ทานประธานที่เคารพครับ ชาวบานโนนปายางนั้นตอสู 
เพื่อที่เขาจะไดมีโฉนดที่อยูอาศัยของเขามาเปนเวลาหลายสิบป และบริเวณนั้นก็มีวัดครับ 
วัดไดขออนุญาตกอสรางวัดจากกระทรวงศึกษาธิการ ตอมาไดขอตอมหาเถรสมาคม 
ขอจัดตั้งใหถูกตองเปนวัดตามกฎหมาย แตวัดที่จะประกอบศาสนกิจไดครบถวนนั้น 
จําเปนอยางยิ่งครับที่จะตองมีพระอุโบสถ และพระอุโบสถนั้นก็ตองกําหนดเขตวิสุงคามสีมา 
 



๒๘๑ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              สุทธาทิพ ๑๒๔/๒ 
 
และการจะกําหนดเขตวิสุงคามสีมานั้นมันก็ตองมีโฉนด แต ส.ค. ๑ ที่ไดมานั้นไปออกโฉนด 
กรมที่ดินก็บอกวาออกโฉนดไมไดเนื่องจาก ส.ค. ๑ ไปออกทับซอนกับที่ที่เขาประกาศ 
เปนที่ทําเลเลี้ยงสัตวตั้งแตป ๒๔๖๘ ผานมาหลายสิบปครับทานประธาน ปญหาเหลานี้ 
ยังไมไดมีการแกไข ไปสอบถามเทศบาล เทศบาลเขาก็บอกวาเขาไมไดอยากไดหรอกเงิน
ที่ไดมาจากคาเชาของชาวบานเหลานี้ ปจจุบันนี้มีชาวบานที่อยูในพื้นที่นี้ไมต่ํากวา ๕๐๐ 
หลังคาเรือน ซึ่งผมเชื่อครับวาถาเรามีการหยิบยกปญหานี้ขึ้นมาพูดนาจะเปนการบรรเทา 
ทุกขของชาวบานไปไดมาก และเหตุที่ผมเห็นวาเปนเรื่องจําเปนเรงดวนเนื่องจากวามี 
ประกาศของอธิบดีกรมที่ดิน ประกาศวาประชาชนผูใดที่ถือครอง ส.ค. ๑ แลวไมไปแจง 
ออกโฉนดกอนวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ถาจะออกโฉนดหลังจากนั้นจะตองเอา ส.ค. ๑ 
แนบไปพรอมกับคําสั่งศาลจึงจะไดออกโฉนด ดังนั้นเรื่องนี้ผมจึงเห็นวาเปนเรื่องจําเปน 
เรงดวนเปนอยางยิ่งที่จะตองขอความกรุณาจากสภาแหงนี้ไดโปรดตั้งคณะกรรมาธิการ 
วิสามัญขึ้นมาเพื่อศึกษาและพิจารณาปญหานี้ ขอขอบพระคุณครับ  
 

 - ๑๒๕/๑ 



๒๘๒ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)         สุภาภรณ ๑๒๕/๑ 
 
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานชัยวัฒนครับ จะมีเปลี ่ยนแปลงญัตติเอาสักหนอยไหมครับ เห็นมีโนตขึ ้นมา 
สรุปแลวทานไมเปลี่ยนแปลงแกไขแลวใชไหมครับ ถาไมแกไขก็ขอทาน พลตรี ศรชัย 
ทานสุดทายตามที่ขอครับ  
  นายชัยวัฒน ทรัพยรวงทอง  (ชัยนาท) : ทานประธานครับ คือที่แกไขใชไหมครับ 
ทานประธาน ขออนุญาต ขอแกไขเพื่อใหขอมูลที่ถูกตองครับ 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญครับ 
  นายชัยวัฒน  ทรัพยรวงทอง (ชัยนาท) : ทานประธานครับ เนื่องจากวา 
ญัตติที่ไดนําเสนอนั้นเนื่องจากวาขอมูลนั้นเขียนแลวอาจจะเรียกวา ผิดพลาดเล็กนอย 
คลาดเคลื่อน ก็เนื่องจากวาดวยราษฎรจังหวัดชัยนาทประกอบไปดวยอําเภอเมือง 
อําเภอมโนรมย อําเภอวัดสิงห อําเภอสรรพยา อําเภอหันคา อําเภอหนองมะโมง อําเภอเนินขาม 
แลวก็อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท พี่นองประชาชนหมูมากก็ประกอบอาชีพการเกษตร 
แลวก็มีความเดือดรอนในเรื่องที่ดินทํากิน หนี้สินแลวก็น้ําในการสงบํารุงเพื่อทําการเกษตร 
ในเรื่องของที่ดินทํากินมันตอเนื่องกับหนี้สินก็คือวา เนื่องจากวาที่ดินทํากินนั้นไมมีเปนของ 
ตนเอง แลวก็ราคาผลิตผลการเกษตรไมดีหรือตกต่ําก็ทําใหพี่นองประชาชนนั้นเกิดหนี้สิน 
ภาวะที่เกิดหนี้สินอีกสิ่งหนึ่งก็คือเนื่องจากน้ําไมมี หรือน้ําไมดีเวลาเกิดภัยแลง หรือน้ําทวม 
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานชัยวัฒนครับจุดที่จะแกไข เอาเฉพาะจุดแกไข 
  นายชัยวัฒน ทรัพยรวงทอง (ชัยนาท) : ขอบคุณครับทาน ก็ขอแคนี้ครับ 
ทานประธาน ขอบคุณครับ 
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
คงไมขัดของนะครับที่ประชุม 
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
 



๒๘๓ 

 

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)         สุภาภรณ ๑๒๕/๒ 
 
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ไมมีใครเห็นเปนอยางอื่น ก็ถือวาที่ประชุมเห็นชอบนะครับ เชิญทาน พลตรี ศรชัยครับ 
  พลตรี ศรชัย  มนตริวัต (แบบสัดสวน) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม พลตรี ศรชัย มนตริวัต สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ระบบสัดสวน พรรคพลังประชาชน 
กระผมพรอมดวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พลโท มะ  โพธิ์งาม พลเอก สมชาย วิษณุวงศ 
นายสันทัด จีนาภักดิ์ และคณะ รวมกันเสนอญัตติดวน เร่ือง ขอใหสภาผูแทนราษฎร 
ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแกไขปญหาที่ดินทํากินและเรงรัด 
การออกเอกสารสิทธิที่ดินแกราษฎร แตดวยปจจัยเวลาในการอภิปรายในสภามีนอย 
และญัตติดวนปญหาที่ดินสวนใหญเพื่อนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดอภิปรายกันไวมากแลว 
เชน ปญหามีมติคณะรัฐมนตรีแลวก็ไมสามารถปฏิบัติได หรือปญหาออกเอกสารสิทธิ 
โดยมิชอบซึ่งก็ไมสามารถทําอะไรได กระผมจึงขอไปอภิปรายญัตติในคณะกรรมาธิการ 
วิสามัญซึ่งจะตั้งกันตอไป ขอบพระคุณครับ 
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ขอบคุณครับ ปดประชุมครับ 
 

เลิกประชุมเวลา ๒๓.๕๕ นาฬิกา 
   
   
 
 
 
 



การประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปที่ ๑ 
 ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญทั่วไป)  

 วันพุธที่ ๑๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
___________________ 

 
รายนามคณะผูจัดทํา 

ที่ปรึกษา นายจเร พนัธุเปรื่อง    รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
   นางสาวยุพา ศิรประภาพร   ผูอํานวยการสํานักรายงานการประชุม 
        และชวเลข 

ผูตรวจทานรายงานการประชุม      
  

  นางสุจิตรา อรุโณ    ผูอํานวยการกลุมงานชวเลข ๔ 
   นางสติมา จนัทรไพจิตร   เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
   นางสันทนา ทรัพยพูนผล   เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
   นางสาวพัชรี ไชคําพา    เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
  นางเยาวเรศ นวลสกุล   เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
   นางรพีพร ดียามา    เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
  นางสาวชนิกา ศรีสมวงษ  เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
    

ผูจดรายงานการประชุม (กลุมงานชวเลข ๔) 

  นางศิริลักษณ สุวัตถี     นางสาวบุศยรินทร พจนวิชัย   
  นางกมลทิพย บุญรอดฤทธิ ์  นางสาวกมลมาศ ทังสุภตูิ ศิริสัมพันธ  
  นางสาวพรรษวรรณ แกวนิล  นางสาวกุลนิษฐ พัฒนประเสริฐ  
  นายณัฐวัฒน อนันตสิทธิพงศ  นางดวงใจ ม่ันคงดี 
  นางนิวรา คํางาม             นางสาวเบญจมาภรณ รงคทอง 
   นางสาวสายชล ไทยรวมมิตร   นางจรีนุช มานะกอบการ     
   นางวันทนา วงษชมภู    นางสาวรัชนพีร มณีนิล 
  นางสาวสุทธาทิพ ศรีทองอินทร นางสุภาภรณ เพ็ชรนิล 



    - ๒ - 
 
  นางสาวประภาลักษณ ปุนบุดดา นางจงถนอม ศรีธนูมาศ 
  นางสาวสิริพร ณ นาน   นางสาวพรภิมล ยอดทอง    
  นางสาวยุพเยาว แพงไธสงค  นางณัฐชนก วงษนลิ    
  นางสาวสารศิา สิงหเมธา 
 
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
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